



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

thailand press release news <http://www.thailand4.com>

Rating: ★★☆☆

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 5 สิงหาคม 2560 เวลา 08:11

Site Value: 10,000

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: กยท. ลั่น เตรียมยื่นมือให้ความช่วยเหลือสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยอย่าง

กยท. ลั่น เตรียมยื่นมือให้ความช่วยเหลือสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยอย่าง

ชาวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday August 4, 2017 17:11

กรุงเทพฯ--4 ส.ค.--การยางแห่งประเทศไทย

วันดี (28 ก.ค.60) กยท. เตรียมยื่นมือให้ความช่วยเหลือสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับความเสียหายจากการไม่ได้รับเงินที่ได้ขายผลผลิตให้กับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง เป็นมูลค่ากว่า 50 ล้านบาท จากการเปิดจุดรวบรวมยางที่ "ลานคนเกษตร" ต.สัมปอ อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ โดยให้ตัวแทนกลุ่มสถาบันเกษตรกร ผู้ได้รับความเสียหายเข้าไปแจ้งและประสานงานได้ที่ กยท. เพื่อเป็นข้อมูล และ กยท. จะเร่งหาแนวทางช่วยเหลือ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างความเป็นธรรม และถูกต้องให้เร็วที่สุด

ดร.ธีรชัย สุขสะอาด ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย เผยว่า กรณีที่มีสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางได้รวบรวมผลผลิตเพื่อจำหน่ายให้กับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง แต่ไม่ได้รับเงิน เป็นมูลค่ากว่า 50 ล้านบาทจากการเปิดจุดรวบรวมยางที่ "ลานคนเกษตร" ต.สัมปอ อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ พบว่า มีหลายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจากทั่วประเทศนำผลผลิตมาขาย เนื่องจาก การเสนอราคาซื้อซื้ออย่างสูงกว่าท้องตลาด ทั้งนี้ ประเด็นดังกล่าวได้มีการแจ้งความ ณ สภ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางอย่างมาก ดังนั้น หากตัวแทนกลุ่มสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับความเสียหายในกรณีนี้ สามารถเข้าไปแจ้งและประสานงานได้ที่ กยท. ในพื้นที่ที่ท่านสะดวกเพื่อเป็นข้อมูล ข้อเท็จจริง และ กยท. จะเร่งหาแนวทางช่วยเหลือ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสร้างความเป็นธรรม และถูกต้องให้เร็วที่สุด



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

THAIQUOTE <http://www.thaiquote.org>

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 5 สิงหาคม 2560 เวลา 08:12

Site Value: 10,000

Rating: ★★☆☆

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: รับ 4.0-ประชารัฐ! กยท.มอบมอก.ผลิตภัณฑ์แปรรูปผู้ประกอบการ-เกษตรกร



รับ 4.0-ประชารัฐ! กยท.มอบมอก.ผลิตภัณฑ์แปรรูปผู้ประกอบการ-เกษตรกร



การยางแห่งประเทศไทยมอบใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) แก่ผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง -เกษตรกรชาวสวนยาง ชุมชนสหกรณ์กองทุนสวนยางสดุล จำกัด ศรีวิชัยใบอนุญาต มอก. กับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นยางปูพื้น

ดร.ธีรช สุขสะอาด ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า สมอ.จัดพิธีมอบใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) แก่ผู้ประกอบการ SMEs แปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง โดยได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และกระทรวงอุตสาหกรรมที่ได้มีการส่งเสริมและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลแก้ปัญหาราคายางพาราอย่างยั่งยืนด้วยการเร่งรัดดำเนินการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางพารา ซึ่งสมอ. มีการประกาศใช้แล้วประมาณ 155 มาตรฐานครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางพาราเกือบ 100 % และที่สำคัญ ขณะนี้ยังมีการเดินทางผลักดันมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางในระดับต่างประเทศ ควบคู่ด้วยอีกหลายมาตรฐาน นับว่าเป็นการสร้างเชื่อมั่นในคุณภาพให้กับผู้บริโภคในการใช้ผลิตภัณฑ์จากยางพารา และสร้างโอกาสทางธุรกิจในการแข่งขันแก่ผู้ประกอบการยาง "ใบอนุญาตมอก.จะเป็นเครื่องหมายการันตีการพัฒนาและส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางก้าวสู่ความสำเร็จอีกระดับหนึ่ง ซึ่งชุมชนสหกรณ์กองทุนสวนยางสดุล จำกัด เป็นตัวอย่างของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่มีการพัฒนาและมีความร่วมมือของเกษตรกรชาวสวนยาง และหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกิจของสถาบันสามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมยางพารา จากนี้ไปจะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานจากเดิมที่ปลูกยางโดยไม่คำนึงถึงตลาด ณ. วันนี้ ต้องมองก่อนว่ามีตลาดอะไรที่รองรับบ้าง ขณะเดียวกันอาจมีการมองถึงโอกาสสร้างคุณภาพมูลค่าเพิ่มให้กับยางพาราจะทำได้บ้าง เพื่อเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรที่จะเป็นแหล่งรายได้ที่มั่นคงต่อไป ทั้งนี้ขอชื่นชมในความสำเร็จของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและบริษัทที่สามารถบริหารจัดการกิจการจนผ่านการรับรองทางกยท.พร้อมเป็นที่เสียงในการสนับสนุนทุกๆ สถาบันเกษตรกรที่พร้อมจะก้าวสู่ภาคอุตสาหกรรมยาง แปรรูปผลิตภัณฑ์ยางต่างๆ เพื่อเพิ่มโอกาสการแข่งขัน เพิ่มรายได้ และสร้างอาชีพให้กับชุมชนและครอบครัวต่อไปอย่างมั่นคง และยังเป็นการสนองรับกับนโยบายการสร้างมาตรฐานด้านผลิตผลการเกษตรตามแนวทางไทยแลนด์ 4.0 อีก รวมถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนตามแนวทางประชารัฐ"



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

เดลินิวส์ <http://www.dailynews.co.th>

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 5 สิงหาคม 2560 เวลา 08:12

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x1): 50,000

หัวข้อข่าว: กยท.ทุ่มเงินกว่า1หมื่นล้าน ดันราคายางขึ้น70บาท

เดลินิวส์

กยท.ทุ่มเงินกว่าหมื่นล้าน ดันราคายางขึ้น70บาท

กยท.ทุ่มเงินกว่า1หมื่นล้านเดินหน้า โครงการสนับสนุนสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียน ให้ผู้ประกอบการครบทำร่วมโครงการฯ ดุดันขยับออกจากระบบช่วยสร้างเสถียรภาพราคาคาดตั้งยางออกนอกระบบกว่า2.4แสนตัน คาดดันราคายางได้ ถึง70บาท

เมื่อวันที่ 4 ส.ค. นายธีชัย สุภะสะอาด ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า ได้อนุมัติโครงการสนับสนุนสินเชื่อ เป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง หวังดุดันขยับออกจากระบบ ซึ่งจะช่วยยกระดับราคาให้สูงขึ้น เป็นการสร้าง เสถียรภาพด้านราคายาง ซึ่งผู้ประกอบการยางสามารถรับซื้อผลผลิตไปแปรรูปเป็นยางประเภทต่างๆ เพื่อสร้างมูลค่า เพิ่มต่อไป โดยโครงการนี้ กำหนดระยะเวลาโครงการตั้งแต่ พ.ศ.2560 – เม.ย. 2562 โดยรัฐบาลจะสนับสนุนการขาดเชย ดอดเบี้ยวในอัตราไม่เกินร้อยละ 3 กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ หรือคิดเป็นเงินช่วยเหลือจำนวนไม่เกิน 300 ล้านบาท จากวงเงิน ักุ 1 หมื่นล้านบาท ให้กับผู้ประกอบการโดยใช้แหล่งสินเชื่อวงเงินกู้เดิมจากธนาคารพาณิชย์ที่ผู้ประกอบการใช้บริการอยู่ แล้ว

สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อฯ 10,000 ล้านบาท จะเป็นผู้ประกอบการแปรรูปน้ำยางข้นที่จดทะเบียนใน ประเทศไทย และมีผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยมากกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 35 บริษัท 49 โรงงาน วงเงินกู้รวมประมาณ 9,600 ล้านบาท คาดว่าโครงการนี้ จะสามารถดุดันขยับออกจาก ระบบประมาณร้อยละ 20 ของผลผลิตน้ำยางข้น เป็นการผลักดันราคายางให้สูงขึ้นโดยใกล้เคียงหรือสูงกว่าต้นทุนการผลิต ของเกษตรกรชาวสวนยาง และรักษาเสถียรภาพราคาโดยไม่ให้เกิดความผันผวนมากเกินไปจนจุดวิกฤต" ผู้ว่าการ กยท. กล่าว

นายชัยพงษ์ เรืองวรรณวัฒนา นายกสมสมาคมยางขุ่นไทย กล่าวว่ ผู้ประกอบการแปรรูปน้ำยางข้นที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้อง ยื่นขอรับการสนับสนุนสินเชื่อที่ กยท. เพื่อรวบรวมค่าขนส่งให้ธนาคารที่ให้การสนับสนุนสินเชื่อต่อไป โดยแหล่งสินเชื่อใช้ วงเงินกู้เดิมจากธนาคารพาณิชย์ที่ผู้ประกอบการใช้บริการอยู่แล้ว คาดว่า จะสามารถรับซื้อยางได้กว่า2.4แสนตัน โดย มาตรการดังกล่าวจะดันราคายางให้สูงขึ้นได้ไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 70 บาทแน่นอน.



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ThaiPR <http://www.ThaiPR.net>

Rating: ★★☆☆

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 5 สิงหาคม 2560 เวลา 08:12

Site Value: 10,000

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: กยท. ลั่น เตรียมยื่นมือให้ความช่วยเหลือสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย

ThaiPR.NET
Thailand Press Release กระจายเสียง

กยท. ลั่น เตรียมยื่นมือให้ความช่วยเหลือสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย

วันนี้ (28 ก.ค.60) กยท. เตรียมยื่นมือให้ความช่วยเหลือสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับความเสียหายจากการไม่ได้รับเงินที่ได้ขายผลผลิตให้กับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง เป็นมูลค่ากว่า 50 ล้านบาท จากการเปิดจุดรวบรวมยางที่ "ลานคนเกษตร" ต.ส้มป่อย อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ โดยให้ตัวแทนกลุ่มสถาบันเกษตรกร ผู้ได้รับความเสียหายเข้าไปแจ้งและประสานงานได้ที่ กยท. เพื่อเป็นข้อมูล และ กยท. จะเร่งหาแนวทางช่วยเหลือ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสร้างความเป็นธรรม และถูกต้องให้เร็วที่สุด

ดร.ธีรชัย สุขสะอาด ผู้อำนวยการยางแห่งประเทศไทย เผยว่า กรณีที่มีสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางได้รวบรวมผลผลิตเพื่อจำหน่ายให้กับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง แต่ไม่ได้รับเงิน เป็นมูลค่ากว่า 50 ล้านบาทจากการเปิดจุดรวบรวมยางที่ "ลานคนเกษตร" ต.ส้มป่อย อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ พบว่า มีหลายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจากทั่วประเทศนำผลผลิตมาขาย เนื่องจาก การเสนอราคารับซื้อที่สูงกว่าท้องตลาด ทั้งนี้ ประเด็นดังกล่าวได้มีการแจ้งความ ณ สภ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางอย่างมาก ดังนั้น หากตัวแทนกลุ่มสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับความเสียหายในกรณีนี้ สามารถเข้าไปแจ้งและประสานงานได้ที่ กยท. ในพื้นที่ที่ทางสะดวกเพื่อเป็นข้อมูล ชลเท็จจริง และ กยท. จะเร่งหาแนวทางช่วยเหลือ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสร้างความเป็นธรรม และถูกต้องให้เร็วที่สุด



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

สำนักข่าวไทย <http://www.tnamcot.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 5 สิงหาคม 2560 เวลา 08:13

Site Value: 5,000

Rating: ★☆☆☆

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: กยท. Kick off หนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนกิจการยาง 10,000 ล้านบาท



กยท. Kick off หนุนสินเชื่อเป็นเงินหมุนเวียนกิจการยาง 10,000 ล้านบาท



เฟรชบุทิก 4 ส.ค. 2017 15:47:40

กรุงเทพฯ 4 ส.ค.-การยางแห่งประเทศไทย(กยท.) Kick off สนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน วงเงิน 10,000 ล้านบาท สำหรับผู้ประกอบการยาง โดยจะต้องเป็นผู้ประกอบการแปรรูปน้ำยางชั้น คาดจะสามารถดูดซับยางออกจากระบบประมาณร้อยละ 20

นายธีรวิทย์ สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า รัฐบาล ได้ให้ความสำคัญแก้ไขปัญหาราคายาง ซึ่งได้อนุมัติโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง หรือดูดซับยางออกจากระบบ ซึ่งจะช่วยยกระดับราคาให้สูงขึ้น เป็นการสร้างเสถียรภาพด้านราคายาง ซึ่งผู้ประกอบการยางสามารถรับซื้อผลผลิตไปแปรรูปเป็นยางประเภทต่าง ๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มต่อไป โดยโครงการนี้ กำหนดระยะเวลาโครงการตั้งแต่ พฤษภาคม 2560 – เมษายน 2562 และระยะเวลาในการอนุมัติวงเงินกู้จนถึงสิ้นสุดการชำระเงินกู้ตามโครงการฯ 1 ปี ไม่เกินวันที่ 30 เมษายน 2562 โดยรัฐบาลจะสนับสนุนการชดเชยดอกเบี้ยในอัตราไม่เกินร้อยละ 3 กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ หรือคิดเป็นเงินช่วยเหลือจำนวนไม่เกิน 300 ล้านบาท จากวงเงินกู้ 10,000 ล้านบาท ให้กับผู้ประกอบการโดยใช้แหล่งสินเชื่อวงเงินกู้เดิมจากธนาคารพาณิชย์ที่ผู้ประกอบการใช้บริการอยู่แล้ว

นายธีรวิทย์ ระบุว่า สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อดังกล่าว จะเป็นผู้ประกอบการแปรรูปน้ำยางชั้นที่จดทะเบียนในประเทศไทย และมีผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยมากกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 35 บริษัท 49 โรงงาน วงเงินกู้รวมประมาณ 9,600 ล้านบาท คาดว่าโครงการนี้ จะสามารถดูดซับยางออกจากระบบประมาณร้อยละ 20 ของผลผลิตน้ำยางชั้น เป็นการผลักดันราคายางให้สูงขึ้นโดยใกล้เคียงหรือสูงกว่าต้นทุนการผลิตของเกษตรกรชาวสวนยาง และรักษาเสถียรภาพราคายางไม่ให้เกิดความผันผวนมากเกินไป

นายชัยพจน์ เรืองวรรณวัฒนา นายกสมาคมน้ำยางชั้นไทย กล่าวว่ โครงการนี้ ทำให้เกิดความร่วมมือสามประสานระหว่างเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบการยาง และรัฐบาลในการร่วมกันแก้ไขปัญหาราคายาง ซึ่งผู้ประกอบการแปรรูปน้ำยางชั้นที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องยื่นขอรับการสนับสนุนสินเชื่อที่ กยท. เพื่อรวบรวมคำขอส่งให้ธนาคารที่ให้การสนับสนุนสินเชื่อต่อไป โดยแหล่งสินเชื่อใช้วงเงินกู้เดิมจากธนาคารพาณิชย์ที่ผู้ประกอบการใช้บริการอยู่แล้ว และรัฐบาลจะเงินชดเชยดอกเบี้ยสนับสนุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 3 จำนวนไม่เกิน 300 ล้านบาทจากวงเงินกู้รวม 10,000 ล้านบาท คาดว่า จะสามารถเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศ เมื่อฐานของราคายางปรับสูงขึ้นเกษตรกรชาวสวนยางมีอำนาจการใช้จ่ายมากขึ้น จะสร้างวงจรเศรษฐกิจให้เคลื่อนไหวได้ รับประโยชน์กันในทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจไทยต่อไป-สำนักข่าวไทย



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ครอบครัวข่าว <http://www.krobkruakao.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 5 สิงหาคม 2560 เวลา 08:13

หัวข้อข่าว: กยท.เยียวยาเกษตรกรสวนยางพาราน้ำท่วม

Site Value: 10,000

Rating: ★★☆☆

PRValue (x1): 10,000



กยท.เยียวยาเกษตรกรสวนยางพารา น้ำท่วม

การยางฯ ลงพื้นที่ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางที่ถูกน้ำท่วม เมืองต้นจ่ายขาดเซบให้ ครอบครัว
ละ 3,000 บาท

นายธีรวิทย์ สุขสะอาด ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท.เปิดเผยว่า ขณะนี้มีการตั้งโต๊ะรับลงทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย ซึ่งที่จังหวัดสกลนคร มีพื้นที่ปลูกยาง 3 แสนไร่ ล่าสุด มีชาวสวนยางมาลงทะเบียนแล้ว 10 ราย คิดเป็นพื้นที่ 928 ไร่ โดยผลกระทบมากที่สุดอยู่ในอำเภอสว่างแดนดิน เมืองต้น ได้ใช้เงินกองทุนพัฒนายางพารา ช่วยเหลือเกษตรกร ครอบครัวละ 3,000 บาท และหากผลกระทบรุนแรง สามารถขอขบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลเพิ่มเติมได้ แต่เชื่อว่าไม่กระทบมาก เนื่องจากส่วนใหญ่ยาง มีอายุเกิน 7 ปี ซึ่งทนน้ำได้นานถึง 30 วัน แต่ผลกระทบจะมีในแง่ไม่สามารถกรีดยางขายได้ ทำให้เกษตรกรขาดรายได้ในช่วงนี้

อย่างไรก็ดี ในวันที่ กยท.ได้เริ่มโครงการสนับสนุนสินเชื่อ เพื่อเป็นเงินหมุนเวียนให้กับผู้ประกอบการยางจำนวน 30 บริษัท วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท เพื่อชื้อน้ำยางขึ้น ออกจากระบบ คาดว่าจะดูดซับได้ 20% หรือราว 2 แสนตัน จากกำลังการผลิตทั้งปีอยู่ที่ 1 ล้านตัน เชื่อว่าจะดันราคายางพาราให้ขึ้นไปอยู่ที่ 70 บาทต่อกิโลกรัมได้ จากมีจลุ่มันราคาอยู่ที่ 42 บาทต่อกิโลกรัม



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

1 MORE NEWS <http://www.1morenews.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 5 สิงหาคม 2560 เวลา 08:14

Site Value: 5,000

Rating: ★☆☆☆☆

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: กยท.คิกออฟ! หนุนเงินกู้หมื่นล้าน ดันราคายางพืนวิกฤติ

กยท.คิกออฟ! หนุนเงินกู้หมื่นล้าน ดันราคายางพืนวิกฤติ

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) "คิกออฟ" หนุนสินเชื่อผู้ประกอบการยาง วงเงินหมื่นล้าน หวังดูดซับยางออกจากระบบ-สร้างเสถียรภาพราคายางไม่ให้เกิดผันผวนเกินจุดวิกฤติ ด้านผู้ประกอบการตอบเท้าเข้าร่วมกว่า 30บริษัท 49โรงงาน วงเงินกู้รวม 9,600 ล้านบาท

นายธีรชัย สุขสะอาด ผู้ว่าการ กยท. กล่าวว่า รัฐบาลได้อนุมัติโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง หวังดูดซับยางออกจากระบบ ซึ่งจะช่วยยกระดับราคาให้สูงขึ้น เป็นการสร้างเสถียรภาพด้านราคายาง ซึ่งผู้ประกอบการยางสามารถรับซื้อผลผลิตไปแปรรูปเป็นยางประเภทต่างๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มต่อไป โดยกำหนดระยะเวลาโครงการตั้งแต่พฤษภาคม 2560-เมษายน 2562 และระยะเวลาในการอนุมัติวงเงินกู้จนสิ้นสุดการชำระเงินกู้ตามโครงการฯ 1 ปี ไม่เกิน 30 เมษายน 2562 โดยรัฐบาลจะสนับสนุนการชดเชยดอกเบี้ยในอัตราไม่เกิน 3% กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ หรือคิดเป็นเงินช่วยเหลือจำนวนไม่เกิน 300 ล้านบาท จากวงเงินกู้ 1 หมื่นล้านบาท ให้กับผู้ประกอบการโดยใช้แหล่งสินเชื่อวงเงินกู้เดิมจากธนาคารพาณิชย์ที่ผู้ประกอบการใช้บริการอยู่แล้ว

สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อฯ 10,000 ล้านบาท จะเป็นผู้ประกอบการแปรรูปน้ำยางข้นที่จดทะเบียนในประเทศไทย และมีผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยมากกว่า 50% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 35 บริษัท 49 โรงงาน วงเงินกู้รวมประมาณ 9,600 ล้านบาท คาดว่าโครงการนี้จะสามารถดูดซับยางออกจากระบบประมาณ 20% ของผลผลิตน้ำยางข้น เป็นการผลักดันราคายางให้สูงขึ้นโดยใกล้เคียงหรือสูงกว่าต้นทุนการผลิตของเกษตรกรชาวสวนยาง และรักษาเสถียรภาพราคายางไม่ให้เกิดความผันผวนมากเกินจุดวิกฤติ



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ไทยรัฐ <http://www.thairath.co.th>

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 5 สิงหาคม 2560 เวลา 08:15

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x1): 50,000

หัวข้อข่าว: กยท.หนุน สินเชื่อผู้ประกอบการน้ำยางชั้นหมื่นล้าน ยกกระตือรือร้นให้สูงขึ้น



กยท.หนุน สินเชื่อผู้ประกอบการน้ำยางชั้นหมื่นล้าน ยกกระตือรือร้นให้สูงขึ้น



กยท. หนุนสินเชื่อผู้ประกอบการน้ำยางชั้นหมื่นล้านบาท แปรูปอย่างเพิ่มมูลค่า วงเงิน 10,000 ล้านบาท พร้อมชดเชยดอกเบี้ยไม่เกิน 3% หวังลดข้อขัดแย้งออกจากระบบ ช่วยยกระดับราคาให้สูงขึ้น สร้างเสถียรภาพราคาอย่าง

นายธีรช สุขสะอาด ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า เพื่อแก้ไขปัญหาราคาอย่างผันผวนให้เกิดเสถียรภาพด้านราคามากขึ้น กยท. จึงได้อนุมัติโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน แก่ผู้ประกอบการกิจการยาง เพื่อให้ผู้ประกอบการกิจการยางสามารถรับซื้อผลผลิตไปแปรรูปเป็นยางประเภทต่างๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มต่อไป

โดยกำหนดระยะเวลาโครงการตั้งแต่ พ.ศ. 2560 – เม.ย. 2562 และระยะเวลาในการอนุมัติวงเงินกู้จนสิ้นสุดการชำระเงินกู้ตามโครงการฯ 1 ปี ไม่เกิน 30 เม.ย. 2562 โดยรัฐบาลจะสนับสนุนการชดเชยดอกเบี้ยในอัตราไม่เกิน 3% กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ หรือคิดเป็นเงินช่วยเหลือจำนวนไม่เกิน 300 ล้านบาท จากวงเงินกู้ 10,000 ล้านบาท ให้กับผู้ประกอบการ โดยให้แหล่งสินเชื่อวงเงินกู้เดิมจากธนาคารพาณิชย์ที่ผู้ประกอบการใช้บริการอยู่แล้ว

สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อฯ 10,000 ล้านบาท จะเป็นผู้ประกอบการแปรรูปน้ำยางชั้นที่จดทะเบียนในประเทศไทย และมีผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยมากกว่า 50% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 35 บริษัท 49 โรงงาน วงเงินกู้รวมประมาณ 9,600 ล้านบาท

ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถลดข้อขัดแย้งออกจากระบบประมาณ 20% ของผลผลิตน้ำยางชั้น เป็นการผลักดันราคาอย่างให้สูงขึ้นโดยใกล้เคียง หรือสูงกว่าต้นทุนการผลิตของเกษตรกรชาวสวนยาง และรักษาเสถียรภาพราคาอย่างไม่ให้เกิดความผันผวนมากเกินไป

นายชัยพจน์ เรืองวรุดเว็ดณา นายกสมาคมน้ำยางชั้นไทย กล่าวว่า โครงการนี้ทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบการกิจการยาง และรัฐบาล ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาความยาก ซึ่งผู้ประกอบการแปรรูปน้ำยางชั้นที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องยื่นขอรับการสนับสนุนสินเชื่อที่ กยท. เพื่อรวบรวมค่าขนส่งให้ธนาคารที่ให้การสนับสนุนสินเชื่อต่อไป

โดยแหล่งสินเชื่อใช้วงเงินกู้เดิมจากธนาคารพาณิชย์ที่ผู้ประกอบการใช้บริการอยู่แล้ว และรัฐบาลจะเงินชดเชยดอกเบี้ยสนับสนุนในอัตราไม่เกิน 3% จำนวนไม่เกิน 300 ล้านบาทจากวงเงินกู้รวม 10,000 ล้านบาท คาดว่าเมื่อฐานของราคาอย่างปรับสูงขึ้นเกษตรกรชาวสวนยางมีอำนาจการใช้จ่ายมากขึ้น



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

คม ชัด ลึก <http://www.komchadluek.net>

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 5 สิงหาคม 2560 เวลา 08:16

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x1): 50,000

หัวข้อข่าว: กยท.ทุ่มหมื่นล้านหนุนสินเชื่อผู้ประกอบการยาง



กยท.ทุ่มหมื่นล้านหนุนสินเชื่อผู้ประกอบการยาง



ดร.ธีรชัย สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย แถลงว่า ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อประเทศ ซึ่งมีผู้เกี่ยวข้องกับยางพารามากถึงร้อยละ 15 ของประชากรไทย และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาราคายางผันผวนให้เกิดเสถียรภาพด้านราคามากขึ้น ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาราคายางให้กับเกษตรกรชาวสวนยางผู้ผลิตได้ โดยทางรัฐบาล ได้ให้ความสำคัญในแก้ไขปัญหาราคายาง จึงได้อนุมัติโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง หรือลดซับยางออกจากระบบ ซึ่งจะช่วยยกระดับราคาให้สูงขึ้น เป็นการสร้างเสถียรภาพด้านราคายาง ซึ่งผู้ประกอบการกิจการยางสามารถรับซื้อผลผลิตไปแปรรูปเป็นยางประเภทต่างๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มต่อไป

โดยโครงการนี้ กำหนดระยะเวลาโครงการตั้งแต่ พฤษภาคม 2560 – เมษายน 2562 และระยะเวลาในการอนุมัติวงเงินกู้จนสิ้นสุดการชำระเงินกู้ตามโครงการฯ 1 ปี ไม่เกิน 30 เมษายน 2562 โดยรัฐบาลจะสนับสนุนการชดเชยดอกเบี้ยในอัตราไม่เกินร้อยละ 3 กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ หรือคิดเป็นเงินช่วยเหลือจำนวนไม่เกิน 300 ล้านบาท จากวงเงินกู้ 1 หมื่นล้านบาท ให้กับผู้ประกอบการโดยใช้แหล่งสินเชื่อวงเงินกู้เดิมจากธนาคารพาณิชย์ที่ผู้ประกอบการใช้บริการอยู่แล้ว

"สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อฯ 10,000 ล้านบาท จะเป็นผู้ประกอบการแปรรูปน้ำยางขั้นที่จัดทะเบียนในประเทศไทย และมีผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยมากกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 35 บริษัท 49 โรงงาน วงเงินกู้รวมประมาณ 9,600 ล้านบาท คาดว่าโครงการนี้ จะสามารถลดซับยางออกจากระบบประมาณร้อยละ 20 ของผลผลิตน้ำยางขั้นเป็นการผลักดันราคายางให้สูงขึ้นโดยใกล้เคียงหรือสูงกว่าต้นทุนการผลิตของเกษตรกรชาวสวนยาง และรักษาเสถียรภาพราคายางไม่ให้เกิดความผันผวนมากเกินไปจนจตุรฤกษ์" ผู้ว่าการ กยท. กล่าวเพิ่มเติม

นายชัยพจน์ เจียงวรุณวัฒนา นายกสมาดมน้ำยางขั้นไทย กล่าวว่า โครงการนี้ ทำให้เกิดความร่วมมือประสานระหว่างเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบการกิจการยาง และรัฐบาลในการร่วมกันแก้ไขปัญหาราคายาง ซึ่งผู้ประกอบการแปรรูปน้ำยางขั้นที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องยื่นขอรับการสนับสนุนสินเชื่อที่ กยท. เพื่อรวบรวมค่าขอส่งให้ธนาคารที่ให้การสนับสนุนสินเชื่อต่อไป โดยแหล่งสินเชื่อใช้วงเงินกู้เดิมจากธนาคารพาณิชย์ที่ผู้ประกอบการใช้บริการอยู่แล้ว และรัฐบาลจะเงินชดเชยดอกเบี้ยสนับสนุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 3 จำนวนไม่เกิน 300 ล้านบาทจากวงเงินกู้รวม 10,000 ล้านบาท คาดว่า จะสามารถเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศ เมื่อฐานของราคายางปรับสูงขึ้นเกษตรกรชาวสวนยางมีอำนาจการใช้จ่ายมากขึ้น จะสร้างวงจรเศรษฐกิจให้เคลื่อนไหวได้รับประโยชน์กันในทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจไทยต่อไป



อาร์วายทีไนน์

กยท.-สมาคมน้ำยางชั้นฯ เซ็น MOU ความร่วมมือพัฒนาข้อมูลทางวิชาการเน้นพัฒนาธุรกิจยางไทย

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และสมาคมน้ำยางชั้นไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาข้อมูลข่าวสารและธุรกิจยางพารา เน้นส่งเสริมด้านการพัฒนาธุรกิจยางพารา พร้อมผสานข้อมูลทางวิชาการเพื่อพัฒนาวงการยางพาราไทย

นายธีช สุขสะอาด ผู้ว่าการ กยท. เปิดเผยว่า การร่วมมือกับสมาคมน้ำยางชั้นไทยครั้งนี้ เป็นการพัฒนาการส่งเสริมและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับยางพาราเพื่อพัฒนาด้านธุรกิจยางทั้งในและต่างประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรของไทย เพื่อนำไปถ่ายทอดเทคโนโลยี และอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางบุคลากร ตลอดจนประชาชนทั่วไป

โดยแนวทางในความร่วมมือครั้งนี้มีเป้าหมายสูงสุดในด้านการพัฒนากิจการยางพาราของประเทศให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเพิ่มมูลค่ายางพารา ด้านอุตสาหกรรมและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราที่มีความหลากหลายและมีคุณภาพ เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางให้ดีขึ้น ซึ่งจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการแก้ไขสถานการณ์ราคายางให้เกิดเสถียรภาพ สร้างความยั่งยืนให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางและวงการยางพาราทั้งระบบ

ด้านนายชัยพจน์ เรืองวรรณวัฒนา นายยกสมาคมน้ำยางชั้นไทย กล่าวว่า สมาคมน้ำยางชั้นไทยเป็นองค์กรภาคเอกชน

จัดตั้งสมาคมเพื่อให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรสวนยางให้สามารถขายยางได้ในราคาที่ยุติธรรม สนับสนุนและส่งเสริมน้ำยางชั้นของไทยให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ต้องการของลูกค้า รวมทั้งเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ ความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการประกาศเจตนารมณ์ที่ชัดเจนของสมาคมน้ำยางชั้นไทยในการให้ความร่วมมือสนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยางพารา และการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนายางพาราของประเทศโดยเน้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับน้ำยางชั้นเป็นหลักซึ่งเป้าหมายในดำเนินงานของทั้ง 2 หน่วยงานมีความสอดคล้องและมีเป้าหมายเดียวกัน

การร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาข้อมูลข่าวสารและธุรกิจยางพาราครั้งนี้ จึงถือเป็นการผนึกกำลังร่วมกันบนพื้นฐานความเข้าใจอันดีต่อกัน และประสานผลประโยชน์ในการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ พัฒนาการศึกษา วิจัย และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับยางพารา เพื่อประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อวงการยางพาราไทยต่อไป



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

เทคโนโลยีชาวบ้าน <http://www.technologychaoban.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 5 สิงหาคม 2560 เวลา 08:17

Site Value: 10,000

Rating: ★★☆☆

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) รุดลงพื้นที่ในอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร เพื่อพบปะเกษตรกรชาวสวนยางที่...

เทคโนโลยีชาวบ้าน

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) รุดลงพื้นที่ในอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร เพื่อพบปะเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจากพายุซินกา



การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) รุดลงพื้นที่ในอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร เพื่อพบปะเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจากพายุซินกา เมื่อวันที่ 29 ก.ค.60 ที่ผ่านมา พร้อมมอบรองเท้าบูทซึ่งผลิตจากยางพาราให้แก่ผู้นำเกษตรกรชาวสวนยาง และถุงยังชีพช่วยเหลือให้แก่สมาชิกเกษตรกรชาวสวนยางกลุ่มสว่างแดนดินเบื้องต้นจำนวน 100 ถุง

นายธีรวัฒน์ เดชทองคำ รองผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยด้านธุรกิจและปฏิบัติการ กล่าวว่า กยท. ได้เร่งลงพื้นที่ในจังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นอีกหนึ่งจังหวัดทางภาคอีสานที่มีพื้นที่ปลูกยางประมาณ 300,000 ไร่ เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางที่ประสบอุทกภัยจากพายุซินกาซึ่งสร้างความเสียหายให้แก่ครอบครัวที่ประกอบอาชีพการทำสวนยางหลายครัวเรือน โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นพื้นที่ ปลูกยางที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดในจังหวัด ประมาณ 900 ไร่ ทั้งนี้ ในเบื้องต้น กยท. ได้มอบรองเท้าบูทซึ่งผลิตจากยางพาราให้แก่ผู้นำเกษตรกรชาวสวนยางทำสวนยางสว่างแดนดิน และถุงยังชีพอีกจำนวน 100 ถุง ให้แก่เกษตรกรสมาชิกกลุ่มสวนยางพาราสว่างแดนดินผู้ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรในเบื้องต้น



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

กรมประชาสัมพันธ์ <http://www.prd.go.th>

Rating: ★★☆☆

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 5 สิงหาคม 2560 เวลา 08:18

Site Value: 10,000

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: กยท. จับมือ สมาคมน้ำยางชั้น ลงนาม MOU เน้นส่งเสริมด้านการพัฒนาธุรกิจยางพารา สนับสนุนข้อมูลวิชาการมุ่ง...



กยท. จับมือ สมาคมน้ำยางชั้น ลงนาม MOU เน้นส่งเสริมด้านการพัฒนาธุรกิจยางพารา สนับสนุนข้อมูลวิชาการมุ่งพัฒนาวงการยางไทย

นายธีรวิทย์ สุขสะอาด ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และนายชัยพนธ์ เรืองวรกุลวัฒนา นายกสมาคมน้ำยางชั้นไทย เป็นผู้แทนจาก 2 หน่วยงาน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาข้อมูลข่าวสารและธุรกิจยางพารา ณ โรงแรม อมารี วอเตอร์เกต กรุงเทพมหานคร โดยเน้นส่งเสริมด้านการพัฒนาธุรกิจยางพารา พร้อมประสานข้อมูลทางวิชาการเพื่อพัฒนาวงการยางพาราไทย

นายธีรวิทย์ สุขสะอาด ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า กยท. ในฐานะองค์กรกลางที่รับผิดชอบดูแลบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบอย่างครบวงจรตระหนักถึงความสำคัญข้อมูลสารสนเทศอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนายางพาราไทย ซึ่งการร่วมมือกับสมาคมน้ำยางชั้นไทยครั้งนี้ เป็นการพัฒนาการส่งเสริม และแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับยางพาราเพื่อพัฒนาด้านธุรกิจยางทั้งในและต่างประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรของไทย เพื่อนำไปถ่ายทอดเทคโนโลยี และยอมรับในความก้าวหน้าของเกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางบุคลากร ตลอดจนประชาชนทั่วไป ตลอดจนด้านการพัฒนากิจการยางพาราของประเทศให้มีความก้าวหน้ามากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเพิ่มมูลค่ายางพารา ด้านอุตสาหกรรม และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราที่มีความหลากหลายและมีคุณภาพ เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางให้ดีขึ้น ทั้งนี้จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการแก้ไขสถานการณ์ราคาอย่างให้เกิดเสถียรภาพ สร้างความยั่งยืนให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางและวงการยางพาราทั้งระบบ



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

Thai PBS <http://www.thaipbs.or.th>

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 5 สิงหาคม 2560 เวลา 08:19

Site Value: 30,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x1): 30,000

หัวข้อข่าว: ชงกรม.ของบกลาง 2 พันล้านบาทเยียวยา น้ำท่วม 5.7 แสนราย

Thai PBS NEWS

ชงกรม.ของบกลาง 2 พันล้านบาทเยียวยา น้ำท่วม 5.7 แสนราย



กระทรวงเกษตรฯ เตรียมเสนอแผนใช้งบประมาณกลางกว่า 2 พันล้านบาท จ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรกว่า 5 แสนคนที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือคนละ 3,000 บาท เช่นเดียวกับชาวสวนยาง ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือจากกองทุนพัฒนาสวนยาง คนละ

วันนี้ (4 ส.ค.2560) พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บอกว่า จากการสำรวจและประเมินความเสียหายของพืชผลทางการเกษตร เช่น ข้าว ยางพารา และพืชชนิดอื่นๆ ในพื้นที่อุทกภัย เบื้องต้นพบว่า มีเกษตรกรที่ได้รับเสียหายจากน้ำท่วมในพื้นที่ 35 จังหวัด จำนวน 570,000 ราย

โดยในการประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเสนอจะขอใช้งบกลางปี 2560 วงเงิน 1,500 -2,000 ล้านบาท จ่ายเงินเยียวยาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรายละไม่เกิน 3,000 บาท โดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โอนเงินให้เกษตรกร โดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับการช่วยเหลือเกษตรกรในภาคใต้



นอกจากนี้ จะเสนอ ครม.อนุมัติมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรตามสิทธิ์ ทั้งเกษตรกรที่ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ และประมง โดยงบประมาณตามระเบียบของกระทรวงการคลัง ที่มีไว้อยู่แล้วช่วยเหลือเกษตรกรที่ปลูกข้าวต่อครัวเรือน 1,113-33,390 บาท พืชไร่ 1,148-34,440 บาทไม้ผลและยางพารา 1,690-50,700 บาท แต่การใช้งบประมาณ ส่วนนี้จะต้องประเมินแล้วว่าเสียหายสิ้นเชิงทั้งหมด

มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร

ชาวนา 1,113-33,390 บาท/ครัวเรือน

เกษตรกรปลูกพืชไร่ 1,148-34,440 บาท/ครัวเรือน

เกษตรกรปลูกไม้พลา
และยางพารา 1,690-50,700 บาท/ครัวเรือน

ขณะที่นายธีรวัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท. กล่าวว่า ขณะนี้มีการตั้งโต๊ะลงทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย ที่จ.สกลนคร มีพื้นที่ปลูกยาง 300,000 ไร่ โดยผลกระทบ มากที่สุดอยู่ใน อ.สว่างแดนดิน เบื้องต้นใช้เงินกองทุนพัฒนายางพารา ช่วยเหลือเกษตรกรครัวเรือนละ 3,000 บาท แต่จะต้องสำรวจความเสียหายในช่วงน้ำลดอีกครั้ง หากผลกระทบรุนแรงสามารถขอขบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลเพิ่มเติมได้ แต่เชื่อว่าไม่กระทบจนย่ำแย่ถึงขั้นตาย เพราะส่วนใหญ่เป็นต้นยางอายุเกิน 7 ปีแล้ว หน่น้ำได้มานานถึง 30 วัน



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

newswit <http://www.newswit.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 5 สิงหาคม 2560 เวลา 08:20

Site Value: 10,000

Rating: ★★☆☆

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: กยท. ลั่น เตรียมยื่นมือให้ความช่วยเหลือสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยอย่าง

newswit.com

กยท. ลั่น เตรียมยื่นมือให้ความช่วยเหลือสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยอย่าง

วันนี้ (28 ก.ค.60) กยท. เตรียมยื่นมือให้ความช่วยเหลือสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับความเสียหายจากการไม่ได้รับเงินที่ได้ขายผลผลิตให้กับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง เป็นมูลค่ากว่า 50 ล้านบาท จากการเปิดจุดรวบรวมยางที่ "ลานคนเกษตร" ต.สัมปออย อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ โดยให้ตัวแทนกลุ่มสถาบันเกษตรกร ผู้ได้รับความเสียหายเข้าไปแจ้งและประสานงานได้ที่ กยท. เพื่อเป็นข้อมูล และ กยท. จะเร่งหาแนวทางช่วยเหลือ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างความเป็นธรรม และถูกต้องให้เร็วที่สุด

ดร.ธีรชัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เผยว่า กรณีที่มีสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางได้รวบรวมผลผลิตเพื่อจำหน่ายให้กับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง แต่ไม่ได้รับเงิน เป็นมูลค่ากว่า 50 ล้านบาทจากการเปิดจุดรวบรวมยางที่ "ลานคนเกษตร" ต.สัมปออย อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ พบว่า มีหลายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจากทั่วประเทศนำผลผลิตมาขาย เนื่องจาก การเสนอราคารับซื้อสูงกว่าท้องตลาด ทั้งนี้ ประเด็นดังกล่าวได้มีการแจ้งความ ณ สภ. โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางอย่างมาก ดังนั้น หากตัวแทนกลุ่มสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับความเสียหายในกรณีนี้ สามารถเข้าไปแจ้งและประสานงานได้ที่ กยท. ในพื้นที่ที่ท่านสะดวกเพื่อเป็นข้อมูล ข้อเท็จจริง และ กยท. จะเร่งหาแนวทางช่วยเหลือ ประสานงานกับหน่วยงานที่



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

อาร์วายทีไนน์ <http://www.ryt9.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 5 สิงหาคม 2560 เวลา 08:21

Site Value: 10,000

Rating: ★★☆☆

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: กยท. ลับ เตรียมยื่นมือให้ความช่วยเหลือสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยอย่าง

ThaiPR.NET
Thailand Press Release - ข่าวประชาสัมพันธ์

กยท. ลับ เตรียมยื่นมือให้ความช่วยเหลือ สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ที่ได้รับความ เสียหายจากอุทกภัยอย่าง

วันนี้ (28 ก.ค.60) กยท. เตรียมยื่นมือให้ความช่วยเหลือสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับความเสียหายจากการไม่ได้รับเงินที่ได้ขายผลผลิตให้กับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง เป็นมูลค่ากว่า 50 ล้านบาท จากการเปิดจุดรวบรวมยางที่ "ลานคนเกษตร" ต.ส้มป่อย อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ โดยให้ตัวแทนกลุ่มสถาบันเกษตรกร ผู้ได้รับความเสียหายเข้าไปแจ้งและประสานงานได้ที่ กยท. เพื่อเป็นข้อมูล และ กยท. จะเร่งหาแนวทางช่วยเหลือ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างความเป็นธรรม และถูกต้องให้เร็วที่สุด ดร.ธีรวัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เผยว่า กรณีที่มีสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางได้รวบรวมผลผลิตเพื่อจำหน่ายให้กับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง แต่ไม่ได้รับเงิน เป็นมูลค่ากว่า 50 ล้านบาทจากการเปิดจุดรวบรวมยางที่ "ลานคนเกษตร" ต.ส้มป่อย อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ พบว่า มีหลายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจากทั่วประเทศนำผลผลิตมาขาย เนื่องจาก การเสนอราคาซื้อสูงกว่าท้องตลาด ทั้งนี้ ประเด็นดังกล่าวได้มีการแจ้งความ ณ สภ. โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางอย่างมาก ดังนั้น หากตัวแทนกลุ่มสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับความเสียหายในกรณีนี้ สามารถเข้าไปแจ้งและประสานงานได้ที่ กยท. ในพื้นที่ที่ท่านสะดวกเพื่อเป็นข้อมูล ข้อเท็จจริง และ กยท. จะเร่งหาแนวทางช่วยเหลือ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสร้างความเป็นธรรม และถูกต้องให้เร็วที่สุด

กยท. จับมือ สมาคมน้ำยางชั้น ลงนาม MOU พัฒนารูรกิจยางพารา



ดร.ธีรชัย สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เผยว่า กยท. ในฐานะองค์กรกลางที่รับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบอย่างครบวงจร ตระหนักถึงความสำคัญข้อมูลสารสนเทศอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนายางพาราไทย ซึ่งการร่วมมือกับสมาคมน้ำยางชั้นไทยครั้งนี้ เป็นการพัฒนาการส่งเสริม และแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับยางพาราเพื่อพัฒนาด้านธุรกิจยางทั้งในและต่างประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรของไทย เพื่อนำไปถ่ายทอดเทคโนโลยี และอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางบุคคลากร ตลอดจนประชาชนทั่วไป

โดยแนวทางในความร่วมมือครั้งนี้ มีเป้าหมายสูงสุดในด้านการพัฒนากิจการยางพาราของประเทศให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเพิ่มมูลค่ายางพารา ด้านอุตสาหกรรม และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราที่มีความหลากหลายและมีคุณภาพ เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางให้ดีขึ้น ซึ่งจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการแก้ไขสถานการณ์ราคายางให้เกิดเสถียรภาพ สร้างความยั่งยืนให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง และวงการยางพาราทั้งระบบ

นายชัยพจน์ เรืองวรกุลเว็ดณา นายยกสมาคมน้ำยางชั้นไทย กล่าวว่า สมาคมน้ำยางชั้นไทยเป็นองค์กรภาคเอกชน จัดตั้งสมาคมเพื่อให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรสวนยาง ให้สามารถขายยางได้ในราคาที่ยุติธรรม สนับสนุนและส่งเสริมน้ำยางชั้นของไทยให้มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่ต้องการของลูกค้า รวมทั้งเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ ความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการประกาศเจตนารมณ์ที่ชัดเจนของสมาคมน้ำยางชั้นไทยในการให้ความร่วมมือสนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยางพารา และการขับเคลื่อนนโยบาย และยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศไทย โดยเน้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับน้ำยางชั้นเป็นหลัก ซึ่งเป่าหมายในดำเนินงานของทั้ง 2 หน่วยงานมีความสอดคล้องและมีเป้าหมายเดียวกัน

ดังนั้น การร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาข้อมูลข่าวสารและธุรกิจยางพาราครั้งนี้ จึงถือเป็นการผนึกกำลังร่วมกันบนพื้นฐานความเข้าใจอันดีต่อกัน และประสานผลประโยชน์ในการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ พัฒนาการศึกษา วิจัย และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับยางพารา เพื่อประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อการพัฒนาวงการยางพาราไทยต่อไป



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

การยางแห่งประเทศไทย <http://www.rubberthai.com>

Rating: ★★☆☆

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 08:12

Site Value: 10,000

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: @ ไทยอีวี คาคตราคยาง H2/60 ปรับตัวดีขึ้น หลัง ตปท. กลับมาซื้อ - น้ำท่วมภาคอีสานทำผลผลิตใน ปท.หาย...

การยางแห่งประเทศไทย Rubber Authority Of Thailand



@ ไทยอีวี คาคตราคยาง H2/60 ปรับตัวดีขึ้น หลัง ตปท. กลับมาซื้อ - น้ำท่วมภาคอีสานทำผลผลิตใน ปท.หาย (03/08/2560)

นายชกรกู กิตติพล ผู้จัดการสายการตลาด บมจ.ไทยอีวียางพารา เปิดเผยว่า แนวโน้มคาคตราคยางพาราในช่วงครึ่งปีหลังมีโลกาครบบริบูรณ์ โดยคาคตราคยางพาราจะอยู่ที่ทั่วโลกในระดับประมาณ 60-70 บาท จากปัจจุบันที่ 52-23 บาท เพราะมองว่าผู้ซื้อในตลาดโลกได้กลับมาซื้อยางพาราแล้วจากที่ได้ชะลอการซื้อไปก่อนหน้านี้ รวมทั้งปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ภาคอีสาน ส่งผลให้กำลังการผลิตยางพาราในประเทศหายไปประมาณ 30%

โดยปัจจุบันไทยเป็นผู้ส่งออกยางพาราดิบดิบหนึ่งของโลก และส่งออกไปตลาดจีนดิบดิบหนึ่ง สัดส่วนประมาณ 40% รองลงมาเป็นอินเดีย สหรัฐ เป็นต้น

สำหรับการส่งออกยางพาราในเดือนมิ.ย.60 มีมูลค่า 14,300 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 22.8% ขณะที่การส่งออกผลิตภัณฑ์ยางพารา มีมูลค่า 26,700 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 38.7% ส่วนการส่งออกยางพาราในช่วง 6 เดือน (เดือน.ค.-มิ.ย.) ปี 60 มีมูลค่า 113,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 55.1% และการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางพารา 170,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 53.2%

ด้านนางอภิญญา สันตวาทนะ ทพ.พาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้จัดวางเจรจาการค้ายางพาราและผลิตภัณฑ์ยางพาราระหว่างผู้นำเข้าต่างประเทศและผู้ประกอบการไทย โดยมีผู้ซื้อ ผู้นำเข้ากว่า 100 ราย จาก 25 ประเทศทั่วโลก เช่น อาเซียน จีน อินเดีย อินโดนีเซีย ไต้หวัน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป สหรัฐฯ ฯลฯ ร่วมเจรจาซื้อขายผลิตภัณฑ์ยางพาราในครั้งนี คาดว่า จะเกิดมูลค่าการค้ายางพาราประมาณ 15,000 ล้านบาท

"กิจกรรมการเจรจาการค้าครั้งนี้ จะเป็นความสำเร็จของอุตสาหกรรมยางพาราไทยในการขยายตลาด และการสร้างพันธมิตรกับผู้ค้ารายใหม่ รวมทั้งยังเป็นการลดความเสี่ยงด้านพินนังการกับผู้ค้าต่างประเทศ โดยสินค้ายางพาราที่ได้รับความนิยมจากผู้นำเข้าต่างประเทศ ได้แก่ ยางล้อ ยางรถบรรทุก ยางรถแทรกเตอร์ ยางรถจักรยานยนต์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ" ทพ.พาณิชย์ กล่าว

ด้านนางภรณ์ โสภณนิเทศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า ผู้นำเข้ายางและผลิตภัณฑ์ยางไทยจากต่างประเทศที่ลดปริมาณการนำเข้ารวมกิจกรรม ประเทศเม็กซิโก ผู้นำเข้าจากประเทศจีน มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และจากหลายประเทศในภูมิภาคได้บรรลุข้อตกลงเบื้องต้น ซึ่งเป็นการเริ่มต้นปี 2016 ซึ่งจีน, รัสเซีย, อินเดีย, ไทย, สหรัฐฯ, บราซิล, อินโดนีเซีย, สิงคโปร์, ไต้หวัน, ญี่ปุ่น, สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา มีชื่อเสียงด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม มีกำลังการผลิต 27 ล้านตันต่อปี และบริษัท กร่างโจว ซิโน รีไซเคิล ผู้นำเข้ายางพาราจากไทยของบมจ.ไทยอีวี

นอกจากนี้ ยังมีบริษัท นาราย อินดิสเทรียล คอมเพล็กซ์ จากสิงคโปร์ ผู้ผลิตยางรถยนต์และล้อรถยนต์จากยางพาราไทยอันดับ 1 ของประเทศ, บริษัท คาเร็กซ์ เบอร์สตีด จากแคนาดา ผู้ผลิตยางทางอเมริกาขายใหญ่ของโลก มีกำลังการผลิต 5 ล้านชิ้นต่อปี, บริษัท เคอะ เทกซ์ทีล รีไซเคิล จากเวียดนาม ผู้ผลิตผ้าเย็บและผลิตภัณฑ์จากยางพารา, บริษัท กบดี และบริษัท ประเทสต่างๆ เป็นต้น มาเจรจาซื้อขายกับผู้ประกอบการไทยภายใต้การนำโดย บมจ. ไทยอีวี, บริษัท ไทยอีวียางพารา, บริษัท ไทยอีวีเชลล์ จำกัด และสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองโพธิ์ จำกัด

ที่มา : สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (วันที่ 2 สิงหาคม 2560)



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

กรมประชาสัมพันธ์ <http://www.prd.go.th>

Rating: ★★☆☆

บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 6 สิงหาคม 2560 เวลา 07:47

Site Value: 10,000

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: สภาเกษตรกรแห่งชาติเตือนเกษตรกรปลูกยางพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์รีบแจ้งข้อมูลภายในเดือนกันยายนี้



สภาเกษตรกรแห่งชาติเตือนเกษตรกรปลูกยางพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์รีบแจ้งข้อมูลภายในเดือนกันยายนี้

นายธีรพงศ์ ดันดีเพชรภรณ์ ประธานคณะกรรมการด้านยางพารา สภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า จากข้อเสนอของสภาเกษตรกรแห่งชาติต่อการยางแห่งประเทศไทย(กยท.) ในการเปิดให้เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ให้สามารถแจ้งข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราได้ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐบาลได้ทราบและมีข้อมูล จำนวนพื้นที่ปลูก และผลผลิตที่เป็นจริง สำหรับใช้ประกอบในการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับยางพาราของรัฐบาลรวมทั้งการให้ความช่วยเหลือยามมีภัยพิบัติหรืออื่นๆอย่างถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง ซึ่งกยท.ได้รับข้อเสนอนี้ และได้ประกาศให้เกษตรกรแจ้งข้อมูลดังกล่าวระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 30 ธันวาคม 2559 นั้น ปรากฏว่ามีเกษตรกรที่ยังไม่ได้แจ้งข้อมูลกับทาง กยท. จึงได้ขยายเพิ่มระยะเวลาการแจ้งตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน 2560

สภาเกษตรกรแห่งชาติในฐานะหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของเกษตรกรจึงขอแจ้งถึงเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ที่ยังไม่ได้แจ้งข้อมูลต่อการยางแห่งประเทศไทย ขอให้ติดต่อหน่วยงานของการยางในพื้นที่เพื่อแจ้งข้อมูล ทั้งนี้ การแจ้งข้อมูลไม่ได้เกี่ยวข้องกับเอกสารสิทธิ์ในที่ดินที่ปลูกยางพารา แต่จะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรโดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือจากรัฐบาลจึงขอให้เกษตรกรรีบแจ้งข้อมูลให้ทันภายในวันที่ 30 กันยายน 2560 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดทุกจังหวัด



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

เชียงใหม่นิวส์ <http://www.chiangmainews.co.th>

บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 6 สิงหาคม 2560 เวลา 07:47

Site Value: 10,000

Rating: ★★☆☆

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: อุตฯเดินทางแก้วิกฤติยางพารา เน้นพัฒนาตลาดยางฯครบวงจร

เชียงใหม่ NEWS
เชียงใหม่นิวส์

อุตสาหกรรมแก้วิกฤติยางพารา เน้นพัฒนาตลาดยางฯครบวงจร



ก. อุตฯ ขานรับนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาวิกฤตราคายางพารา จัดพิธีมอบใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน มอก. แก่ผู้ประกอบการ SMEs แปรูปผลิตภัณฑ์ยาง หลังให้การส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สืบสานนโยบายรัฐบาลแก้ปัญหาวิกฤตราคายางพาราอย่างยั่งยืน พร้อมเดินทางสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาง เพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้อุตสาหกรรมยางของประเทศ และเร่งขยายตลาดการส่งออก

นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรม ขานรับนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาวิกฤตราคายางพาราอย่างยั่งยืน โดยให้การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมยางอย่างครบวงจร เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาง เพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้อุตสาหกรรมยางของประเทศ เพิ่มมูลค่าทางธรรมชาติโดยการแปรรูป นำยางธรรมชาติมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้มากขึ้น เพิ่มปริมาณการใช้ผลิตภัณฑ์ยางในประเทศ และเร่งขยายตลาดการส่งออก

นายพิสิฐ รังสฤษฏ์วัฒนกุล เลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กล่าวว่า สมอ. ได้เร่งรัดดำเนินการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางพาราและประกาศใช้แล้วจำนวน 155 มาตรฐาน ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางมากกว่า 95% ของผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน เป็นมาตรฐานบังคับ 3 มาตรฐาน และมาตรฐานทั่วไป 152 มาตรฐาน นอกจากนี้ ยังได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานวิจัยของประเทศในการผลักดันมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางที่กำหนดขึ้นจากการวิจัยในประเทศ ประกาศเป็นมาตรฐานระหว่างประเทศ (มาตรฐาน ISO) หลายมาตรฐาน และยังได้ปรับมาตรฐานสาขาผลิตภัณฑ์ยางให้สอดคล้องกันกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน จำนวน 56 มาตรฐาน

นายพิสิฐ กล่าวต่อว่า สำหรับด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการ สมอ. ได้ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs ในการพัฒนา

คุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ และเตรียมความพร้อมของโรงงานในการยื่นคำขอ มอก. ณ สถานที่ประกอบการ ขณะนี้มีผู้ประกอบการยื่นขอการรับรอง มอก. แล้ว 4 ราย อยู่ระหว่างรอผลทดสอบ และได้รับการรับรอง มอก. แล้ว 1 ราย นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้ผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราแบบ มอก. โดยเฉพาะมาตรฐานใหม่ๆ เพื่อกระตุ้นให้มีการนำยางพาราไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ อย่างแพร่หลาย ซึ่งจะส่งผลให้ยางพาราที่เกษตรกรผลิตขึ้นมีการซื้อขายทำให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่ารายภายในประเทศ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามมาตรฐาน และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากยางพาราให้มากยิ่งขึ้น โดย สมอ. ได้เตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการเพื่อทดสอบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไว้แล้ว 5 หน่วยงาน ได้แก่ สถาบันยานยนต์ ศูนย์วิจัยยาง มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เลขาธิการ สมอ. กล่าวเพิ่มเติมว่า ซึ่งการจัดพิธีมอบใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) แก่ผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา นั้น จัดขึ้นเพื่อเป็นการยกย่องในความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้ประกอบการและแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราของไทยที่สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์จนได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. ทั้งนี้ สมอ. ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมยางตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งภาคอุตสาหกรรมมีส่วนสำคัญที่จะช่วยแก้ปัญหาวิกฤตราคายางพาราอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้มีการนำยางธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมให้มากขึ้น เพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ และพัฒนาคุณภาพสินค้ายางพาราให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลแล้ว คนในประเทศก็จะได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานอีกด้วย



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

รักบ้านเกิด <http://www.rakbankerd.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 6 สิงหาคม 2560 เวลา 07:48

Site Value: 10,000

Rating: ★★☆☆

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: กยท. เตรียมจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมสวนยางอีสานตอนบนรายละ 3 พัน



กยท. เตรียมจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมสวนยางอีสานตอนบนรายละ 3 พัน



การยางแห่งประเทศไทย เร่งดำเนินการมอบเงินเยียวยาน้ำท่วมสวนยางให้เกษตรกรภาคอีสานตอนบนที่สวนยางพาราเกิดความเสียหายจากน้ำท่วม รายละ 3,000 บาท

นายวัฒนา ตงแก้ว ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กล่าวว่า จากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 จนถึงขณะนี้ ทบวงสวนยางพาราภายใต้ความดูแลของ กยท. เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จำนวน 3 จังหวัด ได้แก่ จ.สกลนคร นครพนม และกาฬสินธุ์ ได้รับผลกระทบ แต่เนื่องจากบางพื้นที่ที่ยังคงมีระดับน้ำท่วมขังสูง ทำให้เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเข้าสำรวจจำนวนสวนยางที่เสียหายได้ทั้งหมด อย่างไรก็ตามเบื้องต้นได้รับรายงานจาก กยท. จ.นครพนม ว่าเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่ ต.หนองบ่อ อ.นาแก มีสวนยางได้รับความเสียหายและเป็นไปตามเกณฑ์ได้รับการเยียวยาจาก กยท. ตามมาตรา 49 (5) ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินสวัสดิการให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรชาวสวนยางที่ประสบอุทกภัย จนทำให้สวนยางเกิดความเสียหาย ประมาณ 10 ราย ซึ่ง กยท. จะเร่งดำเนินการมอบเงินให้เกษตรกรที่สวนยางพาราเกิดความเสียหายรายละ 3,000 บาท โดยเร็วที่สุด

นายวัฒนา กล่าวว่ ทั้งนี้ กยท. ได้จัดรถขนน้ำดื่ม กยท. จากกองจัดการโรงงาน 8 จำนวน 2,400 ขวด มอบให้กับ จ.สกลนครเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับผู้ประสบอุทกภัย ทั้งนี้ กยท. จะเร่งสำรวจและรวบรวมข้อมูลสวนยางที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยเพิ่มเติม เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางให้ทั่วถึงมากที่สุด



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

สยามรัฐ <http://www.siamrath.co.th>

Rating: ★★☆☆

บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 6 สิงหาคม 2560 เวลา 07:49

Site Value: 10,000

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: สภาเกษตรกรฯ เตือนเกษตรกรปลูกยางพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์รีบแจ้งข้อมูลภายใน ก.ย.นี้

สยามรัฐ
Siamrath

สภาเกษตรกรฯ เตือนเกษตรกรปลูกยางพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์รีบแจ้งข้อมูลภายใน ก.ย.นี้



นายธีรพงศ์ ตันติเพชรภรณ์ ประธานคณะกรรมการด้านยางพารา สภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า จากข้อเสนอลงของสภาเกษตรกรแห่งชาติต่อการยางแห่งประเทศไทย(กยท.) ในการเปิดให้เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ให้สามารถแจ้งข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราได้ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐบาลได้ทราบและมีข้อมูล จำนวนพื้นที่ปลูก และผลผลิตที่เป็นจริง สำหรับใช้ประกอบในการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับยางพาราของรัฐบาลรวมทั้งการให้ความช่วยเหลือยามมีภัยพิบัติหรืออื่นๆอย่างถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงซึ่งกยท.ได้รับข้อเสนอนี้ และได้ประกาศให้เกษตรกรแจ้งข้อมูลดังกล่าวระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 30 ธันวาคม 2559 นั้น ปรากฏว่ามีเกษตรกรที่ยังไม่ได้แจ้งข้อมูลกับทาง กยท. จึงได้ขยายเพิ่มระยะเวลาการแจ้งตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน 2560



ประธานคณะกรรมการด้านยางพารา สภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า สภาเกษตรกรแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของเกษตรกรจึงขอแจ้งถึงเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ที่ยังไม่ได้แจ้งข้อมูลต่อการยางแห่งประเทศไทย ขอให้ติดต่อหน่วยงานของการยางในพื้นที่เพื่อแจ้งข้อมูล ทั้งนี้ การแจ้งข้อมูลไม่ได้เกี่ยวข้องกับเอกสารสิทธิ์ในที่ดินที่ปลูกยางพารา แต่จะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรโดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือจากรัฐบาลจึงขอให้เกษตรกรรีบแจ้งข้อมูลให้ทันภายในวันที่ 30 กันยายน 2560 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดทุกจังหวัด



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย <http://aeitfthai.org>

บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 6 สิงหาคม 2560 เวลา 11:49

Site Value: 5,000

Rating: ★☆☆☆

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: ปตท.ผั่นึก กยท.พัฒนายางล้อประชารัฐ

ปตท.ผั่นึก กยท.พัฒนายางล้อประชารัฐ



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จับมือ กยท.จัด “โครงการยางล้อประชารัฐ” สนับสนุนการใช้ยางล้อรถยนต์ที่ผลิตในประเทศไทยตามนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรของรัฐบาล

ดร.ธีรช สุขสะอาด ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า การยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท. ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ยางรถที่ผลิตในประเทศไทยตามนโยบายของรัฐบาลตามโครงการยางล้อประชารัฐ โดย กยท. จะผลิตยางล้อภายใต้แบรนด์ TH-TYRE (ไทย-ไทเออร์) ซึ่งเป็นยางล้อรถจากวัตถุดิบของชาวสวนยางไทย เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการบูรณาการของ 3 ภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาคเกษตรกร สำหรับประชาชนที่สนใจยางตามโครงการดังกล่าวสามารถร่วมกิจกรรมได้ ณ ศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto ของ ปตท. ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด จำนวนกว่า 26 แห่ง



นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปตท. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง “โครงการยางล้อประชารัฐ” ร่วมกับการยางแห่งประเทศไทย ในการใช้พื้นที่ศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto ของ ปตท. เป็นจุดเปลี่ยนยางล้อรถยนต์จากโครงการยางล้อประชารัฐ โดย ปตท. สนับสนุนค่าบริการเปลี่ยนยางล้อรถยนต์ตามโครงการฯ ฟรี ถึง 31 ธันวาคม 2560 จากนั้นจะลดค่าบริการ 50% ถึง 31 กรกฎาคม 2561 ทั้งนี้ประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อและสถานที่ตั้งของศูนย์บริการ FIT Auto ในสถานบริการน้ำมัน ปตท. ทั่วประเทศ



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

Stock The Day <http://www.stocktheday.com>

Rating: ★☆☆☆

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 05:26

Site Value: 5,000

PRValue (x1) : 5,000

หัวข้อข่าว: กยท. Kick off โครงการสินเชื่อ 1 หมื่นลบ.ช่วยสร้างเสถียรภาพราคายางไม่ให้ผันผวนเกินจุดวิกฤติ



กยท. Kick off โครงการสินเชื่อ 1 หมื่นลบ.ช่วยสร้างเสถียรภาพราคายางไม่ให้ผันผวนเกินจุดวิกฤติ

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) Kick off โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง วงเงิน 10,000 ล้านบาท ด้านผู้ประกอบการตอบเท้าเข้าร่วมโครงการ กว่า 30 บริษัท 49 โรงงาน วงเงินกู้รวม 9,600 ล้านบาท คาดว่าโครงการนี้สามารถดูดซับยางออกจากกระบอกไม้ซึ่งจะช่วยยกระดับราคาให้สูงขึ้น ช่วยสร้างเสถียรภาพด้านราคายาง

นายธีรวัช สุขสะอาด ผู้ว่าการ กยท. กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในแก้ไขปัญหาราคายาง จึงได้อนุมัติโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง หวังดูดซับยางออกจากกระบอกไม้ซึ่งจะช่วยยกระดับราคาให้สูงขึ้น เป็นการสร้างเสถียรภาพด้านราคาของ ซึ่งผู้ประกอบการยางสามารถรับซื้อผลผลิตไปแปรรูปเป็นยางประเภทต่างๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มต่อไป โดยโครงการนี้ กำหนดระยะเวลาโครงการตั้งแต่ พฤษภาคม 2560 – เมษายน 2562 และระยะเวลาในการอนุมัติวงเงินกู้จนถึงสิ้นสุดการชำระคืนวงเงินกู้รวมโครงการฯ 1 ปี ไม่เกิน 30 เมษายน 2562 โดยรัฐบาลจะสนับสนุนการชดเชยดอกเบี้ยในอัตราไม่เกิน 3% กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ หรือคิดเป็นเงินช่วยเหลือจำนวนไม่เกิน 300 ล้านบาท จากวงเงินกู้ 1 หมื่นล้านบาท ให้กับผู้ประกอบการโดยใช้แหล่งเงินเชื่อวงเงินกู้เติมจากธนาคารพาณิชย์ที่ผู้ประกอบการใช้บริการอยู่แล้ว

สำหรับ ผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อฯ 10,000 ล้านบาท จะเป็นผู้ประกอบการแปรรูปน้ำยางขั้นที่เฉพาะเป็นในประเทศไทย และมีผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยมากกว่า 50% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 35 บริษัท 49 โรงงาน วงเงินกู้รวมประมาณ 9,600 ล้านบาท คาดว่าโครงการนี้ จะสามารถดูดซับยางออกจากกระบอกไม้ประมาณ 20% ของผลผลิตน้ำยางขึ้น เป็นการผลักดันราคายางให้สูงขึ้นโดยใกล้เคียงหรือสูงกว่าต้นทุนการผลิตของเกษตรกรชาวสวนยาง และรักษาเสถียรภาพราคายางไม่ให้เกิดความผันผวนมากเกินไปจนจุดวิกฤติ” ผู้ว่าการ กยท. กล่าว

ด้านนายชัยพจน์ เกื้อวงษ์รองอธิบดี นายกมลวราภรณ์น้ำยางขึ้นไทย กล่าวว่า โครงการนี้ ทำให้เกิดความร่วมมือสามประสานระหว่างเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบการยาง และรัฐบาลในการร่วมกันแก้ไขปัญหาราคายาง ซึ่งผู้ประกอบการแปรรูปน้ำยางขั้นที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องยื่นขอรับการสนับสนุนสินเชื่อที่ กยท. เพื่อรวบรวมค่าของส่งให้ธนาคารที่ให้การสนับสนุนสินเชื่อต่อไป

โดยแหล่งเงินเชื่อใช้วงเงินกู้เติมจากธนาคารพาณิชย์ที่ผู้ประกอบการใช้บริการอยู่แล้ว และรัฐบาลจะเงินชดเชยดอกเบี้ยสนับสนุนในอัตราไม่เกิน 3% จำนวนไม่เกิน 300 ล้านบาทจากวงเงินกู้รวม 10,000 ล้านบาท คาดว่า จะสามารถเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศ เมื่อฐานของราคายางปรับสูงขึ้นเกษตรกรชาวสวนยางมีอำนาจการใช้จ่ายมากขึ้น จะสร้างแรงจูงใจให้เคลื่อนไหวได้รับประโยชน์ร่วมกันในทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจไทยต่อไป

กยท.เผยพื้นที่ปลูกยางจ.สกลนครถูกน้ำท่วม 928 ไร่จากทั้งหมด 3 แสนไร่ จ.สว่างแดนดินเสียหายมากที่สุด

นายธีรวัชณ์ เฑียรทองคำ รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ด้านธุรกิจและปฏิบัติการ กล่าวว่า กยท. ได้เร่งลงพื้นที่ในจังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นมีพื้นที่ปลูกยางทั้งหมด 3 แสนไร่ ทพบว่ามีต้นยางที่ถูกน้ำท่วมทั้งสิ้น 928 ไร่ โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ได้รับความเสียหายมากที่สุดในจังหวัด ประมาณ 900 ไร่

ทั้งนี้ ในเบื้องต้น กยท. ได้มอบรองเท้าบูทซึ่งผลิตจากยางพาราให้แก่ผู้นำเกษตรกรชาวสวนยางทำสวนยางสว่างแดนดิน และถุงยังชีพอีกจำนวน 100 ถุง ให้แก่เกษตรกรสมาชิกกลุ่มสวนยางพาราสว่างแดนดินผู้ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรในเบื้องต้น



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ชัยสมรภูมิ <http://www.chaisamorapum.com>

Rating: ★☆☆☆

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 05:26

Site Value: 5,000

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: กยท. Kick off โครงการสินเชื่อ 1 หมื่นลบ.ช่วยสร้างเสถียรภาพราคายางไม่ให้น้ำมันพวนเกินจุดวิกฤติ

กยท. Kick off โครงการสินเชื่อ 1 หมื่นลบ.ช่วยสร้างเสถียรภาพราคายางไม่ให้น้ำมันพวนเกินจุดวิกฤติ

Category: เกษตร

Published on Sunday, 06 August 2017 21:42

Hits: 2553



กยท. Kick off โครงการสินเชื่อ 1 หมื่นลบ.ช่วยสร้างเสถียรภาพราคายางไม่ให้น้ำมันพวนเกินจุดวิกฤติ

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) Kick off โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง วงเงิน 10,000 ล้านบาท ดำเนินผู้ประกอบการตนเข้าร่วมโครงการ กว่า 30 บริษัท 49 โรงงาน วงเงินกู้รวม 9,600 ล้านบาท คาดว่าโครงการนี้สามารถดูดซับยางออกจากระบบได้ซึ่งจะช่วยยกระดับราคาให้สูงขึ้น ช่วยสร้างเสถียรภาพด้านราคา

นายธีร ชูชะอาด ผู้อำนวยการ กยท. กล่าว ว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในแก้ไขปัญหาราคายาง จึงได้อนุมัติโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง วงเงินกู้รวม 10,000 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยยกระดับราคาให้สูงขึ้น เป็นการสร้างเสถียรภาพด้านราคา ซึ่งผู้ประกอบการยางสามารถรับซื้อผลผลิตไปแปรรูปเป็นยางประเภทต่างๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มต่อไป โดยโครงการนี้ กำหนดระยะเวลาโครงการตั้งแต่ พฤษภาคม 2560 – เมษายน 2562 และระยะเวลาในการอนุมัติวงเงินกู้จนถึงสิ้นสุดการชำระเงินกู้ตามโครงการ 1 ปี ไม่นเกิน 30 เมษายน 2562 โดยรัฐบาลจะสนับสนุนการชดเชยดอกเบี้ยในอัตราไม่เกิน 3% กับผู้เข้าร่วมโครงการ หรือคิดเป็นเงินช่วยเหลือจำนวนไม่เกิน 300 ล้านบาท จากวงเงินกู้ 1 หมื่นล้านบาท

บาท ให้กับผู้ประกอบการโดยใช้แหล่งสินเชื่อวงเงินกู้เดิมจากธนาคารพาณิชย์ที่ผู้ประกอบการใช้บริการอยู่แล้ว

"สำหรับ ผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท จะเป็นผู้ประกอบการแปรรูปยางขึ้นที่จดทะเบียนในประเทศไทย และมีผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยมากกว่า 50% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 35 บริษัท 49 โรงงาน วงเงินกู้รวมประมาณ 9,600 ล้านบาท คาดว่าโครงการนี้ จะสามารถดูดซับยางออกจากระบบประมาณ 20% ของผลผลิตนำยางขึ้น เป็นการผลักดันราคายางให้สูงขึ้นโดยใกล้เคียงหรือสูงกว่าต้นทุนการผลิตของเกษตรกรชาวสวนยาง และรักษาเสถียรภาพราคายางไม่ให้เกิดความผันผวนมากเกินไปจนเกินจุดวิกฤติ" ผู้ว่า กยท. กล่าว

ด้านนายชัยพจน์ เรืองจรรยาวัฒนา นายกตมาคนนำยางขึ้นไทย กล่าว ว่า โครงการนี้ ทำให้เกิดความเข้มแข็งสามประสานระหว่างเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบการยาง และรัฐบาลในการร่วมกันแก้ไขปัญหาราคายาง ซึ่งผู้ประกอบการแปรรูปนำยางขึ้นที่เข้าร่วมโครงการ ต้องยื่นขอรับการสนับสนุนสินเชื่อที่ กยท. เพื่อรวบรวมคำขอส่งให้ธนาคารที่ให้การสนับสนุนสินเชื่อต่อไป

โดยแหล่งสินเชื่อใช้วงเงินกู้เดิมจากธนาคารพาณิชย์ที่ผู้ประกอบการใช้บริการอยู่แล้ว และรัฐบาลจะเงินชดเชยดอกเบี้ยสนับสนุนในอัตราไม่เกิน 3% จำนวนไม่เกิน 300 ล้านบาทจากวงเงินกู้รวม 10,000 ล้านบาท คาดว่า จะสามารถเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศ เมื่อฐานของราคายางปรับสูงขึ้นเกษตรกรชาวสวนยางมีอำนาจการใช้จ่ายมากขึ้น จะสร้างวงจรเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นใหม่ได้รับประโยชน์กันในทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจไทยต่อไป

กยท. รมต.ที่ปรึกษาฯ.สกลนครถูกน้ำท่วม ๑๒๘ ไร่จากทั้งหมด ๓ แสนไร่ ๑.สร้างคันดินเขี้ยวหาสมากสุด

นายธีรวัฒน์ เดชทองคำ รองผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ด้านธุรกิจและปฏิบัติการ กล่าว ว่า กยท. ได้ส่งลงพื้นที่ในจังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกยางทั้งหมด ๓ แสนไร่ พบว่าพื้นที่น้ำท่วมที่ถูกรุนแรงทั้งสิ้น ๑๒๘ ไร่ โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอสร้างแคนดิน จังหวัดสกลนคร ได้รับความเสียหายมากที่สุดในพื้นที่ ประมาณ ๑๐๐ ไร่

ทั้งนี้ ในเบื้องต้น กยท. ได้มอบรถบรรทุกซึ่งผลิตจากยางพาราให้แก่ผู้นำเกษตรกรชาวสวนยางทำสวนยางสร้างคันดินและถุงซึ่งพียักจำนวน 100 ถุง ให้แก่เกษตรกรสมาชิกกลุ่มสวนยางพาราสร้างคันดินผู้ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรในเบื้องต้น



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

Biz bi weekly <http://www.bizbiweekly.com>

Rating: ★☆☆☆

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 05:27

Site Value: 5,000

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: กยท. Kick off โครงการสินเชื่อ 1 หมื่นลบ.ช่วยสร้างเสถียรภาพราคายางไม่ให้น้ำมันผวนเกินจุดวิกฤติ

Biz bi weekly

กยท. Kick off โครงการสินเชื่อ 1 หมื่นลบ.ช่วยสร้างเสถียรภาพราคายางไม่ให้น้ำมันผวนเกินจุดวิกฤติ

Category: เกษตร

Published on Sunday, 06 August 2017 21:42

Hits: 2560



กยท. Kick off โครงการสินเชื่อ 1 หมื่นลบ.ช่วยสร้างเสถียรภาพราคายางไม่ให้น้ำมันผวนเกินจุดวิกฤติ

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) Kick off โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง วงเงิน 10,000 ล้านบาท ดำเนินการประกอบการครบเท้าเข้าร่วมโครงการ กว่า 30 บริษัท 49 โรงงาน วงเงินที่รวม 9,600 ล้านบาท คาดว่าโครงการนี้สามารถดูดซับยางออกจากระบบได้ซึ่งจะช่วยยกระดับราคาให้สูงขึ้น ช่วยสร้างเสถียรภาพด้านราคา

นายธีรชัย สุตชะอาด ผู้อำนวยการ กยท. กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในแก้ไขปัญหาราคายาง จึงได้อนุมัติโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง วัตถุประสงค์ขยับยางออกจากระบบ ซึ่งจะช่วยยกระดับราคาให้สูงขึ้น เป็นการสร้างเสถียรภาพด้านราคา ซึ่งผู้ประกอบการยางสามารถปรับซิมผลผลิตไปแปรรูปเป็นยางประเภทต่างๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มต่อไป โดยโครงการนี้ กำหนดระยะเวลาโครงการตั้งแต่ พฤษภาคม 2560 – เมษายน 2562 และระยะเวลาในการอนุมัติวงเงินกู้จนสิ้นสุดการชำระเงินกู้ตามโครงการฯ 1 ปี ไม่นเกิน 30 เมษายน 2562 โดยรัฐบาลจะสนับสนุนการลดหย่อนดอกเบี้ยในอัตราไม่เกิน 3% กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ หรือคิดเป็นเงินช่วยเหลือจำนวนไม่เกิน 300 ล้านบาท จากวงเงินกู้ 1 หมื่นล้านบาท

ให้กับผู้ประกอบการโดยใช้แหล่งเงินกู้เดิมจากธนาคารพาณิชย์ที่มีผู้ประกอบการใช้บริการอยู่แล้ว

“สำหรับ ผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อฯ 10,000 ล้านบาท จะเป็นผู้ประกอบการแปรรูปน้ำยางขึ้นที่จดทะเบียนในประเทศไทย และมีผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยมากกว่า 50% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 35 บริษัท 49 โรงงาน วงเงินที่รวมประมาณ 9,600 ล้านบาท คาดว่าโครงการนี้ จะสามารถดูดซับยางออกจากระบบประมาณ 20% ของผลผลิตน้ำยางขึ้น เป็นการผลักดันราคายางให้สูงขึ้นโดยใกล้เคียงหรือสูงกว่าต้นทุนการผลิตของเกษตรกรชาวสวนยางและรักษาเสถียรภาพราคายางไม่ให้เกิดความผันผวนมากเกินไปจนจุดวิกฤติ” ผู้อำนวยการ กยท. กล่าว

ด้านนายชัยพจน์ เรืองวรรณวัฒนา นายกมลมาศনীชายชั้นไทย กล่าววว่า โครงการนี้ ทำให้เกิดความร่วมมือสามประสานระหว่างเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบการยาง และรัฐบาลในการร่วมกันแก้ไขปัญหาราคายาง ซึ่งผู้ประกอบการแปรรูปน้ำยางขึ้นที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องยื่นขอรับการสนับสนุนสินเชื่อที่ กยท. เพื่อยอมรับความเสี่ยงส่งให้ธนาคารที่ให้การสนับสนุนสินเชื่อต่อไป

โดยแหล่งเงินเชื่อชีวิตวงเงินกู้เดิมจากธนาคารพาณิชย์ที่มีผู้ประกอบการใช้บริการอยู่แล้ว และรัฐบาลจะเงินลดหย่อนดอกเบี้ยสนับสนุนในอัตราไม่เกิน 3% จำนวนไม่เกิน 300 ล้านบาทจากวงเงินกู้รวม 10,000 ล้านบาท คาดว่า จะสามารถเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากของราคาขยับขึ้นเกษตรกรชาวสวนยางมีอำนาจการใช้จ่ายมากขึ้น จะสร้างวงจรเศรษฐกิจให้เคลื่อนไหวได้รับประโยชน์กันในทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจไทยต่อไป

กยท.เผยพื้นที่ปลูกยางจ.สกลนครถูกน้ำท่วม 928 ไร่จากทั้งหมด 3 แสนไร่ ๑.๕ ล้านคนเดือดร้อนหนักสุด

นายธีรวัฒน์ เดชทองคำ รองผู้อำนวยการกยท. (กยท.) ด้านธุรกิจและปฏิบัติการ กล่าววว่า กยท. ได้เร่งลงพื้นที่ในจังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกยางทั้งหมด 3 แสนไร่ พบว่ามีต้นยางที่ถูกน้ำท่วมทั้งสิ้น 928 ไร่ โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ได้รับความเสียหายมากที่สุด ในจังหวัด ประมาณ 900 ไร่

ทั้งนี้ ในเบื้องต้น กยท. ได้มอบรองเท้าบูทซึ่งผลิตจากยางพาราให้แก่ผู้นำเกษตรกรชาวสวนยางทำสวนยางสว่างแดนดิน และถุงยังชีพอีกจำนวน 100 ถุง ให้แก่เกษตรกรสมาชิกกลุ่มสวนยางพาราสว่างแดนดินมีประมาณ ๖๐๐ คน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรในเบื้องต้น



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

Power time online <http://www.powertimeonline.com>

Rating: ★☆☆☆☆

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 05:28

Site Value: 5,000

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: กยท. Kick off โครงการสินเชื่อ 1 หมื่นลบ.ช่วยสร้างเสถียรภาพราคายางไม่ให้เห็นผวนเกินจุดวิกฤติ

Power Time Online



กยท. Kick off โครงการสินเชื่อ 1 หมื่นลบ.ช่วยสร้างเสถียรภาพราคายางไม่ให้เห็นผวนเกินจุดวิกฤติ

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) Kick off โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง วงเงิน 10,000 ล้านบาท ด้านผู้ประกอบการตอบเท้าเข้าร่วมโครงการ กว่า 30 บริษัท 49 โรงงาน วงเงินกู้รวม 9,600 ล้านบาท คาดว่าโครงการนี้สามารถดูดซับยางออกจากระบบได้ซึ่งจะช่วยยกระดับราคาให้สูงขึ้น ช่วยสร้างเสถียรภาพด้านราคายาง

นายธีรวัช สุขละอาด ผู้ว่าการ กยท. กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในแก้ไขปัญหาราคายาง จึงได้อนุมัติโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง หวังดูดซับยางออกจากระบบ ซึ่งจะช่วยยกระดับราคาให้สูงขึ้น เป็นการสร้างเสถียรภาพด้านราคายาง ซึ่งผู้ประกอบการยางสามารถรับซื้อผลผลิตไปแปรรูปเป็นยางประเภทต่างๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มต่อไป โดยโครงการนี้ กำหนดระยะเวลาโครงการตั้งแต่ พฤษภาคม 2560 – เมษายน 2562 และระยะเวลาในการอนุมัติวงเงินกู้จนถึงสิ้นสุดการชำระเงินกู้ตามโครงการฯ 1 ปี ไม่เกิน 30 เมษายน 2562 โดยรัฐบาลจะสนับสนุนการชดเชยดอกเบี้ยในอัตราไม่เกิน 3% กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ หรือคิดเป็นเงินช่วยเหลือจำนวนไม่เกิน 300 ล้านบาท จากวงเงินกู้ 1 หมื่นล้านบาท ให้กับผู้ประกอบการโดยใช้แหล่งเงินที่วงเงินกู้เดิมจากธนาคารพาณิชย์ที่ผู้ประกอบการใช้บริการอยู่แล้ว

สำหรับ ผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อฯ 10,000 ล้านบาท จะเป็นผู้ประกอบการแปรรูปน้ำยางขึ้นที่จดทะเบียนในประเทศไทย และมีผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยมากกว่า 50% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 35 บริษัท 49 โรงงาน วงเงินกู้รวมประมาณ 9,600 ล้านบาท คาดว่าโครงการนี้ จะสามารถดูดซับยางออกจากระบบประมาณ 20% ของผลผลิตน้ำยางขึ้น เป็นการผลักดันราคายางให้สูงขึ้นโดยใกล้เคียงหรือสูงกว่าต้นทุนการผลิตของเกษตรกรชาวสวนยาง และรักษาเสถียรภาพราคายางไม่ให้เกิดความผันผวนมากเกินไปจนจุดวิกฤติ” ผู้ว่าการ กยท. กล่าว

ด้านนายชัยพนธ์ มีชูกรวดวัฒนา นายกสิกรรมน้ำยางขึ้นไทย กล่าวว่า โครงการนี้ ทำให้เกิดความร่วมมือสามประสานระหว่างเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบการยาง และรัฐบาลในการร่วมกันแก้ไขปัญหาราคายาง ซึ่งผู้ประกอบการแปรรูปน้ำยางขึ้นที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องยื่นขอรับการสนับสนุนสินเชื่อที่ กยท. เพื่อรวบรวมคำขอส่งให้อำนาจที่ให้การสนับสนุนสินเชื่อต่อไป

โดยแหล่งเงินที่ใช้วงเงินกู้เดิมจากธนาคารพาณิชย์ที่ผู้ประกอบการใช้บริการอยู่แล้ว และรัฐบาลจะเงินชดเชยดอกเบี้ยสนับสนุนในอัตราไม่เกิน 3% จำนวนไม่เกิน 300 ล้านบาทจากวงเงินกู้รวม 10,000 ล้านบาท คาดว่า จะสามารถเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศ เมื่อฐานของราคายางปรับสูงขึ้นเกษตรกรชาวสวนยางมีอำนาจการใช้จ่ายมากขึ้น จะสร้างวงจรเศรษฐกิจให้เคลื่อนไหวได้รับประโยชน์กันในทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจไทยต่อไป

กยท.เผยพื้นที่ปลูกยางจ.สกลนครถูกน้ำท่วม 928 ไร่จากทั้งหมด 3 แสนไร่ ๑.๕ว่างแควนดินเสียหายมากที่สุด

นายธีรวัฒน์ เดชทองคำ รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ด้านธุรกิจและปฏิบัติการ กล่าวว่า กยท. ได้เร่งลงพื้นที่ในจังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกยางทั้งหมด 3 แสนไร่ ทพบว่ามีดินยางที่ถูกน้ำท่วมทั้งสิ้น 928 ไร่ โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอวังยางแควนดิน จังหวัดสกลนคร ได้รับความเสียหายมากที่สุดเป็นจังหวัดประมาณ 900 ไร่

ทั้งนี้ ในเบื้องต้น กยท. ได้มอบรองทำบุทซึ่งผลิตจากยางพาราให้แก่ผู้นำเกษตรกรชาวสวนยางทำลวนอย่างสร้างแควนดิน และถุงยังชีพอีกจำนวน 100 ถุง ให้แก่เกษตรกรสมาชิกกลุ่มสวนยางพาราสร้างแควนดินผู้ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรในเบื้องต้น



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ต้นแบบธุรกิจ <http://www.thaibusinessmaster.com>

Rating: ★☆☆☆

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 05:28

Site Value: 5,000

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: กยท. Kick off โครงการสินเชื่อ 1 หมื่นลบ.ช่วยสร้างเสถียรภาพราคายางไม่ให้เห็นผวนเกินจุดวิกฤติ

Thai Business Master



กยท. Kick off โครงการสินเชื่อ 1 หมื่นลบ.ช่วยสร้างเสถียรภาพราคายางไม่ให้เห็นผวนเกินจุดวิกฤติ

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) Kick off โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง วงเงิน 10,000 ล้านบาท ด้านผู้ประกอบการตอบเข้าร่วมโครงการ กว่า 30 บริษัท 49 โรงงาน วงเงินกู้รวม 9,600 ล้านบาท คาดว่าโครงการนี้สามารถดูดซับยางออกจากระบบได้ซึ่งจะช่วยยกระดับราคาให้สูงขึ้น ช่วยสร้างเสถียรภาพด้านราคายาง

นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการ กยท. กล่าวว่ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในแก้ไขปัญหาราคายาง จึงได้อนุมัติโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง หวังดูดซับยางออกจากระบบ ซึ่งจะช่วยยกระดับราคาให้สูงขึ้น เป็นการสร้างเสถียรภาพด้านราคายาง ซึ่งผู้ประกอบการยางสามารถรับซื้อผลผลิตไปแปรรูปเป็นยางประเภทต่างๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มต่อไป โดยโครงการนี้ กำหนดระยะเวลาโครงการตั้งแต่ พฤษภาคม 2560 – เมษายน 2562 และระยะเวลาในการอนุมัติวงเงินกู้จนถึงสิ้นสุดการชำระเงินกู้ตามโครงการฯ 1 ปี ไม่เกิน 30 เมษายน 2562 โดยรัฐบาลจะสนับสนุนการชดเชยดอกเบี้ยในอัตราไม่เกิน 3% กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ หรือคิดเป็นเงินช่วยเหลือจำนวนไม่เกิน 300 ล้านบาท จากวงเงินกู้ 1 หมื่นล้านบาท ให้กับผู้ประกอบการโดยใช้แหล่งสินเชื่อวงเงินกู้เดิมจากธนาคารพาณิชย์ที่ผู้ประกอบการใช้บริการอยู่แล้ว

สำหรับ ผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อฯ 10,000 ล้านบาท จะเป็นผู้ประกอบการแปรรูปน้ำยางขึ้นที่จดทะเบียนในประเทศไทย และมีผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยมากกว่า 50% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 35 บริษัท 49 โรงงาน วงเงินกู้รวมประมาณ 9,600 ล้านบาท คาดว่าโครงการนี้ จะสามารถดูดซับยางออกจากระบบประมาณ 20% ของผลผลิตน้ำยางขึ้น เป็นการผลักดันราคายางให้สูงขึ้นโดยใกล้เคียงหรือสูงกว่าต้นทุนการผลิตของเกษตรกรชาวสวนยาง และรักษาเสถียรภาพราคายางไม่ให้เกิดความผันผวนมากเกินไปจนจุดวิกฤติ ผู้ว่าการ กยท. กล่าว

ด้านนายชัยทัฬหี ธีธัชรุฒวิมลนา นายกสมคณมน้ำยางขึ้นไทย กล่าวว่ โครงการนี้ ทำให้เกิดความร่วมมือสามประสานระหว่างเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบการยาง และรัฐบาลในการร่วมกันแก้ไขปัญหาราคายาง ซึ่งผู้ประกอบการแปรรูปน้ำยางขึ้นที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องยื่นขอรับการสนับสนุนสินเชื่อที่ กยท. เพื่อรวบรวมค่าของส่งให้ธนาคารที่ให้การสนับสนุนสินเชื่อต่อไป

โดยแหล่งสินเชื่อให้วงเงินกู้เดิมจากธนาคารพาณิชย์ที่ผู้ประกอบการใช้บริการอยู่แล้ว และรัฐบาลจะเงินชดเชยดอกเบี้ยสนับสนุนในอัตราไม่เกิน 3% จำนวนไม่เกิน 300 ล้านบาทจากวงเงินกู้รวม 10,000 ล้านบาท คาดว่า จะสามารถเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศ เมื่อฐานของราคายางปรับสูงขึ้นเกษตรกรชาวสวนยางมีอำนาจการใช้จ่ายมากขึ้น จะสร้างวงจรเศรษฐกิจให้เคลื่อนไหวได้รับประโยชน์ในทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจไทยต่อไป

กยท.เผยพื้นที่ปลูกยางจ.สกลนครถูกน้ำท่วม 928 ไร่จากทั้งหมด 3 แสนไร่ ๑.สร้างแควดินเสียหายมากที่สุด

นายธีระวัฒน์ เดชทองคำ รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ด้านธุรกิจและปฏิบัติการ กล่าวว่ กยท. ได้เร่งลงพื้นที่ในจังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกยางทั้งหมด 3 แสนไร่ ทพบว่ามีต้นยางที่ถูกน้ำท่วมทั้งสิ้น 928 ไร่ โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ได้รับความเสียหายมากที่สุดที่จุดในจังหวัดประมาณ 900 ไร่

ทั้งนี้ ในเบื้องต้น กยท. ได้มอบรถแบ่บูที่ผลิตจากยางพาราให้แก่นายกษัตริย์ชาวสวนยางทำสวนยางสร้างแควดิน และถ่วงยังชีพอีกจำนวน 100 ถัง ให้แก่เกษตรกรสมาชิกกลุ่มสวนยางพาราสว่างแดนดินผู้ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรในเบื้องต้น



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

Mice Today <http://www.micetoday.com>

Rating: ★☆☆☆

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 05:28

Site Value: 5,000

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: กยท. Kick off โครงการสินเชื่อ 1 หมื่นลบ.ช่วยสร้างเสถียรภาพราคายางไม่ให้ผันผวนเกินจุดวิกฤติ

MICE Today



กยท. Kick off โครงการสินเชื่อ 1 หมื่นลบ.ช่วยสร้างเสถียรภาพราคายางไม่ให้ผันผวนเกินจุดวิกฤติ

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) Kick off โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง วงเงิน 10,000 ล้านบาท ด้านผู้ประกอบการตอบเข้าร่วมโครงการ กว่า 30 บริษัท 49 โรงงาน วงเงินกู้รวม 9,600 ล้านบาท คาดว่าโครงการนี้สามารถดูดซับยางออกจากระบบได้ซึ่งจะช่วยยกระดับราคาให้สูงขึ้น ช่วยสร้างเสถียรภาพด้านราคายาง

นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการ กยท. กล่าว ว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในแก้ไขปัญหาราคายาง จึงได้อนุมัติโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง หวังดูดซับยางออกจากระบบ ซึ่งจะช่วยยกระดับราคาให้สูงขึ้น เป็นการสร้างเสถียรภาพด้านราคายาง ซึ่งผู้ประกอบการยางสามารถรับซื้อผลผลิตไปแปรรูปเป็นยางประเภทต่างๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มต่อไป โดยโครงการนี้ กำหนดระยะเวลาโครงการตั้งแต่ พฤษภาคม 2560 – เมษายน 2562 และระยะเวลาในการอนุมัติวงเงินกู้จนถึงสิ้นสุดการชำระเงินกู้ตามโครงการฯ 1 ปี ไม่เกิน 30 เมษายน 2562 โดยรัฐบาลจะสนับสนุนการชดเชยดอกเบี้ยในอัตราไม่เกิน 3% กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ หรือคิดเป็นเงินช่วยเหลือจำนวนไม่เกิน 300 ล้านบาท จากวงเงินกู้ 1 หมื่นล้านบาท ให้กับผู้ประกอบการโดยใช้แหล่งสินเชื่อวงเงินกู้เดิมจากธนาคารพาณิชย์ที่ผู้ประกอบการใช้บริการอยู่แล้ว

สำหรับ ผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อฯ 10,000 ล้านบาท จะเป็นผู้ประกอบการแปรรูปน้ำยางขึ้นที่จดทะเบียนในประเทศไทย และมีผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยมากกว่า 50% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 35 บริษัท 49 โรงงาน วงเงินกู้รวมประมาณ 9,600 ล้านบาท คาดว่าโครงการนี้ จะสามารถดูดซับยางออกจากระบบประมาณ 20% ของผลผลิตน้ำยางขึ้น เป็นการยกระดับราคายางให้สูงขึ้นโดยใกล้เคียงหรือสูงกว่าต้นทุนการผลิตของเกษตรกรชาวสวนยาง และรักษาเสถียรภาพราคายางไม่ให้เกิดความผันผวนมากเกินจุดวิกฤติ" ผู้ว่าการ กยท. กล่าว

ด้านนายชัยพจน์ ธีธรรณวิวัฒน์ นายกสมทศมน้ำยางขึ้นไทย กล่าว ว่า โครงการนี้ ทำให้เกิดความร่วมมือสามประสานระหว่างเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบการยาง และรัฐบาลในการร่วมกันแก้ไขปัญหาราคายาง ซึ่งผู้ประกอบการแปรรูปน้ำยางขึ้นที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องยื่นขอรับการสนับสนุนสินเชื่อที่ กยท. เข้าร่วมรวมค่าของส่งให้ธนาคารที่ให้การสนับสนุนสินเชื่อต่อไป

โดยแหล่งสินเชื่อใช้วงเงินกู้เดิมจากธนาคารพาณิชย์ที่ผู้ประกอบการใช้บริการอยู่แล้ว และรัฐบาลจะเงินชดเชยดอกเบี้ยสนับสนุนในอัตราไม่เกิน 3% จำนวนไม่เกิน 300 ล้านบาทจากวงเงินกู้รวม 10,000 ล้านบาท คาดว่า จะสามารถเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศ เมื่อฐานของราคายางปรับสูงขึ้นเกษตรกรชาวสวนยางมีอำนาจการใช้จ่ายมากขึ้น จะสร้างวงจรเศรษฐกิจให้เคลื่อนไหวได้รับประโยชน์กันในทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจไทยต่อไป

กยท.เผยพื้นที่ปลูกยางจ.สกลนครถูกน้ำท่วม 928 ไร่จากทั้งหมด 3 แสนไร่ ๑.๕ ล้านแฉกเสียหายมากที่สุด

นายธีรวัฒน์ เดชทองคำ รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ด้านธุรกิจและปฏิบัติการ กล่าว ว่า กยท. ได้เร่งลงพื้นที่ในจังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกยางทั้งหมด 3 แสนไร่ ทพบว่ามิตินยางที่ถูกน้ำท่วมทั้งสิ้น 928 ไร่ โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ได้รับความเสียหายมากที่สุดที่จังหวัด ประมาณ 900 ไร่

ทั้งนี้ ในเบื้องต้น กยท. ได้มอบรถแท็บูที่ผลิตจากยางพาราให้แก่ผู้นำเกษตรกรชาวสวนยางทำสวนยางสร้างแฉกดิน และถุงยังชีพอีกจำนวน 100 ถุง ให้แก่เกษตรกรสมาชิกกลุ่มสวนยางพาราสว่างแดนดินผู้ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรในเบื้องต้น



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

เส้นทางทางการเงิน <http://www.moneylifetoday.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 05:30

Site Value: 5,000

Rating: ★☆☆☆

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: กยท. Kick off โครงการสินเชื่อ 1 หมื่นลบ.ช่วยสร้างเสถียรภาพราคายางไม่ให้ผันผวนเกินจุดวิกฤติ

เส้นทางทางการเงิน



กยท. Kick off โครงการสินเชื่อ 1 หมื่นลบ.ช่วยสร้างเสถียรภาพราคายางไม่ให้ผันผวนเกินจุดวิกฤติ

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) Kick off โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง วงเงิน 10,000 ล้านบาท ด้านผู้ประกอบการคนเท่าเข้าร่วมโครงการ กว่า 30 บริษัท 49 โรงงาน วงเงินกู้รวม 9,600 ล้านบาท คาดว่าโครงการนี้สามารถดูดซับยางออกจากระบบได้ซึ่งจะช่วยยกระดับราคาให้สูงขึ้น ช่วยสร้างเสถียรภาพด้านราคายาง

นายธีรชัย กุศลระอาต ผู้ว่าการ กยท. กล่าวว่ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในแก้ไขปัญหาราคายาง จึงได้อนุมัติโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง หวังดูดซับยางออกจากระบบ ซึ่งจะช่วยยกระดับราคาให้สูงขึ้น เป็นการสร้างเสถียรภาพด้านราคายาง ซึ่งผู้ประกอบการยางสามารถรับซื้อผลผลิตไปแปรรูปเป็นยางประเภทต่างๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มต่อไป โดยโครงการนี้ กำหนดระยะเวลาโครงการตั้งแต่ พฤษภาคม 2560 – เมษายน 2562 และระยะเวลาในการอนุมัติวงเงินกู้จนถึงสิ้นสุดการชำระเงินกู้ตามโครงการฯ 1 ปี ไม่เกิน 30 เมษายน 2562 โดยรัฐบาลจะสนับสนุนการชดเชยดอกเบี้ยในอัตราไม่เกิน 3% กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ หรือคิดเป็นเงินช่วยเหลือจำนวนไม่เกิน 300 ล้านบาท จากวงเงินกู้ 1 หมื่นล้านบาท ให้กับผู้ประกอบการโดยใช้แหล่งเงินที่ของเงินกู้เดิมจากธนาคารพาณิชย์ที่ผู้ประกอบการใช้บริการอยู่แล้ว

สำหรับ ผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อฯ 10,000 ล้านบาท จะเป็นผู้ประกอบการแปรรูปน้ำยางขึ้นที่จดทะเบียนในประเทศไทย และมีผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยมากกว่า 50% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 35 บริษัท 49 โรงงาน วงเงินกู้รวมประมาณ 9,600 ล้านบาท คาดว่าโครงการนี้ จะสามารถดูดซับยางออกจากระบบประมาณ 20% ของผลผลิตน้ำยางขึ้น เป็นการสกัดดันราคายางให้สูงขึ้นโดยใกล้เคียงหรือสูงกว่าต้นทุนการผลิตของเกษตรกรชาวสวนยาง และรักษาเสถียรภาพราคายางไม่ให้เกิดความผันผวนมากเกินไปจนจุดวิกฤติ ผู้ว่าการ กยท. กล่าว

ด้านนายชัยทศน์ เศรษฐระวีวัฒนา นายกสมาคมนี้้ำยางขึ้นไทย กล่าวว่ โครงการนี้ ทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบการยาง และรัฐบาลในการร่วมกันแก้ไขปัญหาราคายาง ซึ่งผู้ประกอบการแปรรูปน้ำยางขึ้นที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องยื่นขอรับการสนับสนุนสินเชื่อที่ กยท. เพื่อรวบรวมค่าของส่งให้ธนาคารที่ให้การสนับสนุนสินเชื่อต่อไป

โดยแหล่งเงินที่ใช้วงเงินกู้เดิมจากธนาคารพาณิชย์ที่ผู้ประกอบการใช้บริการอยู่แล้ว และรัฐบาลจะเงินชดเชยดอกเบี้ยสนับสนุนในอัตราไม่เกิน 3% จำนวนไม่เกิน 300 ล้านบาทจากวงเงินกู้รวม 10,000 ล้านบาท คาดว่า จะสามารถเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศ เมื่อฐานของราคาขายแปรรูปสูงขึ้นเกษตรกรชาวสวนยางมีอำนาจการใช้จ่ายมากขึ้น จะสร้างวงจรเศรษฐกิจให้เคลื่อนไหวได้รับประโยชน์กันในทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจไทยต่อไป

กยท.เผยพื้นที่ปลูกยางจ.สกลนครถูกน้ำท่วม 928 ไร่จากทั้งหมด 3 แสนไร่ อ.สว่างแดนดินเสียหายมากที่สุด

นายธีรวัฒน์ เดชทองคำ รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ด้านธุรกิจและปฏิบัติการ กล่าวว่ กยท. ได้เร่งลงพื้นที่ในจังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกยางทั้งหมด 3 แสนไร่ ทพบว่ามดินยางที่ถูกน้ำท่วมทั้งสิ้น 928 ไร่ โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ได้รับความเสียหายมากที่สุดในพื้นที่ประมาณ 900 ไร่

ทั้งนี้ ในเบื้องต้น กยท. ได้มอบของทำบุญซึ่งผลิตจากยางพาราให้แก่ผู้นำเกษตรกรชาวสวนยางทำสวนยางสว่างแดนดิน และถุงยังชีพอีกจำนวน 100 ถุง ให้แก่เกษตรกรสมาชิกกลุ่มสวนยางพาราสว่างแดนดินผู้ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรในเบื้องต้น



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ทำงานด้วยการท่องเที่ยว <http://www.work2travelonline.com>

Rating: ★☆☆☆

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 05:30

Site Value: 5,000

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: กยท. Kick off โครงการสินเชื่อ 1 หมื่นลบ.ช่วยสร้างเสถียรภาพราคายางไม่ให้ผันผวนเกินจุดวิกฤติ

ทำงานด้วยการท่องเที่ยว



กยท. Kick off โครงการสินเชื่อ 1 หมื่นลบ.ช่วยสร้างเสถียรภาพราคายางไม่ให้ผันผวนเกินจุดวิกฤติ

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) Kick off โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง วงเงิน 10,000 ล้านบาท ด้านผู้ประกอบการตอบเท้าเข้าร่วมโครงการ กว่า 30 บริษัท 49 โรงงาน วงเงินกู้รวม 9,600 ล้านบาท คาดว่าโครงการนี้สามารถดูดซับยางออกจากระบบได้ซึ่งจะช่วยยกระดับราคาให้สูงขึ้น ช่วยสร้างเสถียรภาพด้านราคายาง

นายธีรธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการ กยท. กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในแก้ไขปัญหาราคายาง จึงได้อนุมัติโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง หวังดูดซับยางออกจากระบบ ซึ่งจะช่วยยกระดับราคาให้สูงขึ้น เป็นการสร้างเสถียรภาพด้านราคายาง ซึ่งผู้ประกอบการยางสามารถรับซื้อผลผลิตไปแปรรูปเป็นยางประเภทต่างๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มต่อไป โดยโครงการนี้ กำหนดระยะเวลาโครงการตั้งแต่ พฤษภาคม 2560 – เมษายน 2562 และระยะเวลาในการอนุมัติวงเงินกู้จนถึงสิ้นสุดการชำระเงินกู้ตามโครงการฯ 1 ปี ไม่เกิน 30 เมษายน 2562 โดยรัฐบาลจะสนับสนุนการชดเชยดอกเบี้ยในอัตราไม่เกิน 3% กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ หรือคิดเป็นเงินช่วยเหลือจำนวนไม่เกิน 300 ล้านบาท จากวงเงินกู้ 1 หมื่นล้านบาท ให้กับผู้ประกอบการโดยใช้แหล่งเงินกู้ของเงินกู้เดิมจากธนาคารพาณิชย์ที่ผู้ประกอบการใช้บริการอยู่แล้ว

สำหรับ ผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อฯ 10,000 ล้านบาท จะเป็นผู้ประกอบการแปรรูปน้ำยางขึ้นที่จดทะเบียนในประเทศไทย และมีผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยมากกว่า 50% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 35 บริษัท 49 โรงงาน วงเงินกู้รวมประมาณ 9,600 ล้านบาท คาดว่าโครงการนี้ จะสามารถดูดซับยางออกจากระบบประมาณ 20% ของผลผลิตน้ำยางขึ้น เป็นการผลักดันราคายางให้สูงขึ้นโดยใกล้เคียงหรือสูงกว่าต้นทุนการผลิตของเกษตรกรชาวสวนยาง และรักษาเสถียรภาพราคายางไม่ให้เกิดความผันผวนมากเกินไปจนจุดวิกฤติ ผู้ว่าการ กยท. กล่าว

ด้านนายชัยทพันธ์ สีธงอรุณวัฒนา นายกษมาคมน์น้ำยางขึ้นไทย กล่าวว่ โครงการนี้ ทำให้เกิดความร่วมมือสามประสานระหว่างเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบการยาง และรัฐบาลในการร่วมกันแก้ไขปัญหาราคายาง ซึ่งผู้ประกอบการแปรรูปน้ำยางขึ้นที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องยื่นขอรับการสนับสนุนสินเชื่อที่ กยท. เพื่อรวบรวมคำขอส่งให้ธนาคารที่ให้การสนับสนุนสินเชื่อต่อไป

โดยแหล่งสินเชื่อใช้วงเงินกู้เดิมจากธนาคารพาณิชย์ที่ผู้ประกอบการใช้บริการอยู่แล้ว และรัฐบาลจะเงินชดเชยดอกเบี้ยสนับสนุนในอัตราไม่เกิน 3% จำนวนไม่เกิน 300 ล้านบาทจากวงเงินกู้รวม 10,000 ล้านบาท คาดว่า จะสามารถเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศ เมื่อฐานของราคายางปรับสูงขึ้นเกษตรกรชาวสวนยางมีอำนาจการใช้จ่ายมากขึ้น จะสร้างวงจรเศรษฐกิจให้เคลื่อนไหวได้รับประโยชน์ร่วมกันในทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจไทยต่อไป

กยท.เผยพื้นที่ปลูกยางจ.สกลนครถูกน้ำท่วม 928 ไร่จากทั้งหมด 3 แสนไร่ อ.สว่างแดนดินเสียหายมากที่สุด

นายธีรวัฒน์ เดชทองคำ รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ด้านธุรกิจและปฏิบัติการ กล่าวว่า กยท. ได้เร่งลงพื้นที่ในจังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกยางทั้งหมด 3 แสนไร่ พบว่ามีดินยางที่ถูกน้ำท่วมทั้งสิ้น 928 ไร่ โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ได้รับความเสียหายมากที่สุดในพื้นที่ประมาณ 900 ไร่

ทั้งนี้ ในเบื้องต้น กยท. ได้มอบรองเท้าบูทซึ่งผลิตจากยางพาราให้แก่ผู้เฝ้าเกษตรกรชาวสวนยางทำสวนยางสว่างแดนดิน และถุงยังชีพอีกจำนวน 100 ถุง ให้แก่เกษตรกรสมาชิกกลุ่มสวนยางพาราสว่างแดนดินผู้ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรในเบื้องต้น



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand



กยท. Kick off โครงการสินเชื่อ 1 หมื่นลบ.ช่วยสร้างเสถียรภาพราคายางไม่ให้ผันผวนเกินจุดวิกฤติ

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) Kick off โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง วงเงิน 10,000 ล้านบาท ด้านผู้ประกอบการตอบเท้าเข้าร่วมโครงการ กว่า 30 บริษัท 49 โรงงาน วงเงินกู้รวม 9,600 ล้านบาท คาดว่าโครงการนี้สามารถดูดซับยางออกจากระบบได้ซึ่งจะช่วยยกระดับราคาให้สูงขึ้น ช่วยสร้างเสถียรภาพด้านราคายาง

นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการ กยท. กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในแก้ไขปัญหาราคายาง จึงได้อนุมัติโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยางหวังดูดซับยางออกจากระบบ ซึ่งจะช่วยยกระดับราคาให้สูงขึ้น เป็นการสร้างเสถียรภาพด้านราคายาง ซึ่งผู้ประกอบการยางสามารถรับซื้อผลผลิตไปแปรรูปเป็นยางประเภทต่างๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มต่อไป โดยโครงการนี้ กำหนดระยะเวลาโครงการตั้งแต่ พฤษภาคม 2560 – เมษายน 2562 และระยะเวลาในการอนุมัติวงเงินกู้จนถึงสิ้นสุดการชำระเงินกู้ตามโครงการฯ 1 ปี ไม่เกิน 30 เมษายน 2562 โดยรัฐบาลจะสนับสนุนการชดเชยดอกเบี้ยในอัตราไม่เกิน 3% กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ หรือคิดเป็นเงินช่วยเหลือจำนวนไม่เกิน 300 ล้านบาท จากวงเงินกู้ 1 หมื่นล้านบาท ให้กับผู้ประกอบการโดยใช้แหล่งสินเชื่อวงเงินกู้เดิมจากธนาคารพาณิชย์ที่ผู้ประกอบการใช้บริการอยู่แล้ว

สำหรับ ผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อฯ 10,000 ล้านบาท จะเป็นผู้ประกอบการแปรรูปยางขึ้นที่จดทะเบียนในประเทศไทย และมีผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยมากกว่า 50% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 35 บริษัท 49 โรงงาน วงเงินกู้รวมประมาณ 9,600 ล้านบาท คาดว่าโครงการนี้ จะสามารถดูดซับยางออกจากระบบประมาณ 20% ของผลผลิตน้ำยางขึ้น เป็นการขจัดราคายางให้สูงขึ้นโดยใกล้เคียงหรือสูงกว่าต้นทุนการผลิตของเกษตรกรชาวสวนยาง และรักษาเสถียรภาพราคายางไม่ให้เกิดความผันผวนมากเกินจุดวิกฤติ” ผู้ว่าการ กยท. กล่าว

ด้านนายชัยพจน์ ธีธัญญะวัฒินานา นายกสมาคมยางขึ้นไทย กล่าวว่า โครงการนี้ ทำให้เกิดความร่วมมือสามประสานระหว่างเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบการยาง และรัฐบาลในการร่วมกันแก้ไขปัญหาราคายาง ซึ่งผู้ประกอบการแปรรูปยางขึ้นที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องยื่นขอรับการสนับสนุนสินเชื่อที่ กยท. เพื่อรวบรวมคำขอส่งให้องค์การที่ให้การสนับสนุนสินเชื่อต่อไป

โดยแหล่งสินเชื่อใช้วงเงินกู้เดิมจากธนาคารพาณิชย์ที่ผู้ประกอบการใช้บริการอยู่แล้ว และรัฐบาลจะเงินชดเชยดอกเบี้ยสนับสนุนในอัตราไม่เกิน 3% จำนวนไม่เกิน 300 ล้านบาทจากวงเงินกู้รวม 10,000 ล้านบาท คาดว่า จะสามารถเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศ เมื่อฐานของราคายางปรับสูงขึ้นเกษตรกรชาวสวนยางมีอำนาจการใช้จ่ายมากขึ้น จะสร้างวงจรเศรษฐกิจให้เคลื่อนไหวได้รับประโยชน์ร่วมกันในทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจไทยต่อไป

กยท.เผยพื้นที่ปลูกยางจ.สกลนครถูกน้ำท่วม 928 ไร่จากทั้งหมด 3 แสนไร่ อ.สว่างแดนดินเสียหายมากที่สุด

นายธีรวัฒน์ เดชทองคำ รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ด้านธุรกิจและปฏิบัติการ กล่าวว่า กยท. ได้เร่งลงพื้นที่ในจังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกยางทั้งหมด 3 แสนไร่ พบว่ามีต้นยางที่ถูกน้ำท่วมทั้งสิ้น 928 ไร่ โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ได้รับความเสียหายมากที่สุดในพื้นที่ ประมาณ 900 ไร่

ทั้งนี้ รม.เบื้องต้น กยท. ได้มอบรองเท้าบูทซึ่งผลิตจากยางพาราให้แก่ผู้นำเกษตรกรชาวสวนยางทำสวนยางสว่างแดนดิน และถุงยังชีพอีกจำนวน 100 ถุง ให้แก่เกษตรกรสมาชิกกลุ่มสวนยางพาราสว่างแดนดินผู้ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรในเบื้องต้น



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

News Data Today <http://www.newsdatatoday.com>

Rating: ★☆☆☆

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 05:32

Site Value: 5,000

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: กยท. Kick off โครงการสินเชื่อ 1 หมื่นลบ.ช่วยสร้างเสถียรภาพราคายางไม่ให้ผันผวนเกินจุดวิกฤติ



กยท. Kick off โครงการสินเชื่อ 1 หมื่นลบ.ช่วยสร้างเสถียรภาพราคายางไม่ให้ผันผวนเกินจุดวิกฤติ

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) Kick off โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง วงเงิน 10,000 ล้านบาท ด้านผู้ประกอบการตอบเท้าเข้าร่วมโครงการ กว่า 30 บริษัท 49 โรงงาน วงเงินกู้รวม 9,600 ล้านบาท คาดว่าโครงการนี้สามารถดูดซับยางออกจากระบบได้ซึ่งจะช่วยยกระดับราคาให้สูงขึ้น ช่วยสร้างเสถียรภาพด้านราคายาง

นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการ กยท. กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในแก้ไขปัญหาราคายาง จึงได้อนุมัติโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง หวังดูดซับยางออกจากระบบ ซึ่งจะช่วยยกระดับราคาให้สูงขึ้น เป็นการสร้างเสถียรภาพด้านราคายาง ซึ่งผู้ประกอบการยางสามารถรับซื้อผลผลิตไปแปรรูปเป็นยางประเภทต่างๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มต่อไป โดยโครงการนี้ กำหนดระยะเวลาโครงการตั้งแต่ พฤษภาคม 2560 – เมษายน 2562 และระยะเวลาในการอนุมัติวงเงินกู้จนถึงสิ้นสุดการชำระเงินกู้ตามโครงการฯ 1 ปี ไม่เกิน 30 เมษายน 2562 โดยรัฐบาลจะสนับสนุนการชดเชยดอกเบี้ยในอัตราไม่เกิน 3% กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ หรือคิดเป็นเงินช่วยเหลือจำนวนไม่เกิน 300 ล้านบาท จากวงเงินกู้ 1 หมื่นล้านบาท ให้กับผู้ประกอบการโดยใช้แหล่งสินเชื่อวงเงินกู้เดิมจากธนาคารพาณิชย์ที่ผู้ประกอบการใช้บริการอยู่แล้ว

สำหรับ ผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อฯ 10,000 ล้านบาท จะเป็นผู้ประกอบการแปรรูปน้ำยางขึ้นที่จดทะเบียนในประเทศไทย และมีผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยมากกว่า 50% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 35 บริษัท 49 โรงงาน วงเงินกู้รวมประมาณ 9,600 ล้านบาท คาดว่าโครงการนี้ จะสามารถดูดซับยางออกจากระบบประมาณ 20% ของผลผลิตน้ำยางขึ้น เป็นการผลักดันราคายางให้สูงขึ้นโดยใกล้เคียงหรือสูงกว่าต้นทุนการผลิตของเกษตรกรชาวสวนยาง และรักษาเสถียรภาพราคายางไม่ให้เกิดความผันผวนมากเกินจุดวิกฤติ” ผู้ว่าการ กยท. กล่าว

ด้านนายชัยทพันธ์ ธีรจรุชธวิวัฒน์ นายกสมคมนตรีฝ่ายขึ้นไทย กล่าว ว่า โครงการนี้ ทำให้เกิดความร่วมมือสามประสานระหว่างเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบการยาง และรัฐบาลในการร่วมกันแก้ไขปัญหาราคายาง ซึ่งผู้ประกอบการแปรรูปน้ำยางขึ้นที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องยื่นขอรับการสนับสนุนสินเชื่อที่ กยท. เพื่อรวบรวมค่าขนส่งให้ธนาคารที่ให้การสนับสนุนสินเชื่อต่อไป

โดยแหล่งสินเชื่อใช้วงเงินกู้เดิมจากธนาคารพาณิชย์ที่ผู้ประกอบการใช้บริการอยู่แล้ว และรัฐบาลจะเงินชดเชยดอกเบี้ยสนับสนุนในอัตราไม่เกิน 3% จำนวนไม่เกิน 300 ล้านบาทจากวงเงินกู้รวม 10,000 ล้านบาท คาดว่า จะสามารถเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศ เมื่อฐานของราคายางปรับสูงขึ้นเกษตรกรชาวสวนยางมีอำนาจการใช้จ่ายมากขึ้น จะสร้างวงจรกิจจให้เคลื่อนไหวได้รับประโยชน์กันในทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องจะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจไทยต่อไป

กยท.เผยพื้นที่ปลูกยางจ.สกลนครถูกน้ำท่วม 928 ไร่จากทั้งหมด 3 แสนไร่ จ.สร้างแดนดินเสียหายมากที่สุด

นายธีรวัฒน์ เดชทองคำ รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ด้านธุรกิจและปฏิบัติการ กล่าว ว่า กยท. ได้เร่งลงพื้นที่ในจังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกยางทั้งหมด 3 แสนไร่ ทพบว่ามีต้นยางที่ถูกน้ำท่วมทั้งสิ้น 928 ไร่ โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอวังแดนดิน จังหวัดสกลนคร ได้รับความเสียหายมากที่สุดถึง 100 ไร่

ทั้งนี้ ในเบื้องต้น กยท. ได้มอบรถบรรทุกซึ่งผลิตจากยางพาราให้แก่ผู้นำเกษตรกรชาวสวนยางทำสวนยางสร้างแดนดิน และถุงยังชีพอีกจำนวน 100 ถุง ให้แก่เกษตรกรสมาชิกกลุ่มสวนยางพาราสร้างแดนดินผู้ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรในเบื้องต้น



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ALL CAR Today <http://www.allcartoday.com>

Rating: ★☆☆☆

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 05:32

Site Value: 5,000

PRValue (x1) : 5,000

หัวข้อข่าว: กยท. Kick off โครงการสินเชื่อ 1 หมื่นลบ.ช่วยสร้างเสถียรภาพราคายางไม่ให้น้ำมันพวณเกินจุดวิกฤติ

Allcar Today



กยท. Kick off โครงการสินเชื่อ 1 หมื่นลบ.ช่วยสร้างเสถียรภาพราคายางไม่ให้น้ำมันพวณเกินจุดวิกฤติ

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) Kick off โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง วงเงิน 10,000 ล้านบาท ด้านผู้ประกอบการตอบเท่าเข้าร่วมโครงการ กว่า 30 บริษัท 49 โรงงาน วงเงินกู้รวม 9,600 ล้านบาท คาดว่าโครงการนี้สามารถดูดซับยางออกจากระบบได้ซึ่งจะช่วยยกระดับราคาให้สูงขึ้น ช่วยสร้างเสถียรภาพด้านราคายาง

นายธีรวัช สุขสะอาด ผู้ว่าการ กยท. กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญใหม่แก้ไขปัญหาราคายาง จึงได้อนุมัติโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง หวังดูดซับยางออกจากระบบ ซึ่งจะช่วยยกระดับราคาให้สูงขึ้น เป็นการสร้างเสถียรภาพด้านราคายาง ซึ่งผู้ประกอบการยางสามารถรับซื้อผลผลิตไปแปรรูปเป็นยางประเภทต่างๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มต่อไป โดยโครงการนี้ กำหนดระยะเวลาโครงการตั้งแต่ พฤษภาคม 2560 – เมษายน 2562 และระยะเวลาในการอนุมัติวงเงินกู้จนถึงสิ้นสุดการชำระเงินกู้ตามโครงการฯ 1 ปี ไม่เกิน 30 เมษายน 2562 โดยรัฐบาลจะสนับสนุนการชดเชยดอกเบี้ยในอัตราไม่เกิน 3% กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ หรือคิดเป็นเงินช่วยเหลือจำนวนไม่เกิน 300 ล้านบาท จากวงเงินกู้ 1 หมื่นล้านบาท ให้กับผู้ประกอบการโดยใช้แหล่งสินเชื่อวงเงินกู้เดิมจากธนาคารพาณิชย์ที่ผู้ประกอบการใช้บริการอยู่แล้ว

สำหรับ ผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อฯ 10,000 ล้านบาท จะเป็นผู้ประกอบการแปรรูปน้ำยางขึ้นที่จดทะเบียนในประเทศไทย และมีผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยมากกว่า 50% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 35 บริษัท 49 โรงงาน วงเงินกู้รวมประมาณ 9,600 ล้านบาท คาดว่าโครงการนี้ จะสามารถดูดซับยางออกจากระบบประมาณ 20% ของผลผลิตน้ำยางขึ้น เป็นการผลักดันราคายางให้สูงขึ้นโดยใกล้เคียงหรือสูงกว่าต้นทุนการผลิตของเกษตรกรชาวสวนยาง และรักษาเสถียรภาพราคายางไม่ให้เกิดความผันผวนมากเกินไปจนจุดวิกฤติ ผู้ว่าการ กยท. กล่าว

ด้านนายชัยทัฬหี ธีรขจรวิมลนา นายกสมกตมน้ำยางขึ้นไทย กล่าวว่า โครงการนี้ ทำให้เกิดความร่วมมือสามประสานระหว่างเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบการยาง และรัฐบาลในการร่วมกันแก้ไขปัญหาราคายาง ซึ่งผู้ประกอบการแปรรูปน้ำยางขึ้นที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องยื่นขอรับการสนับสนุนสินเชื่อที่ กยท. เพื่อรวบรวมค่าของส่งให้ธนาคารที่ให้การสนับสนุนสินเชื่อต่อไป

โดยแหล่งสินเชื่อใช้วงเงินกู้เดิมจากธนาคารพาณิชย์ที่ผู้ประกอบการใช้บริการอยู่แล้ว และรัฐบาลจะเงินชดเชยดอกเบี้ยสนับสนุนในอัตราไม่เกิน 3% จำนวนไม่เกิน 300 ล้านบาทจากวงเงินกู้รวม 10,000 ล้านบาท คาดว่า จะสามารถเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศ เมื่อฐานของราคายางปรับสูงขึ้นเกษตรกรชาวสวนยางมีอำนาจการใช้จ่ายมากขึ้น จะสร้างวงจรเศรษฐกิจให้เคลื่อนไหวได้รับประโยชน์ในทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจไทยต่อไป

กยท.เผยพื้นที่ปลูกยางจ.สกลนครถูกน้ำท่วม 928 ไร่จากทั้งหมด 3 แสนไร่ ๑.๕ ล้านแฉกเสียหายมากที่สุด

นายธีรวัช ธีรขจรวิมล นายผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ด้านธุรกิจและปฏิบัติการ กล่าวว่า กยท. ได้เร่งลงพื้นที่ในจังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกยางทั้งหมด 3 แสนไร่ ทพบว่ามีต้นยางที่ถูกน้ำท่วมทั้งสิ้น 928 ไร่ โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ได้รับความเสียหายมากที่สุดนับจังหวัดประมาณ 900 ไร่

ทั้งนี้ รม.เบื้องต้น กยท. ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจพื้นที่เกษตรกรชาวสวนยางทำสวนยางสร้างแดนดิน และดูยังชีพอีกจำนวน 100 ไร่ ให้แก่เกษตรกรสมาชิกกลุ่มสวนยางพาราสว่างแดนดินผู้ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรในเบื้องต้น



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

เดลิมีเรอร์ <http://www.thaidailymirror.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 05:33

Site Value: 5,000

Rating: ★☆☆☆

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: กยท. Kick off โครงการสินเชื่อ 1 หมื่นลบ.ช่วยสร้างเสถียรภาพราคายางไม่ให้น้ำมันถล่มเกินจุดวิกฤติ



กยท. Kick off โครงการสินเชื่อ 1 หมื่นลบ.ช่วยสร้างเสถียรภาพราคายางไม่ให้น้ำมันถล่มเกินจุดวิกฤติ

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) Kick off โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง วงเงิน 10,000 ล้านบาท ด้านผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมโครงการ กว่า 30 บริษัท 49 โรงงาน วงเงินกู้รวม 9,600 ล้านบาท คาดว่าโครงการนี้สามารถดูดซับยางออกจากระบบได้ซึ่งจะช่วยยกระดับราคาให้สูงขึ้น ช่วยสร้างเสถียรภาพด้านราคายาง

นายธีรวิทย์ สุขชะอาด ผู้ว่าการ กยท. กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญแก้ไขปัญหาราคายาง จึงได้อนุมัติโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง หวังดูดซับยางออกจากระบบ ซึ่งจะช่วยยกระดับราคาให้สูงขึ้น เป็นการสร้างเสถียรภาพด้านราคายาง ซึ่งผู้ประกอบการยางสามารถรับซื้อผลผลิตไปแปรรูปเป็นยางประเภทต่างๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มต่อไป โดยโครงการนี้ กำหนดระยะเวลาโครงการตั้งแต่ พฤษภาคม 2560 – เมษายน 2562 และระยะเวลาในการอนุมัติวงเงินกู้จนถึงสิ้นสุดการชำระเงินกู้ตามโครงการฯ 1 ปี ไม่เกิน 30 เมษายน 2562 โดยรัฐบาลจะสนับสนุนการชดเชยดอกเบี้ยในอัตราไม่เกิน 3% กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ หรือคิดเป็นเงินช่วยเหลือจำนวนไม่เกิน 300 ล้านบาท จากวงเงินกู้ 1 หมื่นล้านบาท ให้กับผู้ประกอบการโดยใช้แหล่งสินเชื่อวงเงินกู้เดิมจากธนาคารพาณิชย์ที่ผู้ประกอบการใช้บริการอยู่แล้ว

สำหรับ ผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อฯ 10,000 ล้านบาท จะเป็นผู้ประกอบการแปรรูปยางขึ้นที่จดทะเบียนในประเทศไทย และมีผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยมากกว่า 50% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 35 บริษัท 49 โรงงาน วงเงินกู้รวมประมาณ 9,600 ล้านบาท คาดว่าโครงการนี้ จะสามารถดูดซับยางออกจากระบบประมาณ 20% ของผลผลิตน้ำยางขึ้น เป็นการผลักดันราคายางให้สูงขึ้นโดยใกล้เคียงหรือสูงกว่าต้นทุนการผลิตของเกษตรกรชาวสวนยาง และรักษาเสถียรภาพราคายางไม่ให้เกิดความผันผวนมากเกินไปจนจุดวิกฤติ ผู้ว่าการ กยท. กล่าว

ด้านนายชัยทัตม์ เสือจรดะวิวัฒน์ นายกสมทมน้ำยางขึ้นไทย กล่าวว่า โครงการนี้ ทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบการยาง และรัฐบาลในการร่วมกันแก้ไขปัญหาราคายาง ซึ่งผู้ประกอบการแปรรูปน้ำยางขึ้นที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องยื่นขอรับการสนับสนุนสินเชื่อที่ กยท. เพื่อรวบรวมค่าขนส่งให้ธนาคารที่ให้การสนับสนุนสินเชื่อต่อไป

โดยแหล่งสินเชื่อใช้วงเงินกู้เดิมจากธนาคารพาณิชย์ที่ผู้ประกอบการใช้บริการอยู่แล้ว และรัฐบาลจะเงินชดเชยดอกเบี้ยสนับสนุนในอัตราไม่เกิน 3% จำนวนไม่เกิน 300 ล้านบาทจากวงเงินกู้รวม 10,000 ล้านบาท คาดว่า จะสามารถเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศ เมื่อฐานของราคายางปรับสูงขึ้นเกษตรกรชาวสวนยางมีอำนาจการใช้จ่ายมากขึ้น จะสร้างวงจรกิจจให้เคลื่อนไหวได้รับประโยชน์ร่วมกันในทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจไทยต่อไป

กยท.เผยพื้นที่ปลูกยางจ.สกลนครถูกน้ำท่วม 928 ไร่จากทั้งหมด 3 แสนไร่ ๑.5 ล้านแค้นเสียหายมากที่สุด

นายธีรวัฒน์ เฑียรทองคำ รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ด้านธุรกิจและปฏิบัติการ กล่าวว่า กยท. ได้เร่งลงพื้นที่ในจังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกยางทั้งหมด 3 แสนไร่ พบว่ามีต้นยางที่ถูกน้ำท่วมทั้งสิ้น 928 ไร่ โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอวังยางแค้นดิน จังหวัดสกลนคร ได้รับความเสียหายมากที่สุดในจังหวัด ประมาณ 900 ไร่

ทั้งนี้ เริ่มเบื้องต้น กยท. ได้มอบรถยกทำปุ๋ยซึ่งผลิตจากยางพาราให้แก่ผู้นำเกษตรกรชาวสวนยางทำสวนยางสร้างแค้นดิน และดูแลยังชีพอีกจำนวน 100 ไร่ให้แก่เกษตรกรสมาชิกกลุ่มสวนยางพาราสร้างแค้นดินผู้ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรในเบื้องต้น



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

Chairman Today



กยท. Kick off โครงการสินเชื่อ 1 หมื่นลบ.ช่วยสร้างเสถียรภาพราคายางไม่ให้เห็นพวนเกินจุดวิกฤติ

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) Kick off โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง วงเงิน 10,000 ล้านบาท ด้านผู้ประกอบการตอบเท้าเข้าร่วมโครงการ กว่า 30 บริษัท 49 โรงงาน วงเงินกู้รวม 9,600 ล้านบาท คาดว่าโครงการนี้สามารถดูดซับยางออกจากระบบได้ซึ่งจะช่วยยกระดับราคาให้สูงขึ้น ช่วยสร้างเสถียรภาพด้านราคา

นายธีรวิทย์ สุขสะอาด ผู้ว่าการ กยท. กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในแก้ไขปัญหาราคายาง จึงได้อนุมัติโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง หวังดูดซับยางออกจากระบบ ซึ่งจะช่วยยกระดับราคาให้สูงขึ้น เป็นการสร้างเสถียรภาพด้านราคา ซึ่งผู้ประกอบการยางสามารถรับซื้อผลผลิตไปแปรรูปเป็นยางประเภทต่างๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มต่อไป โดยโครงการนี้ กำหนดระยะเวลาโครงการตั้งแต่ พฤษภาคม 2560 – เมษายน 2562 และระยะเวลาในการอนุมัติวงเงินกู้จนถึงสิ้นสุดการชำระเงินกู้ตามโครงการฯ 1 ปี ไม่เกิน 30 เมษายน 2562 โดยรัฐบาลจะสนับสนุนการชดเชยดอกเบี้ยในอัตราไม่เกิน 3% กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ หรือคิดเป็นเงินช่วยเหลือจำนวนไม่เกิน 300 ล้านบาท จากวงเงินกู้ 1 หมื่นล้านบาท ให้กับผู้ประกอบการโดยใช้แหล่งเงินที่วงเงินกู้เดิมจากธนาคารพาณิชย์ที่ผู้ประกอบการใช้บริการอยู่แล้ว

สำหรับ ผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อฯ 10,000 ล้านบาท จะเป็นผู้ประกอบการแปรรูปยางขึ้นที่จดทะเบียนในประเทศไทย และมีผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยมากกว่า 50% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 35 บริษัท 49 โรงงาน วงเงินกู้รวมประมาณ 9,600 ล้านบาท คาดว่าโครงการนี้ จะสามารถดูดซับยางออกจากระบบประมาณ 20% ของผลผลิตน้ำยางขึ้น เป็นการพยุงระดับราคายางให้สูงขึ้นโดยใกล้เคียงหรือสูงกว่าต้นทุนการผลิตของเกษตรกรชาวสวนยาง และรักษาเสถียรภาพราคายางไม่ให้เกิดความผันผวนมากเกินจุดวิกฤติ ผู้ว่าการ กยท. กล่าว

ด้านนายชัยทัต ธีรอรุณวิมลนา นายกมลคมน์น้ำยางขึ้นไทย กล่าวว่า โครงการนี้ ทำให้เกิดความร่วมมือสามประสานระหว่างเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบการยาง และรัฐบาลในการร่วมกันแก้ไขปัญหาราคายาง ซึ่งผู้ประกอบการแปรรูปน้ำยางขึ้นที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องยื่นขอรับการสนับสนุนสินเชื่อที่ กยท. เพื่อรวบรวมค่าขนส่งให้ธนาคารที่ให้การสนับสนุนสินเชื่อต่อไป

โดยแหล่งเงินที่วงเงินกู้เดิมจากธนาคารพาณิชย์ที่ผู้ประกอบการใช้บริการอยู่แล้ว และรัฐบาลจะเงินชดเชยดอกเบี้ยสนับสนุนในอัตราไม่เกิน 3% จำนวนไม่เกิน 300 ล้านบาทจากวงเงินกู้รวม 10,000 ล้านบาท คาดว่า จะสามารถเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศ เมื่อฐานของราคายางปรับสูงขึ้นเกษตรกรชาวสวนยางมีอำนาจการใช้จ่ายมากขึ้น จะสร้างวงจรเศรษฐกิจให้เคลื่อนไหวได้รับประโยชน์ในทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจไทยต่อไป

กยท.เผยพื้นที่ปลูกยางจ.สกลนครถูกน้ำท่วม 928 ไร่จากทั้งหมด 3 แสนไร่ อ.สว่างแดนดินเสียหายมากที่สุด

นายธีรวัฒน์ เดชทองคำ รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ด้านธุรกิจและปฏิบัติการ กล่าวว่า กยท. ได้เร่งลงพื้นที่ในจังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกยางทั้งหมด 3 แสนไร่ ทพบว่ามต้นยางที่ถูกน้ำท่วมทั้งสิ้น 928 ไร่ โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ได้รับความเสียหายมากที่สุดในจังหวัด ประมาณ 900 ไร่

ทั้งนี้ ในเบื้องต้น กยท. ได้มอบรถบรรทุกที่ผลิตจากยางพาราให้แก่ผู้นำเกษตรกรชาวสวนยางทำลวนยางสร้างแดนดิน และถุงยังชีพอีกจำนวน 100 ถุง ให้แก่เกษตรกรสมาชิกกลุ่มสวนยางพาราสว่างแดนดินผู้ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรในเบื้องต้น



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

News Data Online 2017



กยท. Kick off โครงการสินเชื่อ 1 หมื่นลบ.ช่วยสร้างเสถียรภาพราคายางไม่ให้น้ำมันแพงเกินจุดวิกฤติ

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) Kick off โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง วงเงิน 10,000 ล้านบาท ด้านผู้ประกอบการตอบเท้าเข้าร่วมโครงการ กว่า 30 บริษัท 49 โรงงาน วงเงินกู้รวม 9,600 ล้านบาท คาดว่าโครงการนี้สามารถดูดซับยางออกจากระบบได้ซึ่งจะช่วยยกระดับราคาให้สูงขึ้น ช่วยสร้างเสถียรภาพด้านราคา

นายธีรวิทย์ สุขสะอาด ผู้ว่าการ กยท. กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญแก้ไขปัญหาราคายาง จึงได้อนุมัติโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง หวังดูดซับยางออกจากระบบ ซึ่งจะช่วยยกระดับราคาให้สูงขึ้น เป็นการสร้างเสถียรภาพด้านราคา ยาง ซึ่งผู้ประกอบการยางสามารถรับซื้อผลผลิตไปแปรรูปเป็นยางประเภทต่างๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มต่อไป โดยโครงการนี้ กำหนดระยะเวลาโครงการตั้งแต่ พฤษภาคม 2560 – เมษายน 2562 และระยะเวลาในการอนุมัติวงเงินกู้จนถึงสิ้นสุดการชำระเงินกู้ตามโครงการฯ 1 ปี ไม่เกิน 30 เมษายน 2562 โดยรัฐบาลจะสนับสนุนการชดเชยดอกเบี้ยในอัตราไม่เกิน 3% กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ หรือคิดเป็นเงินช่วยเหลือจำนวนไม่เกิน 300 ล้านบาท จากวงเงินกู้ 1 หมื่นล้านบาท ให้กับผู้ประกอบการโดยใช้แหล่งสินเชื่อวงเงินกู้เดิมจากธนาคารพาณิชย์ที่ผู้ประกอบการใช้บริการอยู่แล้ว

สำหรับ ผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อฯ 10,000 ล้านบาท จะเป็นผู้ประกอบการแปรรูปน้ำยางขึ้นที่จดทะเบียนใน

ประเทศไทย และมีผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยมากกว่า 50% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 35 บริษัท 49 โรงงาน วงเงินกู้รวมประมาณ 9,600 ล้านบาท คาดว่าโครงการนี้ จะสามารถดูดซับยางออกจากระบบประมาณ 20% ของผลผลิตน้ำยางขึ้น เป็นการผลักดันราคายางให้สูงขึ้นโดยใกล้เคียงหรือสูงกว่าต้นทุนการผลิตของเกษตรกรชาวสวนยาง และรักษาเสถียรภาพราคายางไม่ให้เกิดความผันผวนมากเกินไปจนเกินจุดวิกฤติ” ผู้ว่าการ กยท. กล่าว

ด้านนายชัยทัชร์ ธีระวรฤทธิวัฒนา นายกสมทศมนีน้ำยางขึ้นไทย กล่าว ว่า โครงการนี้ ทำให้เกิดความร่วมมืขสามประสานระหว่างเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบการยาง และรัฐบาลในการร่วมกันแก้ไขปัญหาราคายาง ซึ่งผู้ประกอบการแปรรูปน้ำยางขึ้นที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องยื่นขอรับการสนับสนุนสินเชื่อที่ กยท. เพื่อรวบรวมคำขอส่งให้ธนาคารที่ให้การสนับสนุนสินเชื่อต่อไป

โดยแหล่งสินเชื่อใช้วงเงินกู้เดิมจากธนาคารพาณิชย์ที่ผู้ประกอบการใช้บริการอยู่แล้ว และรัฐบาลจะเงินชดเชยดอกเบี้ยสนับสนุนในอัตราไม่เกิน 3% จำนวนไม่เกิน 300 ล้านบาทจากวงเงินกู้รวม 10,000 ล้านบาท คาดว่า จะสามารถเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศ เมื่อฐานของราคายางปรับสูงขึ้นเกษตรกรชาวสวนยางมีอำนาจการใช้จ่ายมากขึ้น จะสร้างวงจรเศรษฐกิจให้เคลื่อนไหวได้รับประโยชน์กันในทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจไทยต่อไป

กยท.เผยพื้นที่ปลูกยางจ.สกลนครถูกน้ำท่วม 928 ไร่จากทั้งหมด 3 แสนไร่ อ.สว่างแดนดินเสียหายมากที่สุด

นายธีรวิทย์ ธีระทองคำ รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ด้านธุรกิจและปฏิบัติการ กล่าว ว่า กยท. ได้เร่งลงพื้นที่ในจังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกยางทั้งหมด 3 แสนไร่ พบว่ามีต้นยางที่ถูกน้ำท่วมทั้งสิ้น 928 ไร่ โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ได้รับความเสียหายมากที่สุดในจังหวัด ประมาณ 900 ไร่

ทั้งนี้ ในเบื้องต้น กยท. ได้มอบรถบรรทุกซึ่งผลิตจากยางพาราให้แก่ผู้นำเกษตรกรชาวสวนยางทำลวนทางสร้างแดนดิน และถุงยังชีพอีกจำนวน 100 ถุง ให้แก่เกษตรกรสมาชิกกลุ่มสวนยางพาราสว่างแดนดินผู้ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรในเบื้องต้น



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

คอน์น <http://www.corehoononline.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 05:35

Site Value: 5,000

Rating: ★☆☆☆

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: กยท. Kick off โครงการสินเชื่อ 1 หมื่นลบ.ช่วยสร้างเสถียรภาพราคาอย่างไม่ให้ผันผวนเกินจุดวิกฤติ

คอน์นออนไลน์



กยท. Kick off โครงการสินเชื่อ 1 หมื่นลบ.ช่วยสร้างเสถียรภาพราคาอย่างไม่ให้ผันผวนเกินจุดวิกฤติ

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) Kick off โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง วงเงิน 10,000 ล้านบาท ด้านผู้ประกอบการค้บเท้าเข้าร่วมโครงการ กว่า 30 บริษัท 49 โรงงาน วงเงินกู้รวม 9,600 ล้านบาท คาดว่าโครงการนี้สามารถดูดซับยางออกจากระบบได้ซึ่งจะช่วยยกระดับราคาให้สูงขึ้น ช่วยสร้างเสถียรภาพด้านราคา

นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการ กยท. กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในแก้ไขปัญหาราคายาง จึงได้อนุมัติโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง หวังดูดซับยางออกจากระบบ ซึ่งจะช่วยยกระดับราคาให้สูงขึ้น เป็นการสร้างเสถียรภาพด้านราคา ซึ่งผู้ประกอบการยางสามารถรับซื้อผลผลิตไปแปรรูปเป็นยางประเภทต่างๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มต่อไป โดยโครงการนี้ กำหนดระยะเวลาโครงการตั้งแต่ พฤษภาคม 2560 – เมษายน 2562 และระยะเวลาในการอนุมัติวงเงินกู้จนถึงสิ้นสุดการชำระเงินกู้ตามโครงการฯ 1 ปี ไม่เกิน 30 เมษายน 2562 โดยรัฐบาลจะสนับสนุนการชดเชยดอกเบี้ยในอัตราไม่เกิน 3% กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ หรือคิดเป็นเงินช่วยเหลือจำนวนไม่เกิน 300 ล้านบาท จากวงเงินกู้ 1 หมื่นล้านบาท ให้กับผู้ประกอบการโดยใช้แหล่งสินเชื่อวงเงินกู้เดิมจากธนาคารพาณิชย์ที่ผู้ประกอบการใช้บริการอยู่แล้ว

สำหรับ ผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อฯ 10,000 ล้านบาท จะเป็นผู้ประกอบการแปรรูปน้ำยางขึ้นที่จดทะเบียนในประเทศไทย และมีผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยมากกว่า 50% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 35 บริษัท 49 โรงงาน วงเงินกู้รวมประมาณ 9,600 ล้านบาท คาดว่าโครงการนี้ จะสามารถดูดซับยางออกจากระบบประมาณ 20% ของผลผลิตน้ำยางขึ้น เป็นการสกัดดันราคาอย่างไม่ให้สูงขึ้นโดยใกล้เสถียรหรือสูงกว่าต้นทุนการผลิตของเกษตรกรชาวสวนยาง และรักษาเสถียรภาพราคาอย่างไม่ให้เกิดความผันผวนมากเกินจุดวิกฤติ ผู้ว่าการ กยท. กล่าว

ด้านนายชัยทัชร์ เศรษฐระวีวัฒนา นายกมลพัฒน์นัยางขึ้นไทย กล่าวว่ โครงการนี้ ทำให้เกิดความร่วมมือสามประสานระหว่างเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบการยาง และรัฐบาลในการร่วมกันแก้ไขปัญหาราคายาง ซึ่งผู้ประกอบการแปรรูปน้ำยางขึ้นที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องยื่นขอรับการสนับสนุนสินเชื่อที่ กยท. เที่ยรวบรวมคำขอส่งให้ธนาคารที่ให้การสนับสนุนสินเชื่อต่อไป

โดยแหล่งสินเชื่อใช้วงเงินกู้เดิมจากธนาคารพาณิชย์ที่ผู้ประกอบการใช้บริการอยู่แล้ว และรัฐบาลจะเงินชดเชยดอกเบี้ยสนับสนุนในอัตราไม่เกิน 3% จำนวนไม่เกิน 300 ล้านบาทจากวงเงินกู้รวม 10,000 ล้านบาท คาดว่า จะสามารถเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศ เมื่อฐานของราคาขายปรับสูงขึ้นเกษตรกรชาวสวนยางมีอำนาจการใช้จำยอมมากขึ้น จะสร้างวงจรเศรษฐกิจให้เคลื่อนไหวได้รับประโยชน์กันในทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจไทยต่อไป

กยท.เผยพื้นที่ปลูกยางจ.สกลนครถูกน้ำท่วม 928 ไร่จากทั้งหมด 3 แสนไร่ ๑.๕ ส่วนแสนลบ.เสียหายมากที่สุด

นายธีรวัฒน์ เตชะทองคำ รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ด้านธุรกิจและปฏิบัติการ กล่าวว่า กยท. ได้เร่งลงพื้นที่ในจังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกยางทั้งหมด 3 แสนไร่ ทพบว่าม้ดินยางที่ถูกน้ำท่วมทั้งสิ้น 928 ไร่ โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอวังแดนดิน จังหวัดสกลนคร ได้รับความเสียหายมากที่สุดในพื้นที่ประมาณ 900 ไร่

ทั้งนี้ ฝนเริ่มตั้งต้น กยท. ได้มอบรองทำบุทซึ่งผลิตจากยางพาราให้แก่ผู้เ่นเกษตรกรชาวสวนยางทำสวนยางสร้างแดนดิน และถูงยังชีพอีกจำนวน 100 ถูง ให้แก่เกษตรกรกลุ่มชาวสวนยางพาราสร้างแดนดินผู้ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรในเบื้องต้น



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

สื่อรัฐวิสาหกิจ ออนไลน์ <http://www.stateenterpriseonline.com>

Rating: ★☆☆☆

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 05:35

Site Value: 5,000

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: กยท. Kick off โครงการสินเชื่อ 1 หมื่นลบ.ช่วยสร้างเสถียรภาพราคายางไม่ให้น้ำมันรวมเกินจุดวิกฤติ

สื่อรัฐวิสาหกิจ ออนไลน์



กยท. Kick off โครงการสินเชื่อ 1 หมื่นลบ.ช่วยสร้างเสถียรภาพราคายางไม่ให้น้ำมันรวมเกินจุดวิกฤติ

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) Kick off โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง วงเงิน 10,000 ล้านบาท ด้านผู้ประกอบการคนเข้าร่วมโครงการ กว่า 30 บริษัท 49 โรงงาน วงเงินกู้รวม 9,600 ล้านบาท คาดว่าโครงการนี้สามารถดูดซับยางออกจากระบบได้ซึ่งจะช่วยยกระดับราคาให้สูงขึ้น ช่วยสร้างเสถียรภาพด้านราคายาง

นายธีรวัช สุทธะอาด ผู้ว่าการ กยท. กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในแก้ไขปัญหาราคายาง จึงได้อนุมัติโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง หวังดูดซับยางออกจากระบบ ซึ่งจะช่วยยกระดับราคาให้สูงขึ้น เป็นการสร้างเสถียรภาพด้านราคายาง ซึ่งผู้ประกอบการยางสามารถรับซื้อผลผลิตไปแปรรูปเป็นยางประเภทต่างๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มต่อไป โดยโครงการนี้ กำหนดระยะเวลาโครงการตั้งแต่ พฤษภาคม 2560 – เมษายน 2562 และระยะเวลาในการอนุมัติวงเงินกู้จนถึงสิ้นสุดการชำระเงินกู้ตามโครงการฯ 1 ปี ไม่เกิน 30 เมษายน 2562 โดยรัฐบาลจะสนับสนุนการชดเชยดอกเบี้ยในอัตราไม่เกิน 3% กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ หรือคิดเป็นเงินช่วยเหลือจำนวนไม่เกิน 300 ล้านบาท จากวงเงินกู้ 1 หมื่นล้านบาท ให้กับผู้ประกอบการโดยใช้แหล่งสินเชื่อวงเงินกู้เดิมจากธนาคารพาณิชย์ที่ผู้ประกอบการใช้บริการอยู่แล้ว

สำหรับ ผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อฯ 10,000 ล้านบาท จะเป็นผู้ประกอบการแปรรูปยางขึ้นที่จดทะเบียนในประเทศไทย และมีผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยมากกว่า 50% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 35 บริษัท 49 โรงงาน วงเงินกู้รวมประมาณ 9,600 ล้านบาท คาดว่าโครงการนี้ จะสามารถดูดซับยางออกจากระบบประมาณ 20% ของผลผลิตน้ำยางขึ้น เป็นการผลักดันราคายางให้สูงขึ้นโดยใกล้เคียงหรือสูงกว่าต้นทุนการผลิตของเกษตรกรชาวสวนยาง และรักษาเสถียรภาพราคายางไม่ให้เกิดความผันผวนมากเกินไปจนจุดวิกฤติ” ผู้ว่าการ กยท. กล่าว

ด้านนายชัยทัพนธ์ ธีระกุลธวัชวัฒนา นายกสมคามน้ำยางขึ้นไทย กล่าวว่ โครงการนี้ ทำให้เกิดความร่วมมือสามประสานระหว่างเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบการยาง และรัฐบาลในการร่วมกันแก้ไขปัญหาราคายาง ซึ่งผู้ประกอบการแปรรูปน้ำยางขึ้นที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องยื่นขอรับการสนับสนุนสินเชื่อที่ กยท. เกี่ยวรอมรวมคำขอส่งให้ธนาคารที่ให้การสนับสนุนสินเชื่อต่อไป

โดยแหล่งสินเชื่อใช้วงเงินกู้เดิมจากธนาคารพาณิชย์ที่ผู้ประกอบการใช้บริการอยู่แล้ว และรัฐบาลจะเงินชดเชยดอกเบี้ยสนับสนุนในอัตราไม่เกิน 3% จำนวนไม่เกิน 300 ล้านบาทจากวงเงินกู้รวม 10,000 ล้านบาท คาดว่า จะสามารถเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศ เมื่อฐานของราคายางปรับสูงขึ้นเกษตรกรชาวสวนยางมีอำนาจการใช้จ่ายมากขึ้น จะสร้างวงจรเศรษฐกิจให้เคลื่อนไหวได้รับประโยชน์ร่วมกันในทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจไทยต่อไป

กยท.เผยพื้นที่ปลูกยางจ.สกลนครถูกน้ำท่วม 928 ไร่ จากทั้งหมด 3 แสนไร่ ๑.๕ ล้านแฉกดินเสียหายมากที่สุด

นายธีรวัฒน์ เดชทองคำ รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ด้านธุรกิจและปฏิบัติการ กล่าวว่ กยท. ได้เร่งลงพื้นที่ในจังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกยางทั้งหมด 3 แสนไร่ ทพบว่ามดินยางที่ถูกน้ำท่วมทั้งสิ้น 928 ไร่ โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ได้รับความเสียหายมากที่สุดเป็นจังหวัดประมาณ 900 ไร่

ทั้งนี้ ในเบื้องต้น กยท. ได้มอบรองท่าบู่ซึ่งผลิตจากยางพาราให้แก่ผู้นำเกษตรกรชาวสวนยางทำสวนยางสว่างแดนดิน และดูยังชีพอีกจำนวน 100 ถุง ให้แก่เกษตรกรสมาชิกกลุ่มสวนยางพาราสว่างแดนดินผู้ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรในเบื้องต้น



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

เปิดสมองรับเรื่องราวรอบโลก <http://www.openthoughtonline.com>

Rating: ★☆☆☆☆

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 05:36

Site Value: 5,000

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: กยท. Kick off โครงการสินเชื่อ 1 หมื่นลบ. ช่วยสร้างเสถียรภาพราคายางไม่ให้ผันผวนเกินจุดวิกฤติ

เปิดสมองรับเรื่องราวรอบโลก



กยท. Kick off โครงการสินเชื่อ 1 หมื่นลบ. ช่วยสร้างเสถียรภาพราคายางไม่ให้ผันผวนเกินจุดวิกฤติ

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) Kick off โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง วงเงิน 10,000 ล้านบาท ด้านผู้ประกอบการตอบเท้าเข้าร่วมโครงการ กว่า 30 บริษัท 49 โรงงาน วงเงินกู้รวม 9,600 ล้านบาท คาดว่าโครงการนี้สามารถดูดซับยางออกจากระบบได้ซึ่งจะช่วยยกระดับราคาให้สูงขึ้น ช่วยสร้างเสถียรภาพด้านราคายาง

นายธีรวัช อุชะอาด ผู้ว่าการ กยท. กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในแก้ไขปัญหาราคายาง จึงได้อนุมัติโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง หวังดูดซับยางออกจากระบบ ซึ่งจะช่วยยกระดับราคาให้สูงขึ้น เป็นการสร้างเสถียรภาพด้านราคายาง ซึ่งผู้ประกอบการยางสามารถรับซื้อผลผลิตไปแปรรูปเป็นยางประเภทต่างๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มต่อไป โดยโครงการนี้ กำหนดระยะเวลาโครงการตั้งแต่ พฤษภาคม 2560 – เมษายน 2562 และระยะเวลาในการอนุมัติวงเงินกู้จนสิ้นสุดการชำระเงินกู้ตามโครงการฯ 1 ปี ไม่เกิน 30 เมษายน 2562 โดยรัฐบาลจะสนับสนุนการชดเชยดอกเบี้ยในอัตราไม่เกิน 3% กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ หรือคิดเป็นเงินช่วยเหลือจำนวนไม่เกิน 300 ล้านบาท จากวงเงินกู้ 1 หมื่นล้านบาท ให้กับผู้ประกอบการโดยใช้แหล่งสินเชื่อวงเงินกู้เดิมจากธนาคารพาณิชย์ที่ผู้ประกอบการใช้บริการอยู่แล้ว

สำหรับ ผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อฯ 10,000 ล้านบาท จะเป็นผู้ประกอบการแปรรูปน้ำยางขึ้นที่จดทะเบียนในประเทศไทย และมีผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยมากกว่า 50% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 35 บริษัท 49 โรงงาน วงเงินกู้รวมประมาณ 9,600 ล้านบาท คาดว่าโครงการนี้ จะสามารถดูดซับยางออกจากระบบประมาณ 20% ของผลผลิตน้ำยางขึ้น เป็นการผลักดันราคายางให้สูงขึ้นโดยใกล้เคียงหรือสูงกว่าต้นทุนการผลิตของเกษตรกรชาวสวนยาง และรักษาเสถียรภาพราคายางไม่ให้เกิดความผันผวนมากเกินไปจนจุดวิกฤติ” ผู้ว่าการ กยท. กล่าว

ด้านนายชัยทัพนธ์ ธีระงูรวิวัฒน์ นายกสมทมน้ำยางขึ้นไทย กล่าวว่ โครงการนี้ ทำให้เกิดความร่วมมือสามประสานระหว่างเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบการยาง และรัฐบาลในการร่วมกันแก้ไขปัญหาราคายาง ซึ่งผู้ประกอบการแปรรูปน้ำยางขึ้นที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องยื่นขอรับการสนับสนุนสินเชื่อที่ กยท. เพื่อรวบรวมคำขอส่งให้ธนาคารที่ให้การสนับสนุนสินเชื่อต่อไป

โดยแหล่งสินเชื่อใช้วงเงินกู้เดิมจากธนาคารพาณิชย์ที่ผู้ประกอบการใช้บริการอยู่แล้ว และรัฐบาลจะเงินชดเชยดอกเบี้ยสนับสนุนในอัตราไม่เกิน 3% จำนวนไม่เกิน 300 ล้านบาทจากวงเงินกู้รวม 10,000 ล้านบาท คาดว่า จะสามารถเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศ เมื่อฐานของราคายางปรับสูงขึ้นเกษตรกรชาวสวนยางมีอำนาจการใช้จ่ายมากขึ้น จะสร้างวงจรเศรษฐกิจให้เคลื่อนไหวได้รับประโยชน์กันในทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจไทยต่อไป

กยท. เยี่ยมพื้นที่ปลูกยางจ.สกลนครถูกน้ำท่วม 928 ไร่จากทั้งหมด 3 แสนไร่ อ.สว่างแดนดินเสียหายมากที่สุด

นายธีรวัช อุชะอาด รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ด้านธุรกิจและปฏิบัติการ กล่าวว่ กยท. ได้เร่งลงพื้นที่ในจังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกยางทั้งหมด 3 แสนไร่ ทพบว่ามีดินยางที่ถูกน้ำท่วมทั้งสิ้น 928 ไร่ โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ได้รับความเสียหายมากที่สุดในพื้นที่ประมาณ 900 ไร่

ทั้งนี้ ในเบื้องต้น กยท. ได้มอบรถเก๋งที่ผลิตจากยางพาราให้แก่ผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยางทำสวนยางสว่างแดนดิน และถุงยังชีพอีกจำนวน 100 ถุง ให้แก่เกษตรกรสมาชิกกลุ่มสวนยางพาราสว่างแดนดินผู้ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรในเบื้องต้น



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

อบต.ออนไลน์ <http://www.orbotonline.com>

Rating: ★☆☆☆

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 05:38

Site Value: 5,000

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: กยท. Kick off โครงการสินเชื่อ 1 หมื่นลบ.ช่วยสร้างเสถียรภาพราคายางไม่ให้เห็นผวนเกินจุดวิกฤติ

อบต.ออนไลน์

กยท. Kick off โครงการสินเชื่อ 1 หมื่นลบ.ช่วยสร้างเสถียรภาพราคายางไม่ให้เห็นผวนเกินจุดวิกฤติ

Category: เกษตร

Published on Sunday, 06 August 2017 21:42

Hits: 2606



กยท. Kick off โครงการสินเชื่อ 1 หมื่นลบ.ช่วยสร้างเสถียรภาพราคายางไม่ให้เห็นผวนเกินจุดวิกฤติ

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) Kick off โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง วงเงิน 10,000 ล้านบาท ด้านผู้ประกอบการตนเข้าร่วมโครงการ กว่า 30 บริษัท 49 โรงงาน วงเงินกู้รวม 9,600 ล้านบาท คาดว่าโครงการนี้สามารถดูดซับยางออกจากระบบได้ซึ่งจะช่วยยกระดับราคาให้สูงขึ้น ช่วยสร้างเสถียรภาพด้านราคายาง

นายธีรชัย สุขสะอาด ผู้ว่าการ กยท. กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในแก้ไขปัญหาราคายาง จึงได้อนุมัติโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง หวังดูดซับยางออกจากระบบ ซึ่งจะช่วยยกระดับราคาให้สูงขึ้น เป็นการสร้างเสถียรภาพด้านราคายาง ซึ่งผู้ประกอบการยางสามารถรับซื้อผลผลิตไปแปรรูปเป็นยางประเภทต่างๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มต่อไป โดยโครงการนี้ กำหนดระยะเวลาโครงการตั้งแต่ พฤษภาคม 2560 – เมษายน 2562 และระยะเวลาในการอนุมัติวงเงินกู้จนถึงสิ้นสุดการชำระเงินกู้ตามโครงการฯ 1 ปี ไม่เกิน 30 เมษายน 2562 โดยรัฐบาลจะสนับสนุนการชดเชยดอกเบี้ยในอัตราไม่เกิน 3% กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ หรือคิดเป็นเงินช่วยเหลือจำนวนไม่เกิน 300 ล้านบาท จากวงเงินกู้ 1 หมื่นล้านบาท

ให้กับผู้ประกอบการโดยให้แหล่งสินเชื่อวงเงินกู้เดิมจากธนาคารพาณิชย์ที่ผู้ประกอบการใช้บริการอยู่แล้ว

"สำหรับ ผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อฯ 10,000 ล้านบาท จะเป็นผู้ประกอบการแปรรูปน้ำยางข้นที่จดทะเบียนในประเทศไทย และมีผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยมากกว่า 50% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 35 บริษัท 49 โรงงาน วงเงินกู้รวมประมาณ 9,600 ล้านบาท คาดว่าโครงการนี้ จะสามารถดูดซับยางออกจากระบบประมาณ 20% ของผลผลิตน้ำยางข้น เป็นการผลักดันราคายางให้สูงขึ้นโดยใกล้เคียงหรือสูงกว่าต้นทุนการผลิตของเกษตรกรชาวสวนยาง และรักษาเสถียรภาพราคายางไม่ให้เกิดความผันผวนมากเกินไปจนเกินจุดวิกฤติ" ผู้ว่าการ กยท. กล่าว



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ท้องถิ่นออนไลน์ <http://www.tongtinonline.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 05:40

Site Value: 5,000

Rating: ★☆☆☆

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: กยท. Kick off โครงการสินเชื่อ 1 หมื่นลบ.ช่วยสร้างเสถียรภาพราคายางไม่ให้เห็นผวนเกินจุดวิกฤติ

ท้องถิ่นออนไลน์

กยท. Kick off โครงการสินเชื่อ 1 หมื่นลบ.ช่วยสร้างเสถียรภาพราคายางไม่ให้เห็นผวนเกินจุดวิกฤติ

Category: เกษตร

Published on Sunday, 06 August 2017 21:42

Hits: 2615



กยท. Kick off โครงการสินเชื่อ 1 หมื่นลบ.ช่วยสร้างเสถียรภาพราคายางไม่ให้เห็นผวนเกินจุดวิกฤติ

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) Kick off โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง วงเงิน 10,000 ล้านบาท ด้านผู้ประกอบการตอบเท้าเข้าร่วมโครงการ กว่า 30 บริษัท 49 โรงงาน วงเงินกู้รวม 9,600 ล้านบาท คาดว่าโครงการจะสามารถดูดซับยางออกจากระบบได้ซึ่งจะช่วยลดระดับราคาให้สูงขึ้น ช่วยสร้างเสถียรภาพด้านราคายาง

นายธีรวิช สุทธะชาต ผู้อำนวยการ กยท. กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับแก้ไขปัญหาราคายาง ซึ่งได้อนุมัติโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง ทั้งระดับย่อยออกจากระบบ ซึ่งจะช่วยยกระดับราคาให้สูงขึ้น เป็นการสร้างเสถียรภาพด้านราคายาง ซึ่งผู้ประกอบการยางสามารถรับซื้อผลผลิตไปแปรรูปเป็นยางประเภทต่างๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มต่อไป โดยโครงการนี้ กำหนดระยะเวลาโครงการตั้งแต่ พฤษภาคม 2560 – เมษายน 2562 และระยะเวลาในการอนุมัติวงเงินกู้จนสิ้นสุดการชำระเงินกู้ตามโครงการฯ 1 ปี ไม่เกิน 30 เมษายน 2562 โดยรัฐบาลจะสนับสนุนการลดหย่อนดอกเบี้ยในอัตราไม่เกิน 3% กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ หรือคิดเป็นเงินช่วยเหลือจำนวนไม่เกิน 300 ล้านบาท จากวงเงินกู้ 1 หมื่นล้านบาท ให้กับผู้ประกอบการโดยใช้แหล่งสินเชื่อวงเงินกู้เดิมจากธนาคารพาณิชย์ที่ผู้ประกอบการใช้บริการอยู่

แล้ว

"สำหรับ ผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อฯ 10,000 ล้านบาท จะเป็นผู้ประกอบการแปรรูปน้ำยางขึ้นที่จดทะเบียนในประเทศไทย และมีผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยมากกว่า 50% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 35 บริษัท 49 โรงงาน วงเงินกู้รวมประมาณ 9,600 ล้านบาท คาดว่าโครงการนี้ จะสามารถดูดซับยางออกจากระบบประมาณ 20% ของผลผลิตน้ำยางขึ้น เป็นการผลักดันราคายางให้สูงขึ้นโดยใกล้เคียงหรือสูงกว่าต้นทุนการผลิตของเกษตรกรชาวสวนยาง และรักษาเสถียรภาพราคายางไม่ให้เกิดความผันผวนมากเกินไปจนจุดวิกฤติ" ผู้อำนวยการ กยท. กล่าว

ด้านนายชัยพจน์ ธิงอรรถวัฒน์มา นายกสมวศกรม์ยางจันทบุรี กล่าว ว่า โครงการนี้ ทำให้เกิดความร่วมมือประสานระหว่างเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบการยาง และรัฐบาลในการร่วมกันแก้ไขปัญหาราคายาง ซึ่งผู้ประกอบการแปรรูปน้ำยางขึ้นที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องยื่นขอรับการสนับสนุนสินเชื่อที่ กยท. เพื่อรวบรวมคำสั่งซื้อส่งให้ธนาคารที่ให้การสนับสนุนสินเชื่อต่อไป

โดยแหล่งสินเชื่อจึงเงินกู้เดิมจากธนาคารพาณิชย์ที่ผู้ประกอบการใช้บริการอยู่แล้ว และรัฐบาลจะเงินลดหย่อนดอกเบี้ยสนับสนุนในอัตราไม่เกิน 3% จำนวนไม่เกิน 300 ล้านบาทจากวงเงินกู้รวม 10,000 ล้านบาท คาดว่า จะสามารถเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศ เมื่อฐานของราคายางปรับตัวสูงขึ้นเกษตรกรชาวสวนยางมีอำนาจการใช้จ่ายมากขึ้น จะสร้างวงจรเศรษฐกิจได้เคลื่อนไหวได้กับประโยชน์ในในทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจไทยต่อไป

กยท.เผยพื้นที่ปลูกยางจ.สกลนครถูกน้ำท่วม 928 ไร่จากทั้งหมด 3 แสนไร่ ๑.๑๕ ล้านแกลงดินเสียหายมากที่สุด

นายธีรวิชณ์ เดชทองคำ รองผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ด้านธุรกิจและปฏิบัติการ กล่าว ว่า กยท. ได้ส่งลงพื้นที่ในจังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกยางทั้งหมด 3 แสนไร่ พบว่ามีต้นยางที่ถูกน้ำท่วมทั้งสิ้น 928 ไร่ โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ได้รับความเสียหายมากที่สุดในพื้นที่ ประมาณ 900 ไร่

ทั้งนี้ ในเบื้องต้น กยท. ได้มอบรถบรรทุกซึ่งผลิตจากยางพาราให้แก่ผู้ปกครองชาวสวนยางทำสวนยางสว่างแดนดิน และถุงยังชีพอีกจำนวน 100 ถุง ให้แก่เกษตรกรสมาชิกกลุ่มสวนยางพาราสว่างแดนดินผู้ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรในเมืองต้น



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ชุมชน ออนไลน์ <http://www.choomchononline.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 05:41

Site Value: 5,000

Rating: ★☆☆☆

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: กยท. Kick off โครงการสินเชื่อ 1 หมื่นลบ.ช่วยสร้างเสถียรภาพราคายางไม่ให้ผันผวนเกินจุดวิกฤติ

ชุมชน ออนไลน์



กยท. Kick off โครงการสินเชื่อ 1 หมื่นลบ. ช่วยสร้างเสถียรภาพราคายางไม่ให้ผันผวนเกินจุดวิกฤติ

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) Kick off โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง วงเงิน 10,000 ล้านบาท ด้านผู้ประกอบการตอบเท้าเข้าร่วมโครงการ กว่า 30 บริษัท 49 โรงงาน วงเงินกู้รวม 9,600 ล้านบาท คาดว่าโครงการนี้สามารถดูดซับยางออกจากระบบได้ซึ่งจะช่วยยกระดับราคาให้สูงขึ้น ช่วยสร้างเสถียรภาพด้านราคายาง

นายธีรวัช กุชละอาด ผู้ว่าการ กยท. กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในแก้ไขปัญหาราคายาง จึงได้อนุมัติโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง หวังดูดซับยางออกจากระบบ ซึ่งจะช่วยยกระดับราคาให้สูงขึ้น เป็นการสร้างเสถียรภาพด้านราคายาง ซึ่งผู้ประกอบการยางสามารถรับซื้อผลผลิตไปแปรรูปเป็นยางประเภทต่างๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มต่อไป โดยโครงการนี้ กำหนดระยะเวลาโครงการตั้งแต่ พฤษภาคม 2560 – เมษายน 2562 และระยะเวลาในการอนุมัติวงเงินกู้จนถึงสิ้นสุดการชำระเงินกู้ตามโครงการฯ 1 ปี ไม่เกิน 30 เมษายน 2562 โดยรัฐบาลจะสนับสนุนการชดเชยดอกเบี้ยในอัตราไม่เกิน 3% กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ หรือคิดเป็นเงินช่วยเหลือจำนวนไม่เกิน 300 ล้านบาท จากวงเงินกู้ 1 หมื่นล้านบาท ให้กับผู้ประกอบการโดยใช้แหล่งสินเชื่อวงเงินกู้เดิมจากธนาคารพาณิชย์ที่ผู้ประกอบการใช้บริการอยู่แล้ว

สำหรับ ผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อฯ 10,000 ล้านบาท จะเป็นผู้ประกอบการแปรรูปน้ำยางขึ้นที่จดทะเบียนในประเทศไทย และมีผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยมากกว่า 50% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 35 บริษัท 49 โรงงาน วงเงินกู้รวมประมาณ 9,600 ล้านบาท คาดว่าโครงการนี้ จะสามารถดูดซับยางออกจากระบบประมาณ 20% ของผลผลิตน้ำยางขึ้น เป็นการผลักดันราคายางให้สูงขึ้นโดยใกล้เคียงหรือสูงกว่าต้นทุนการผลิตของเกษตรกรชาวสวนยาง และรักษาเสถียรภาพราคายางไม่ให้เกิดความผันผวนมากเกินไปจนจุดวิกฤติ ผู้ว่าการ กยท. กล่าว

ด้านนายชัยทชน ธีรจรุชธวิวัฒนา นายกสมคมนาัย่างขึ้นไทย กล่าวว่ โครงการนี้ ทำให้เกิดความร่วมมืขสามัระสานระหว่งเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบการยาง และรัฐบาลในการร่วมกันแก้ไขปัญหาราคายาง ซึ่งผู้ประกอบการแปรรูปน้ำยางขึ้นที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องยื่นขอรับการสนับสนุนสินเชื่อที่ กยท. เพื่อรวบรวมคำขอส่งให้ธนาคารที่ให้การสนับสนุนสินเชื่อต่อไป

โดยแหล่งสินเชื่อใช้วงเงินกู้เดิมจากธนาคารพาณิชย์ที่ผู้ประกอบการใช้บริการอยู่แล้ว และรัฐบาลจะเงินชดเชยดอกเบี้ยสนับสนุนในอัตราไม่เกิน 3% จำนวนไม่เกิน 300 ล้านบาทจากวงเงินกู้รวม 10,000 ล้านบาท คาดว่า จะสามารถเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศ เมื่อฐานของราคายางปรับสูงขึ้นเกษตรกรชาวสวนยางมีอำนาจการใช้จ่ายมากขึ้น จะสร้างวงจรเศรษฐกิจให้เคลื่อนไหวได้รับประโยชน์กันในทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจไทยต่อไป

กยท. เผยพื้นที่ปลูกยางจ.สกลนครถูกน้ำท่วม 928 ไร่ จากทั้งหมด 3 แสนไร่ ๑.๕ ล้านแครงดินเสียหายมากที่สุด

นายธีรวัช คุชละอาด รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ด้านธุรกิจและปฏิบัติการ กล่าวว่ กยท. ได้เร่งลงพื้นที่ในจังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกยางทั้งหมด 3 แสนไร่ ทพบว่ามดินยางที่ถูกน้ำท่วมทั้งสิ้น 928 ไร่ โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ได้รับความเสียหายมากที่สุดในจังหวัด ประมาณ 900 ไร่

ทั้งนี้ ในเบื้องต้น กยท. ได้มอบรถแท่นพ่นซึ่งผลิตจากยางพาราให้แก่ผู้นำเกษตรกรชาวสวนยางทำสวนยางสว่างแดนดิน และถุงยังชีพอีกจำนวน 100 ถุง ให้แก่เกษตรกรสมาชิกกลุ่มสวนยางพาราสว่างแดนดินผู้ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรในเบื้องต้น



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

อาร์วายทีไนน์ <http://www.ryt9.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 05:42

Site Value: 10,000

Rating: ★★☆☆

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: กยท. Kick off โครงการสินเชื่อ 1 หมื่นลบ.ช่วยสร้างเสถียรภาพราคายางไม่ให้เป็นพวนเกินจุดวิกฤติ

อาร์วายทีไนน์

กยท. Kick off โครงการสินเชื่อ 1 หมื่นลบ.ช่วยสร้างเสถียรภาพราคายางไม่ให้เป็นพวนเกินจุดวิกฤติ

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) Kick off โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง วงเงิน 10,000 ล้านบาท ด้านผู้ประกอบการตบเท้าเข้าร่วมโครงการ กว่า 30 บริษัท 49 โรงงาน วงเงินกู้รวม 9,600 ล้านบาท คาดว่าโครงการนี้สามารถดูดซับยางออกจากกระบบได้ ซึ่งจะช่วยยกระดับราคาให้สูงขึ้น ช่วยสร้างเสถียรภาพด้านราคายาง

นายธีรช สุขสะอาด ผู้ว่าการ กยท. กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในแก้ไขปัญหาราคายาง จึงได้อนุมัติโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง หวังดูดซับยางออกจากกระบบ ซึ่งจะช่วยยกระดับราคาให้สูงขึ้น เป็นการสร้างเสถียรภาพด้านราคายาง ซึ่งผู้ประกอบการยางสามารถรับซื้อผลผลิตไปแปรรูปเป็นยางประเภทต่างๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มต่อไป โดยโครงการนี้ กำหนดระยะเวลาโครงการตั้งแต่ พฤษภาคม 2560 – เมษายน 2562 และระยะเวลาในการอนุมัติวงเงินกู้จนสิ้นสุดการชำระเงินกู้ตามโครงการฯ 1 ปี ไม่เกิน 30 เมษายน 2562 โดยรัฐบาลจะสนับสนุนการชดเชยดอกเบี้ยในอัตราไม่เกิน 3% กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ หรือคิดเป็นเงินช่วยเหลือจำนวนไม่เกิน 300 ล้านบาท จากวงเงินกู้ 1 หมื่นล้านบาท ให้กับผู้ประกอบการโดยใช้แหล่งสินเชื่อวงเงินกู้เดิมจากธนาคารพาณิชย์ที่ผู้ประกอบการใช้บริการอยู่แล้ว

“สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อฯ 10,000 ล้านบาท จะเป็นผู้ประกอบการแปรรูปน้ำยางขั้นที่จดทะเบียนในประเทศไทย และมีผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยมากกว่า 50% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 35 บริษัท 49 โรงงาน วงเงินกู้รวมประมาณ 9,600 ล้านบาท คาดว่าโครงการนี้ จะสามารถดูดซับยางออกจากกระบบประมาณ 20% ของผลผลิตน้ำยางขั้น เป็นการผลักดันราคายางให้สูงขึ้นโดยใกล้เคียงหรือสูงกว่าต้นทุนการผลิตของเกษตรกรชาวสวนยาง และรักษาเสถียรภาพราคายางไม่ให้เกิดความผันผวนมากเกินไปจนเกินจุดวิกฤติ” ผู้ว่าการ กยท. กล่าว

ด้านนายชัยพงษ์ เรืองวรฤๅฒนา นายกสมาคมค้ายางชั้นไทย กล่าวว่า โครงการนี้ ทำให้เกิดความร่วมมือสามประสานระหว่างเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบการกิจการยาง และรัฐบาลในการร่วมกันแก้ไขปัญหาราคายาง ซึ่งผู้ประกอบการแปรรูปน้ำยางชั้นที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องยื่นขอรับการสนับสนุนสินเชื่อที่ กยท. เพื่อรวบรวมค่าขนส่งให้ธนาคารที่ให้การสนับสนุนสินเชื่อต่อไป

โดยแหล่งสินเชื่อใช้วงเงินกู้เดิมจากธนาคารพาณิชย์ที่ผู้ประกอบการใช้บริการอยู่แล้ว และรัฐบาลจะเงินชดเชยดอกเบี้ยสนับสนุนในอัตราไม่เกิน 3% จำนวนไม่เกิน 300 ล้านบาทจากวงเงินกู้รวม 10,000 ล้านบาท คาดว่า จะสามารถเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศ เมื่อฐานของราคายางปรับสูงขึ้น เกษตรกรชาวสวนยางมีอำนาจการใช้จ่ายมากขึ้น จะสร้างวงจรเศรษฐกิจให้เคลื่อนไหวได้รับประโยชน์กันในทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจไทยต่อไป



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

กรุงเทพโพสต์ <http://www.krungthepost.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 05:43

Site Value: 5,000

Rating: ★☆☆☆

PRValue (x1) : 5,000

หัวข้อข่าว: กยท. Kick off โครงการสินเชื่อ 1 หมื่นลบ.ช่วยสร้างเสถียรภาพราคายางไม่ให้ผันผวนเกินจุดวิกฤติ

Krungthep Post



กยท. Kick off โครงการสินเชื่อ 1 หมื่นลบ.ช่วยสร้างเสถียรภาพราคายางไม่ให้ผันผวนเกินจุดวิกฤติ

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) Kick off โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง วงเงิน 10,000 ล้านบาท ด้านผู้ประกอบการตอบเท้าเข้าร่วมโครงการ กว่า 30 บริษัท 49 โรงงาน วงเงินกู้รวม 9,600 ล้านบาท คาดว่าโครงการนี้สามารถดูดซับยางออกจากระบบได้ซึ่งจะช่วยยกระดับราคาให้สูงขึ้น ช่วยสร้างเสถียรภาพด้านราคา

นายธีรวัช สุทธะอาด ผู้ว่าการ กยท. กล่าวว่ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในแก้ไขปัญหาราคายาง จึงได้อนุมัติโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง หวังดูดซับยางออกจากระบบ ซึ่งจะช่วยยกระดับราคาให้สูงขึ้น เป็นการสร้างเสถียรภาพด้านราคา ซึ่งผู้ประกอบการยางสามารถรับซื้อผลผลิตไปแปรรูปเป็นยางประเภทต่างๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มต่อไป โดยโครงการนี้ กำหนดระยะเวลาโครงการตั้งแต่ พฤษภาคม 2560 – เมษายน 2562 และระยะเวลาในการอนุมัติวงเงินกู้จนถึงสิ้นสุดการชำระคืนตามโครงการฯ 1 ปี ไม่เกิน 30 เมษายน 2562 โดยรัฐบาลจะสนับสนุนการชดเชยดอกเบี้ยในอัตราไม่เกิน 3% กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ หรือคิดเป็นเงินช่วยเหลือจำนวนไม่เกิน 300 ล้านบาท จากวงเงินกู้ 1 หมื่นล้านบาท ให้กับผู้ประกอบการโดยใช้แหล่งเงินกู้เดิมจากธนาคารพาณิชย์ที่ผู้ประกอบการใช้บริการอยู่แล้ว

สำหรับ ผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อฯ 10,000 ล้านบาท จะเป็นผู้ประกอบการแปรรูปยางขึ้นที่จดทะเบียนในประเทศไทย และมีผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยมากกว่า 50% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 35 บริษัท 49 โรงงาน วงเงินกู้รวมประมาณ 9,600 ล้านบาท คาดว่าโครงการนี้ จะสามารถดูดซับยางออกจากระบบประมาณ 20% ของผลผลิตน้ำยางขึ้น เป็นการผลักดันราคายางให้สูงขึ้นโดยใกล้เคียงหรือสูงกว่าต้นทุนการผลิตของเกษตรกรชาวสวนยาง และรักษาเสถียรภาพราคายางไม่ให้เกิดความผันผวนมากเกินจุดวิกฤติ ผู้ว่าการ กยท. กล่าว

ด้านนายชัยทัฬหี สีขจรภูววิมลนา นายกมลภคมน้ำยางขึ้นไทย กล่าวว่ โครงการนี้ ทำให้เกิดความร่วมมือสามประสานระหว่างเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบการยาง และรัฐบาลในการร่วมกันแก้ไขปัญหาราคายาง ซึ่งผู้ประกอบการแปรรูปน้ำยางขึ้นที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องยื่นขอรับการสนับสนุนสินเชื่อที่ กยท. เพื่อรวบรวมค่าขนส่งให้ธนาคารที่ให้การสนับสนุนสินเชื่อต่อไป

โดยแหล่งสินเชื่อใช้วงเงินกู้เดิมจากธนาคารพาณิชย์ที่ผู้ประกอบการใช้บริการอยู่แล้ว และรัฐบาลจะเงินชดเชยดอกเบี้ยสนับสนุนในอัตราไม่เกิน 3% จำนวนไม่เกิน 300 ล้านบาทจากวงเงินกู้รวม 10,000 ล้านบาท คาดว่า จะสามารถเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศ เมื่อฐานของราคายางปรับสูงขึ้นเกษตรกรชาวสวนยางมีอำนาจการใช้จ่ายมากขึ้น จะสร้างวงจรเศรษฐกิจให้เคลื่อนไหวได้รับประโยชน์กันในทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจไทยต่อไป

กยท.เผยพื้นที่ปลูกยางจ.สกลนครถูกน้ำท่วม 928 ไร่จากทั้งหมด 3 แสนไร่ ๑.๕ ล้านแค้นเดือนเสียหายมากที่สุด

นายธีรวัช สุทธะอาด รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ด้านธุรกิจและปฏิบัติการ กล่าวว่ กยท. ได้เร่งลงพื้นที่ในจังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกยางทั้งหมด 3 แสนไร่ พบว่ามีต้นยางที่ถูกน้ำท่วมทั้งสิ้น 928 ไร่ โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอวังยางแดนดิน จังหวัดสกลนคร ได้รับความเสียหายมากที่สุดในพื้นที่ประมาณ 900 ไร่

ทั้งนี้ ในเบื้องต้น กยท. ได้มอบรถบรรทุกซึ่งผลิตจากยางพาราให้แก่ผู้นำเกษตรกรชาวสวนยางทำสวนยางสร้างแดนดิน และดูยังชีพอีกจำนวน 100 ถุง ให้แก่เกษตรกรสมาชิกกลุ่มสวนยางพาราสร้างแดนดินผู้ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรในเบื้องต้น



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

เกษตรพัฒนา ภูมิปัญญาพัฒนาท้องถิ่นไทย <http://www.kasetpatana.com> Rating: ★☆☆☆

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 05:45

Site Value: 5,000

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: กยท. Kick off โครงการสินเชื่อ 1 หมื่นลบ.ช่วยสร้างเสถียรภาพราคายางไม่ให้เห็นผวนเกินจุดวิกฤติ

เกษตรพัฒนา ภูมิปัญญาพัฒนาท้องถิ่นไทย

กยท. Kick off โครงการสินเชื่อ 1 หมื่นลบ.ช่วยสร้างเสถียรภาพราคายางไม่ให้เห็นผวนเกินจุดวิกฤติ

Category: เกษตร

Published on Sunday, 06 August 2017 14:42

Hits: 2640



กยท. Kick off โครงการสินเชื่อ 1 หมื่นลบ.ช่วยสร้างเสถียรภาพราคายางไม่ให้เห็นผวนเกินจุดวิกฤติ

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) Kick off โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง วงเงิน 10,000 ล้านบาท ดำเนินผู้ประกอบการครบเท้าเข้าร่วมโครงการ กว่า 30 บริษัท 49 โรงงาน วงเงินกู้รวม 9,600 ล้านบาท คาดว่าโครงการนี้สามารถลดข้อบียงออกจากระบบได้ซึ่งจะช่วยยกระดับราคาให้สูงขึ้น ช่วยสร้างเสถียรภาพด้านราคายาง

นายธีรวิช สุระสะอาด ผู้จัดการ กยท. กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความช่วยเหลือในแก้ปัญหาราคายาง ซึ่งได้อนุมัติโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง หรือลดข้อบียงออกจากระบบ ซึ่งจะช่วยยกระดับราคาให้สูงขึ้น เป็นการสร้างเสถียรภาพด้านราคายาง ซึ่งผู้ประกอบการยางสามารถรับซื้อผลผลิตไปแปรรูปเป็นยางแผ่นต่างๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มต่อไป โดยโครงการนี้ กำหนดระยะเวลาโครงการตั้งแต่ พฤษภาคม 2560 – เมษายน 2562 และระยะเวลาในการอนุมัติวงเงินกู้จนสิ้นสุดการชำระเงินกู้ตามโครงการฯ 1 ปี ไม่เกิน 30 เมษายน 2562 โดยรัฐบาลจะสนับสนุนการชดเชยดอกเบี้ยในอัตราไม่เกิน 3% กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ หรือคิดเป็นเงินช่วยเหลือจำนวนไม่เกิน 300 ล้านบาท จากวงเงินกู้ 1 หมื่นล้านบาท ให้กับผู้ประกอบการโดยใช้แหล่งสินเชื่อของเงินกู้เติมจากธนาคารพาณิชย์ที่ผู้ประกอบการใช้บริการอยู่แล้ว

“สำหรับ ผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อฯ 10,000 ล้านบาท จะเป็นผู้ประกอบการแปรรูปไม้ยางขึ้นที่จดทะเบียนในประเทศไทย และมีผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยมากกว่า 50% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 35 บริษัท 49 โรงงาน วงเงินกู้รวมประมาณ 9,600 ล้านบาท คาดว่าโครงการนี้ จะสามารถลดข้อบียงออกจากระบบประมาณ 20% ของผลผลิตน้ำยางขึ้น เป็นการผลักดันราคายางให้สูงขึ้นโดยใกล้เคียงหรือสูงกว่าต้นทุนการผลิตของเกษตรกรชาวสวนยาง และรักษาเสถียรภาพราคายางไม่ให้เกิดความผันผวนมากเกินไปจนจุดวิกฤติ” ผู้จัดการ กยท. กล่าว

ด้านนายชัยพจน์ เรืองวรรณวัฒนา นายกสมานตมน้ำยางขึ้นไทย กล่าววว่า โครงการนี้ ทำให้เกิดความร่วมมือสามประสานระหว่างเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบการยาง และรัฐบาลในการร่วมมือแก้ปัญหาราคายาง ซึ่งผู้ประกอบการแปรรูปไม้ยางขึ้นที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องยื่นขอรับการสนับสนุนสินเชื่อที่ กยท. เพื่อรวบรวมค่าขนส่งให้ธนาคารที่ให้การสนับสนุนสินเชื่อต่อไป

โดยแหล่งสินเชื่อใช้วงเงินกู้เติมจากธนาคารพาณิชย์ที่ผู้ประกอบการใช้บริการอยู่แล้ว และรัฐบาลจะเงินชดเชยดอกเบี้ยสนับสนุนเงินอัตราไม่เกิน 3% จำนวนไม่เกิน 300 ล้านบาทจากวงเงินกู้รวม 10,000 ล้านบาท คาดว่า จะสามารถเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศ เมื่อฐานของราคายางปรับสูงขึ้นเกษตรกรชาวสวนยางมีอำนาจการใช้ขายมากขึ้น จะสร้างวงจรรวมเศรษฐกิจให้เคลื่อนไหวได้รับประโยชน์กันในทุกภาคส่วนอย่างสอดคล้องเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจไทยต่อไป

กยท.เผยพื้นที่ปลูกยางจ.สกลนครถูกน้ำท่วม ๑๒๑ ไร่จากทั้งหมด ๓ แสนไร่ ๑.สร้างคันดินเสริมหาสมมากที่สุด

นายธีรวัฒน์ เดชทองคำ รองผู้จัดการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ด้านธุรกิจและปฏิบัติการกล่าวว่า กยท. ได้เร่งลงพื้นที่ในจังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกยางทั้งหมด 3 แสนไร่ พบว่ามีต้นยางที่ถูกน้ำท่วมทั้งสิ้น ๑๒๑ ไร่ โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอวังยางและคันดิน จังหวัดสกลนคร ได้รับความเสียหายมากที่สุดในพื้นที่ดังกล่าว ประมาณ 900 ไร่

ทั้งนี้ ในเบื้องต้น กยท. ได้มอบรถแบ็กโฮซึ่งขุดจากยางพาราให้แก่ผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยางทำสวนยางสร้างคันดิน และลงขันซื้ออีกจำนวน 100 คัน ให้แก่เกษตรกรลมาชิกกลุ่มสวนยางพาราสร้างคันดินผู้ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรในเบื้องต้น



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

Matichon Online <http://www.matichon.co.th>

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 05:45

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x1): 50,000

หัวข้อข่าว: สมาเกษตรกรแห่งชาติเดือนเกษตรกรปลูกยางพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์รับแจ้งข้อมูลภายในเดือนกันยายนี้

MATICHON ONLINE

สมาเกษตรกรแห่งชาติเดือนเกษตรกรปลูกยางพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์รับแจ้งข้อมูลภายในเดือนกันยายนี้



นายธีรพงศ์ ตันติเพชรภรณ์ ประธานคณะกรรมการด้านยางพารา สมาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า จากข้อเสนอของสมาเกษตรกรแห่งชาติต่อการยางแห่งประเทศไทย(กยท.) ในการเปิดให้เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ให้สามารถแจ้งข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราได้ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐบาลได้ทราบและมีข้อมูล จำนวนพื้นที่ปลูก และผลผลิตที่เป็นจริง สำหรับใช้ประกอบในการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับยางพาราของรัฐบาลรวมทั้งการให้ความช่วยเหลือยามมีภัยพิบัติหรืออื่นๆอย่างถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง ซึ่งกยท. ได้รับข้อเสนอนี้ และได้ประกาศให้เกษตรกรแจ้งข้อมูลดังกล่าวระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 30 ธันวาคม 2559 นั้น ปรากฏว่ามีเกษตรกรที่ยังไม่ได้แจ้งข้อมูลกับทาง กยท. จึงได้ขยายเพิ่มระยะเวลาการแจ้งตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน 2560

สมาเกษตรกรแห่งชาติในฐานะหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของเกษตรกรจึงขอแจ้งถึงเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ที่ยังไม่ได้แจ้งข้อมูลต่อการยางแห่งประเทศไทย ขอให้ติดต่อหน่วยงานของการยางในพื้นที่เพื่อแจ้งข้อมูล ทั้งนี้ การแจ้งข้อมูลไม่ได้เกี่ยวข้องกับเอกสารสิทธิ์ในที่ดินที่ปลูกยางพารา แต่จะเป็นประโยชน์กับเกษตรกร โดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือจากรัฐบาลจึงขอให้เกษตรกรรีบแจ้งข้อมูลให้ทันภายในวันที่ 30 กันยายน 2560 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานสมาเกษตรกรจังหวัดทุกจังหวัด



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

คนวัยทำงาน วันนี้ <http://www.workingagetoday.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 05:31

Site Value: 5,000

Rating: ★☆☆☆

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: กยท. Kick off โครงการสินเชื่อ 1 หมื่นลบ.ช่วยสร้างเสถียรภาพราคายางไม่ให้น้ำมันถล่มเกินจุดวิกฤติ

คนวัยทำงาน วันนี้



กยท. Kick off โครงการสินเชื่อ 1 หมื่นลบ.ช่วยสร้างเสถียรภาพราคายางไม่ให้น้ำมันถล่มเกินจุดวิกฤติ

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) Kick off โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง วงเงิน 10,000 ล้านบาท ด้านผู้ประกอบการตอบเท้าเข้าร่วมโครงการ กว่า 30 บริษัท 49 โรงงาน วงเงินกู้รวม 9,600 ล้านบาท คาดว่าโครงการนี้สามารถดูดซับยางออกจากระบบได้ซึ่งจะช่วยยกระดับราคาให้สูงขึ้น ช่วยสร้างเสถียรภาพด้านราคายาง

นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการ กยท. กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในแก้ไขปัญหาราคายาง จึงได้อนุมัติโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง หวังดูดซับยางออกจากระบบ ซึ่งจะช่วยยกระดับราคาให้สูงขึ้น เป็นการสร้างเสถียรภาพด้านราคายาง ซึ่งผู้ประกอบการยางสามารถรับซื้อผลผลิตไปแปรรูปเป็นยางประเภทต่างๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มต่อไป โดยโครงการนี้ กำหนดระยะเวลาโครงการตั้งแต่ พฤษภาคม 2560 – เมษายน 2562 และระยะเวลาในการอนุมัติวงเงินกู้จนถึงสิ้นสุดการชำระคืนเงินกู้ตามโครงการฯ 1 ปี ไม่เกิน 30 เมษายน 2562 โดยรัฐบาลจะสนับสนุนการชดเชยดอกเบี้ยในอัตราไม่เกิน 3% กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ หรือคิดเป็นเงินช่วยเหลือจำนวนไม่เกิน 300 ล้านบาท จากวงเงินกู้ 1 หมื่นล้านบาท ให้กับผู้ประกอบการโดยใช้แหล่งสินเชื่อวงเงินกู้เดิมจากธนาคารพาณิชย์ที่ผู้ประกอบการใช้บริการอยู่แล้ว

สำหรับ ผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อฯ 10,000 ล้านบาท จะเป็นผู้ประกอบการแปรรูปน้ำยางขึ้นที่จดทะเบียนในประเทศไทย และมีผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยมากกว่า 50% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 35 บริษัท 49 โรงงาน วงเงินกู้รวมประมาณ 9,600 ล้านบาท คาดว่าโครงการนี้ จะสามารถดูดซับยางออกจากระบบประมาณ 20% ของผลผลิตน้ำยางขึ้น เป็นการพยุงดันราคายางให้สูงขึ้นโดยใกล้เคียงหรือสูงกว่าต้นทุนการผลิตของเกษตรกรชาวสวนยาง และรักษาเสถียรภาพราคายางไม่ให้เกิดความผันผวนมากเกินไปจนจุดวิกฤติ” ผู้ว่าการ กยท. กล่าว

ด้านนายชัยทัฬหี ศรีขจรภูมิจินนา นายกสมกมลน้ำยางขึ้นไทย กล่าวว่ โครงการนี้ ทำให้เกิดความร่วมมือสามประสานระหว่างเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบการยาง และรัฐบาลในการร่วมกันแก้ไขปัญหาราคายาง ซึ่งผู้ประกอบการแปรรูปน้ำยางขึ้นที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องยื่นขอรับการสนับสนุนสินเชื่อที่ กยท. เพื่อรวบรวมคำขอส่งให้ธนาคารที่ให้การสนับสนุนสินเชื่อต่อไป

โดยแหล่งสินเชื่อใช้วงเงินกู้เดิมจากธนาคารพาณิชย์ที่ผู้ประกอบการใช้บริการอยู่แล้ว และรัฐบาลจะเงินชดเชยดอกเบี้ยสนับสนุนในอัตราไม่เกิน 3% จำนวนไม่เกิน 300 ล้านบาทจากวงเงินกู้รวม 10,000 ล้านบาท คาดว่า จะสามารถเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศ เมื่อฐานของราคายางปรับสูงขึ้นเกษตรกรชาวสวนยางมีอำนาจการใช้จ่ายมากขึ้น จะสร้างวงจรเศรษฐกิจให้เคลื่อนไหวได้รับประโยชน์กันในทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจไทยต่อไป

กยท.เผยพื้นที่ปลูกยางจ.สกลนครถูกน้ำท่วม 928 ไร่จากทั้งหมด 3 แสนไร่ ๑.๕ ล้านแฉกดินเสียหายมากที่สุด

นายธีรวัฒน์ เดชทองคำ รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ด้านธุรกิจและปฏิบัติการ กล่าวว่ กยท. ได้เร่งลงพื้นที่ในจังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกยางทั้งหมด 3 แสนไร่ ทพบว่ามีดินยางที่ถูกน้ำท่วมทั้งสิ้น 928 ไร่ โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ได้รับความเสียหายมากที่สุดที่จุดในจังหวัดประมาณ 900 ไร่

ทั้งนี้ ในเบื้องต้น กยท. ได้มอบรถเก๋งบรรทุกซึ่งผลิตจากยางพาราให้แก่ผู้นำเกษตรกรชาวสวนยางทำลวนยางสร้างแดนดิน และถ่วงยังชีพอีกจำนวน 100 ถัง ให้แก่เกษตรกรสมาชิกกลุ่มสวนยางพาราสว่างแดนดินผู้ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรในเบื้องต้น



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

โพสต์ทูเดย์

Post Today
Circulation: 220,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/กีฬา

วันที่: เสาร์ 5 สิงหาคม 2560

ปีที่: 15

ฉบับที่: 5294

หน้า: A8(ล่าง)

Col.Inch: 18.13 Ad Value: 19,943

PRValue (x3): 59,829

ศิลปิน: ซีซี

ภาพข่าว: ข่าวสังคมธุรกิจและภาครัฐ: พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข

ข่าวสังคมธุรกิจและภาครัฐ



พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (ที่ 4 จากซ้าย) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการใช้ศูนย์บริการยานยนต์ฯ FIT Auto ของ ปตท. เพื่อสนับสนุน “โครงการยางล้อประชารัฐ” โดยมี ดร.ธีรฉัตร สุขสะอาด ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย (ที่ 3 จากซ้าย) ร่วมกับ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ที่ 5 จากซ้าย) ร่วมลงนาม โดยให้บริการเปลี่ยนยางรถฟรีที่ศูนย์บริการ FIT Auto ทั่วประเทศ เริ่ม 1 ส.ค. ถึง 31 ธ.ค. 60 จากนั้นจะลดค่าบริการ 50% ถึง 31 ก.ค. 61.

สหกรณ์ ขยายยางและผลิตภัณฑ์ยาง ผู้ซื้อ 25 ประเทศ มูลค่า 15,000 ล้านบาท



การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ร่วมกับ กระทรวงพาณิชย์ นำสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 22 แห่ง เข้าร่วมจับคู่ธุรกิจกับผู้ซื้อยางและผลิตภัณฑ์ยาง กว่า 100 ราย จาก 25 ประเทศทั่วโลก ขยายสู่ทางการส่งออกยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางของไทยสู่ตลาดต่างประเทศ พร้อมทั้งเร่งหาตลาดใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการยาง

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เผยว่า การจัดงานครั้งนี้ถือเป็นโอกาสในการพบปะระหว่างผู้นำเข้าและผู้ผลิต ซึ่งเป็นทั้งผู้ผลิตวัตถุดิบยางและผลิตภัณฑ์ยางในประเทศไทย โดยมีผู้นำเข้าจาก 25 ประเทศ 106 ราย จากทั่วโลก ทั้งจากประเทศโซนเอเชีย ได้แก่ ประเทศจีน อินเดีย บังกลาเทศ ประเทศโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ประเทศซาอุดีอาระเบีย อิหร่าน และโซนยุโรป ได้แก่ ฮังการี เนเธอร์แลนด์ รวมถึงสหรัฐอเมริกา และประเทศโซนทวีปแอฟริกา

กระทรวงพาณิชย์ได้นำผู้นำเข้ารายใหญ่ๆ ทั้งหมดมาจับคู่ทางการค้าภายในงาน ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากการยางแห่งประเทศไทย นำสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่เป็นสมาชิกของการยางแห่งประเทศไทยกว่า 20 ราย มาร่วมจับคู่ธุรกิจ พร้อมนำผลิตภัณฑ์จากยางพาราของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางมานำเสนอ ซึ่งเป็นเรื่องน่ายินดีมากที่ภายในงานนี้ไม่ได้มีแค่เฉพาะผู้ประกอบการทั่วไป แต่ยังมีสถาบันเกษตรกรและเกษตรกรชาวสวนยางมาร่วมเจรจาธุรกิจด้วย คาดว่าในงานนี้จะสามารถขยายยางได้ประมาณ 300,000 ตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 15,000 ล้านบาท

ดร.ธีรช สุขสะอาด ผู้อำนวยการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ขอขอบคุณกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ที่เปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการกิจการยางทั้งสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและภาคเอกชน ได้ร่วมเจรจาจับคู่ธุรกิจในครั้งนี้ นับว่าเป็นการเพิ่มโอกาสและช่องทางการตลาดใหม่ให้กับผู้ประกอบการกิจการยางพารา เพราะส่วนมากมาจากประเทศผู้ซื้อจากทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยุโรป ซึ่ง กยท. ได้นำตัวแทนสถาบันเกษตรกรที่แปรรูปและผลิตยางพาราที่มีมาตรฐานและมีศักยภาพมาพบปะกับผู้ซื้อและนำเข้าจากทั่วโลก



บรรยากาศภายในห้องเจรจาวันนี้มีความคึกคัก ผู้ซื้อให้ความสนใจยางพาราของไทยที่มีคุณภาพ แสดงให้เห็นว่าพื้นฐานความต้องการใช้ยางพาราในตลาดยังคงมีสูงมาก การเจรจาในช่วงโม่งแรก สหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอบ่อทอง จำกัด ปิดยอดขายเบื้องต้นไป 200 ตัน/เดือน สหกรณ์ยางพาราเนินดินแดงตราด จำกัด ปิดยอดขายหมอนเบื้องต้นกับทางประเทศจีนประมาณ 200,000 ใบ/เดือน และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจาก 5 จังหวัดชายแดนใต้ กำลังเจรจาซื้อขายน้ำยางกับประเทศอินเดีย

"พื้นฐานความต้องการใช้ยางพาราในตลาดยังคงมีสูงมาก เห็นได้ชัดว่าการจับคู่ธุรกิจในวันนี้ ผู้ซื้อจากต่างประเทศให้ความสนใจสั่งซื้อยางจากไทยซึ่งเป็นยางที่มีคุณภาพ โดยวันนี้ได้ถือโอกาสเปิดตัวยางที่ได้มาตรฐานซึ่งสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางต่างๆ พยายามเร่งผลักดันเพื่อให้สินค้าและผลิตภัณฑ์ยางพาราของตนเองผ่านมาตรฐาน GMP ที่กำหนดไว้ เพื่อเน้นการแข่งขันกันด้านคุณภาพมากกว่าการแข่งขันด้านราคา ถือเป็นการขยายสู่ทางการส่งออกยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางของไทยสู่ตลาดต่างประเทศ พร้อมทั้งเร่งหาตลาดใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการยาง อย่างไรก็ตาม กยท. จะเข้าร่วมประชุมสภาไตรภาคียางพารา ร่วมกับประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียในปลายสัปดาห์นี้และจะมีการประชุมในระดับรัฐมนตรีต่อไปในวันที่ 15 กันยายนนี้" ผู้ว่าการ กยท. กล่าว

ด้าน นางสาววีพลอย ยุทธเจริญกิจ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด สหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอบ่อทอง จำกัดกล่าวว่า สหกรณ์บ่อทองได้เข้าร่วมจับคู่ธุรกิจกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศอยู่เป็นประจำ และทุกครั้งจะได้ผลตอบรับที่ดี และได้ลูกค้าใหม่ๆ เสมอ เดิมทีลูกค้าหลักจะเป็นผู้นำเข้าจากประเทศจีน แต่ในครั้งนี้จะเน้นหาลูกค้าในโซนยุโรปเป็นการเปิดตลาดใหม่ ซึ่งได้พูดคุยกับผู้ซื้อจากเยอรมัน และฮังการี ที่ให้ความสนใจในตัวสินค้าของทางสหกรณ์บ่อทอง เมื่อผู้ซื้อทราบว่าเราเป็นชาวสวนยางเอง เกิดความพอใจเนื่องจากมีความต้องการที่จะซื้อจากผู้ผลิตโดยตรงที่เป็นต้นทางจริงๆ ซึ่งมีความต้องการที่ตรงกัน เนื่องจากสหกรณ์บ่อทองเองต้องการขายกับผู้ซื้อโดยตรงเช่นกัน

สินค้าที่ทำการขายได้ในช่วงแรกของวันนี้ ได้แก่ ยางแผ่นรมควันชั้น 1 และชั้น 3 เพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์ และส่วนประกอบของรถ ถึงแม้ว่าปริมาณการซื้อของลูกค้าจากโซนยุโรปจะไม่เยอะมากเท่ากับทางประเทศจีน แต่ก็ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการเพิ่มจำนวนคู่ค้ารายใหม่ๆ ซึ่งประเทศเยอรมัน สั่งซื้อสินค้าประมาณ 50 ตันต่อเดือน ส่วนฮังการี สนใจใน STR 20 RSS 3 น้ำยางชั้น STR 10 STR 5L STR 3L ในส่วนของยางแผ่นรมควันขณะนี้มียอดสั่งซื้อประมาณ 200 ตัน และกำลังรอลูกค้ายืนยันการสั่งซื้อซึ่งจะมีเพิ่มเติมมาอีกในการเจรจาช่วงต่อไปในงานนี้



กยท. จับมือ สมาคมน้ำยางชั้น ลงนาม MOU เน้นส่งเสริมด้านการพัฒนาธุรกิจยางพารา
สนับสนุนข้อมูลวิชาการมุ่งพัฒนาวงการยางไทย
4 ส.ค. 2560

นายธีรัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และนายชัยพจน์ เรืองวรคุณ วัฒนา นายกสมาคมน้ำยางชั้นไทย เป็นผู้แทนจาก 2 หน่วยงาน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาข้อมูลข่าวสารและธุรกิจยางพารา ณ โรงแรม อมารี วอเตอร์เกต กรุงเทพมหานคร โดยเน้นส่งเสริมด้านการพัฒนาธุรกิจยางพารา พร้อมผสานข้อมูลทางวิชาการ เพื่อพัฒนาวงการยางพาราไทย

นายธีรัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า กยท.ในฐานะองค์กรกลางที่รับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบอย่างครบวงจร ตระหนักถึงความสำคัญข้อมูลสารสนเทศอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนายางพาราไทย ซึ่งการร่วมมือกับสมาคมน้ำยางชั้นไทยครั้งนี้ เป็นการพัฒนาการส่งเสริม และแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับยางพารา เพื่อพัฒนาด้านธุรกิจยางทั้งในและต่างประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรของไทย เพื่อนำไปถ่ายทอดเทคโนโลยี และอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางบุคลากร ตลอดจนประชาชนทั่วไป ตลอดจนด้านการพัฒนากิจการยางพาราของประเทศให้มีความก้าวหน้ามากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเพิ่มมูลค่ายางพารา ด้านอุตสาหกรรม และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราที่มีความหลากหลายและมีคุณภาพ เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางให้ดีขึ้น ทั้งนี้จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการแก้ไขสถานการณ์ราคายางให้เกิดเสถียรภาพ สร้างความยั่งยืนให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางและวงการยางพาราทั้งระบบ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นฤนาถ แข็งขันผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกาแหล่งที่มา : Radio-สถานี

วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย



ชาวสวนยาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช ปลุกสละอินโดสร้างรายได้เสริมเข้าครัวเรือน ในช่วงยาพารา ราคาตกต่ำ
ขายดี เป็นผลผลิตที่พ่อค้าแม่ค้าต้องการมาก
1 ส.ค. 2560



ชาวสวนยางอำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปลุกสละอินโดสร้างรายได้เสริมเข้าครัวเรือน ในช่วงยาพารา
ราคาตกต่ำ ขายดี เป็นผลผลิตที่พ่อค้าแม่ค้าต้องการมาก

จากปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ส่งผลให้เกษตรกรชาวสวนยางได้รับความเดือดร้อน เสนอให้รัฐบาลส่งเสริมการใช้
ยางพาราในประเทศมากขึ้น เพื่อช่วยดึงราคายางให้สูงขึ้น นายธนิต ไพรสมนต์ หรือลุงธนิต อายุ 68 ปี ชาวสวนยางรายหนึ่ง
อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 167/1 หมู่ที่ 4 ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวด้วยรอยยิ้มว่า ก่อนจะมา
ปลุกสละอินโด ตนเองทำสวนยางพารา แต่ขายยางมีรายได้ไม่พอใช้จ่าย เนื่องจากราคายางตกต่ำ ต้องทำงานรับจ้างเสริม ขณะนี้มี
รายได้จากการเก็บผลสละอินโด จากการนำต้นพันธุ์สละจากอำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ปลุกแซมในสวนยางมาเป็น
เวลากว่า 10 ปีแล้ว ได้ผลผลิตนำออกขายทุกวันๆ ละ ประมาณ 300-400 บาท ขายได้ตลอดทั้งปี กิโลกรัมละ 60 บาท โดย
การยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท. สนับสนุนให้ปลูก

ที่ผ่านมาชักชวนชาวสวนยาง แนะนำทั้งการเพาะเมล็ด แต่ไม่ค่อยมีคนทำตาม ปลุกสละอินโด ดูแลง่าย ให้โคนต้นลง
ดิน ดูแลอย่าให้มีวัชพืชมาแย่งอาหาร ได้ผลทุกต้น แต่ต้องขยันดูแล หากมีหน่อขึ้นมาต้องเอาออกให้หมด ตัดทางหรือกิ่งออก
อย่าให้มีมากเกินไป เพื่อไม่ให้แย่งอาหาร ทำให้ผลสละเล็ก

“ข้อดีปลุกสละในสวนยาง ทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น สนใจมาดูที่สวนยาง จะให้คำแนะนำการดูแล การผสมเกสร
อยากให้มีทุกบ้าน เพราะตลาดยังต้องการมาก ในสวนของตนเองไม่พอขาย (กล่าวไปหัวเราะมีความสุขตามไปด้วย) อย่าง
น้อยๆ ได้ขายต้นพันธุ์ก็ยังดี”

ลุงธนิต ไพรสมนต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปลุกต้นสละอินโดทั้งหมด 750 ต้น เป็นต้นเพศเมียประมาณ 400 ต้น ในพื้นที่
ประมาณ 8 ไร่ ขณะที่ต้นยางพารา มีอายุได้ 19 ปีแล้ว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุยุทธ พัทธกษมมงคลผู้เรียบเรียง : วสันต์พรช จำเริญนุสิตแหล่งที่มา : สวท.นครศรีธรรมราช